
hvað nú?
Miklar væntingar eru bornar til 
landsfundar, hins fyrsta eftir 
ítarlegt umbótaferli. Tillögur 
gera ráð fyrir grundvallar-
breytingu á skipulagi flokksins. 
Landsfundarfulltrúar geta sýnt að 
flokkurinn skilji og tileinki sér þær 
breytingar sem kallað er eftir. Þeim 
er falið að færa flokkinn frá orðum 
 til umbóta.
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“Merki okkar jafnaðarmanna er hnefi 
og það er rós. Hnefinn táknar afl, 
rósin fegurð. Kannske finnst ykkur 
mörgum að hnefinn skipi of mikið rúm 
i málflutningi okkar, að rósin, fegurðin 
komist þar ekki að sem skyldi. Mér 
finnst þetta stundum sjálfum. En við 
erum þjóð I vanda. Við hverfum ekki 
frá efnahagslegri óstjórn, siðferðilegri 
upplausn, við komum ekki umbótum 
okkar i gegn, nema við setjum hnefann 
i borðið. Hnefinn og rósin eru hvort 
öðru háð. Við trúum þvi að aukist afl 
ókkar, þá verði meira rúm fyrir rósina, 
meira rúm fyrir fegurðina, í islenzku 
þjóðfélagi.”

- Vilmundur Gylfason
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Mál efna starf Sam
f y l k i n g a r i n n a r 
hefur tekið miklum 
breytingum eftir 
að skýrsla um
bóta nefndar kom 
út. Ein af til lögum 
nefndarinnar er sú 
að mikil vægt sé að 
efla mál efna starf 
flokksins og gefa mál
efna nefndum form
lega stöðu og aukið 
vægi við stefnu mótun. 
Fram kvæmda stjórn 
flokksins brást strax 
við þessari til lögu og 
níu mál efna nefndir 
tóku til starfa í byrjun 
ársins.
Þessar nefndir eru: Vel
ferðar nefnd,nefnd um 
lýð ræði og mann réttindi, 
at vinnu mála nefnd, við
skipta og efna hags nefnd, 
umhverfisnefnd, sveita
stjórnar nefnd, mennta og 
m e n n i n g a r  m á l a  n e f n d , 
nefnd um jöfnuð og sam
fé lag, og loks utan ríkis og 
Evrópu mála nefnd. Um þrjú
hundruð manns skráðu sig 
í málefndastarfið, sumir í
fleirieneinanefnd,oghafa
þannig lagt sitt af mörkum 
viðaðmótastefnuflokksins.
Mikil á hersla var lögð á 
þátttöku flokksmanna alls

staðar að af landinu og 
reyndist nú tíma fjar skipta
tækni vel við að tryggja 
að svo mætti verða. Sér
stakt vef svæði var stofnað 
fyrir hverja nefnd og þar 
höfðu allir skráðir nefndar
menn að gang að gögnum 
nefndarinnar. Fjar fundar
búnaðurinn kom einnig að 
góðum notum. 

Mál efna nefndirnar funduðu 
reglu lega frá því í febrúar 
og þar til þær skiluðu af 
sér til lögum að á lyktunum 
um miðjan septem ber. Rit
stjórn undir for ystu Dags 
B. Eggertssonar fór yfir til
lögurnar og sam ræmdi og 
sendi síðan til aðildar fé laga 
um allt land þar sem þær 
voru rýndar. Til lögurnar 
hafa verið að gengi legar 
á vef lands fundar og at
huga semdir og á bendingar 
aðildar fé laga um þær á vef
svæðum nefndanna. 

Á lands fundi er komið að 
síðasta á fanga í mál efna
starfinefndanna–aðsinni.
Nefndirnar níu koma saman 
á ný og ræða til lögurnar, 
á bendingar og at huga
semdir. Skráðir lands
fundar full trúar eru hvattir 
tilaðtakavirkanþáttístarfi
nefndanna, bæði þeir sem 
hafa unnið í nefndunum 
hingað til og hinir sem ekki 
hafa verið með fram til 
þessa. Þannig vinnum við 
að umbótum í starfi Sam
fylkingarinnar.

Fram undan er lands
fundur flokksins, 
lands fundur sem að 
miklu leyti snýst um 
það um bóta starf sem 
hefur átt sér stað í 
flokknum á síðustu 
misserum. 
Umbótastarfið hófst form
lega á flokkstjórnarfundi
17. apríl 2010 með skipun 
um bóta nefndar. Nefndina 
skipuðu 16 manns og hafði 
hún það hlut verk fyrst og 
fremst að „leiða skoðun og 
um ræðu um störf, stefnu, 
innri starfs hætti og á byrgð 
Sam fylkingarinnar í að
draganda banka hrunsins, og 
gera að því loknu til lögur til 
um bóta“.  

Um bóta nefndin skilaði 
skýrslu sinni og til lögum 
á flokkstjórnarfundi í
desember 2010 en það var 
bara byrjunin. Í kjöl farið 
fór af stað funda her ferð þar 
sem forystumenn flokksins
og full trúar um bóta nefndar 
heimsóttu velflest aðildar
fé lög á fyrstu mánuðum 
ársins 2011. Ég tók þátt í 
nokkrum þessara funda og 
fannst mjög lær dóms ríkt 
að taka þátt í þessum um

ræðum. Mér fannst koma 
mjög sterkt fram að Sam
fylkingarfólki finnst einna
mikil vægast að bæta stjórn
mála menninguna og gera 
það aftur spennandi og 
ekki síður skemmti legt að 
taka þátt í starfi stjórn
málaflokks. Það kom einnig
mjög skýrt fram að taka þarf 
til endur skoðunar reglur 
flokksinsumvaláframboðs
lista. Þetta eru að mínu mati 
stærstu verk efni okkar til 
fram tíðar. 

Þegar horft er yfir allt það
sem gerst hefur innan 
flokksins síðasta eina og
hálfa árið og snýr að því 
að bæta flokkstarfið er ég
hand viss um að um eins
dæmi er að ræða í ís lenskri 
pólitík. Flokkurinn hefur svo 
sannar lega litið í eigin barm 
og skoðað hvað það er sem 
mábæta í innrastarfiSam
fylkingarinnar. Fyrir lands
fundi liggja margar á lyktanir 
um ýmis mál sem miða að því 
aðgeragóðanflokkbetri.Má
sem dæmi nefna til lögur að 
reglum um val á fram boðs
lista, siða reglum og sátta og 
siða nefnd. Það skiptir miklu 
máli að góð sátt náist um 
þessi mikil vægu mál sem og 
önnur sem fyrir fundinum 
liggja. Ég hvet því alla til að 
mæta og taka þátt í merki
legum lands fundi.

Ég var staddur í erfidrykkju
afa þegar hryðjuverkin í 
Útey áttu sér stað. Nokkrum 
áratugum áður hafði afi
ákveðið að konum og körlum 
skyldi greiða sama taxta fyrir 
sömu vinnu. Líklega var það í 
fyrsta sinn sem  það var gert. 
Ég efa að afi teldist mikill
femínisti núna en atvikið 
sýnir að rík réttlætiskennd 
erekkialltafmerktflokkieða
hugmyndafræði. 

Það er varla hægt að segja 
að afi hafi alfarið leiðrétt
stöðu kvenna í fyrirtækinu. 
Eflaust voru þær fáar í

stjórnunarstöðum og gera 
má ráð fyrir að konur hafi
verið í miklum meirihluta 
í þeim verkum sem voru 
lægst launuð. Ákvörðun afa 
er samt merkileg og zskref í 
átt að jafnari heimi, þótt hún 
hafi ein og sér ekki stuðlað
að hruni feðraveldisins. Ég er 
jafnaðarmaður vegna afa.

Það er ekki auðvelt að 
vera ungur og pólítískur. 
Stöðugar ásakanir um blinda 
flokkshollustu í bland við
tortryggni eru ekki til þess 
fallnar að virkja ungt fólk. 
Þátttökuleysi ungs fólks 

leiðir til þess að hagsmunir 
þess ná ekki fram að ganga. 

Þegar hryðjuverkin í Útey 
áttu sér stað var ég við það 
að gefast upp á stjórnmálum. 
Fannst þau tilgangslaus og 
þátttaka mín skila litlu. Það 
að horfa uppá fólk myrt 
vegna stjórnmálaskoðana 
sinna breytti því. Árásin 
sýnir að jafnaðarstefnan er 
ógn við hatur. Ég er pólitískur 
og vil breyta heiminum. 
Hallveig verður í Útey í júlí á 
næsta ári. Þar minnumst við 
fallinna félaga. Það er mér 
heiður.

Sam fylkingar fé lagið í 
Reykja vík, er stærsta 
aðildar fé lag Sam
fylkingarinnar og nýtur 
því á kveðinnar sér
stöðu. Fé lagið á stutta 
en merka sögu og ber 
þar lík lega hæst Þjóð
leik hús kjallara fundinn 
í janúar 2009. 
Á fundinum sam þykktu fé
lags menn sam hljóða á lyktun 
um að slíta ríkis stjórnar
samstarfinu við Sjálfstæðis
flokkinnogboðatilkosninga.
Þá sýndi fé lagið í verki að 
við ætlum SffR ekki hlut verk 
með virkrar klapp stýru stjórn
mála manna í af neitun. Full
komin af neitun og skilnings
leysi ein stakra full trúa var 

mér mikið á fall. Á fundinum 
af hjúpuðu ein staka aðilar sig 
sem ein angraða og vald sækna. 
Þeir skynjuðu ekki mikil vægi 
bús á halda byltingarinnar og 
skildu ekki af drátta lausan 
vilja kjós enda og jafnaðar
manna um kosningar. Enn 
má finna þá sem telja búsá
halda byltinguna skríls læti 
VG og anar kista. Með því af
skrifa þeir ekki að eins þátt 
SffR í kröfunni um sið bót 
heldur gjald fella mikil vægi 
fjölda mót mæla al mennings 
í desember og janúar 2008–
2009. 

SffR hefur tekur niður stöður 
um bóta nefndar al var lega og 
hyggst svara kallinu um bætt 
vinnu brögð. Um bóta nefndin 
gagn rýnir í trekað opin próf
kjör og leggur til að þeim 
verði hætt. Við tökum undir 

þetta, og gerum okkur grein 
fyrir því að próf kjör verða 
ávalltgalopiníflokkisemekki
skipu leggur sig og rukkar fé
lags gjöld. 

Ringul reið og ó vönduð vinnu
brögð skapar þeim nauð syn
legt svig rúm. Aðal fundur 
SffR í mars sam þykkti meðal 
annars laga breytingu um 
réttindi og skyldur fé lags
manna. Meðal skyldna er 
greiðsla fé lags gjalds. Gert 
er ráð fyrir að allir greiði til 
fé lagsins en að sjálf sögðu 
eftir efnum og á stæðum. Þá 
var sér stök skoðunar nefnd 
stofnuð og henni tryggður að
gangur að fundum, fjár reiðum 
og gögnum fé lagsins. Lands
fundar full trúar SffR mæta 
undir búnir og skipu lagðir til 
lands fundar. Lýð ræðið krefst 
þess.

Það er til merkis um 
samfélagsbreytingar 
og breytt viðhorf  að 
stofnaðar hafa verið 
60+ deildir innan 
Samfylkingarinnar að 
undanförnu. Lífaldur 
hefur lengst, heilsufar 
batnað og þeir sem 
áður töldust gamlir 
leggja samfélaginu lið 
á ýmsa vegu .
Viðteljumfullaþörfá starfi
60+ landssamtaka og deilda 
innan stjórnmálahreyfingar,
því aldur er pólitískt mál. 
Sem dæmi má nefna að 
í niðurskurði, svo sem í 
almannatryggingamálum 
og til dæmis við lokun 
líknardeildar aldraðra á 
Landakoti, kemur fram 

viðhorf til aldurs. Alþekkt 
er að konur í stjórnmálum 
verða fyrir aldursfordómum.
  
60+ í Reykjavík var stofnað 
sem deild innan SffR í 
mars 2010 og hefur starfað 
síðan með mánaðarlegu 
fundarhaldi frá september 
fram í maí.

Verkefni og fundarefni hafa 
verið m.a.

1. Undirbúningur fyrir 
borgarstjórnarkosningar 
2010 og landsfund 2011.

2. Stefna Samfylkingarinnar 
í málefnum aldraðra og 
almannatryggingamálum.

3. Umræðufundir um 
árangur ríkisstjórnarinnar 
og sáttaleið í stjórnmálum.

4. Um skipulagsmál í 
Reykjavík fyrr og nú.

5. Pólitík á 20. öld og 

f u l l v e l d i s h u g m y n d i r 
dagsins í dag.

6. Öldrunarinnsæi, kenning 
Lars Thornstads um öldrun 
og þroska.

Lögð er áhersla  á að fjölga 
félögum og ná til sem 
flestra með áhugaverðum
umræðu og viðfangsefnum. 
Einnig að fundir séu notaleg 
samverustund þar sem mál 
eru rædd yfir kaffibolla.
Smám saman hefur myndast 
áhugasamur hópur fólks 
sem vill kynnast og láta sig 
málefni eldra fólks varða en 
einnig leggja Samfylkingunni 
lið með þátttöku sinni.

Stjórn deildarinnar hvetur 
eldra Samfylkingarfólk til 
að koma í hópinn sér til 
ánægju, og til skrafs og 
ráðagerða um verkefni 
stjórnmálanna. Fundir eru 
haldnir á Hallveigarstíg 1 
á fimmtudögum kl. 17–19
nema annað sé ákveðið.

Í upphafi starfs 
laganefnar sem fram
kvæmdastjórn skipaði í 
aðdraganda landsfundar 
2011 ræddum við það 
í nefndinni að ástæða 
væri til að gera róttækar 
breytingar á þeim ramma 
um starfsemi flokksins 
sem lögin eru.

Mestu skiptir í framhaldinu 
að staðfesta þann ramma um 
okkar lýðræðislega starf að 
völdíflokknumverðifærðtil
fólksins, grunneininganna, 
aðildarfélaganna. Það 
er gömul og kunn saga 
að völd vilja safnast til 
kjörinna fulltrúa með þeim 

afleiðingum að lýðræði
minnkar og almennum 
flokksmönnum finnst þeir
hafiekkimikiláhrif.

Prófkjör hafa grafið undan
innviðum flokksins.
Þau verður að leggja af. 
Samfylkingarmenn eiga 
sjálfir að velja sér fulltrúa
til framboðs. Prófkjörin hafa 
skapaðgjámilliflokksmanna
og kjörinna fulltrúa. Hætt 
er við að sá sem nálgast 
stjórnmálaþátttöku út frá 
prófkjörinu telji sig ekki eiga 
neittvantalaðviðflokksfólk.
Um þetta mætti nefna mörg 
dæmi.

Samfylkingin er eini 
jafnaðarmannaflokkurinn 
í Evrópu, og þótt víðar 
væri leitað, sem innheimtir 

ekki árgjöld og tengir ekki 
saman réttindi og skyldur. 
Með því hefur verið sköpuð 
gróðrarstía spillingar í 
flokknum sem verður að
uppræta. Flokkur sem 
ekki innheimtir árgjöld 
er berskjaldaður fyrir 
áhlaupi vel skipulagðra 
sérhagsmunahópa. Þess 
vegna er það spilling í sjálfu 
sér að tengja ekki saman 
flokksaðild og greiðslu
árgjalds.

Við erum í miðju umbótaferli 
og það er ástæða til að 
vera bjartsýnn fyrir hönd 
Samfylkingarinnar. Óskandi 
væri að Samfylkingin tæki 
rækilega forystu meðal 
íslenskra stjórnmálaflokka í
eigin umbótum. 

Kolbrún Benediktsdóttir

Anna Margrét Guðjónsd.

Umbótanefnd xS

Verkefnastjóri málefnastarfs

Kjartan Valgarðsson
formaður laganefndar

SffR

UMBÓTASTARF

MÁLEFNASTARF

HALLVEIG

60+

LAGANEFND

Ingibjörg Guðmundsdóttir
formaður 60+ RVK

Natan Kolbeinsson
Formaður Hallveigar

Halla B. Þorkellson
Varaformaður SffR
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Við lækkum vexti

Við fáum ódýrari og �ölbrey�ari mat

Við fáum betri gjaldmiðil

Við eflum raunverulegt fullveldi

Við eigum auðlindirnar áfram

Við fáum sterkari byggðir og sveitir

Við styrkjum mannré�indi og frið

Við eflum umhverfis- og ná�úruvernd

Við sköpum ný tækifæri á �ölmörgum sviðum

Við Íslendingar eigum fullt 
erindi á sameiginlegan ve�vang 
Evrópuþjóða til að taka þá� í að 

móta framtíð okkar.

Aðild að Evrópusambandinu 
hefur marga góða kosti í för 

með sér fyrir okkur á 
�ölmörgum sviðum.

við eigum samleið með Evrópu

Já við eigum erindi í Evrópusambandið www.jaisland.is   |          Facebook.com/JaIsland



Nýlegar 
rannsóknir 

í Evrópu 
sýni svart á 

hvítu að með 
minnkandi 

tekjum sé 
ólíklegra að 

fólk taki þátt í 
stjórnmálum.
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Fé lögunum 
fannst að 

það vantaði 
upp á upp 

eldi, þjálfun 
og fræðslu í 

anda jafnaðar 
stefnunnar 

innan 
flokksins.

BETRA LÝÐRÆÐI KREFST 
AUKINNAR VELFERÐAR, 
VIRKNI OG ÞOLINMÆÐI

INNGANGUR AÐ 
JAFNAÐARSTEFNUNNNI

LÝÐRÆÐI, SKIPULAG OG INN
VIÐIR JAFNAÐARMANNAFLOKKS

Dr. Gerry Stoker, einn þekktasti 
fræðimaður Evrópu á sviði lýðræðis, 
stjórnmálaflokka og borgaravirkni, 
hélt nýlega erindi í Háskóla Íslands 
um betri stjórnmál. Í fyrirlestrinum 
sagði Stoker fáa eiga beina aðkomu 
að valdi og að mikið skorti á virkni 
borgaranna. Þá væri lítið traust á 
samfélagsstofnunum ekki séríslenskt 
fyrirbæri. Þannig hefði traust til 
ríkisstjórna og þjóðþinga mælst lítið í 
öllum 27 löndum Evrópusambandsins 
árið 2010. Jafnvel minna en hér. 
Stoker sagði þetta ekkert nýtt og 

nefndi dæmi um þverrandi traust 
í Bandaríkjunum og Bretlandi allt 
frá 1950. Hann segir evrópskar 
rannsóknir sýna mikinn mun milli 
ríkja, en að í heildina virðist flestir 
hafa misst trúna á stjórnmálum.1 
Stirð samskipti stjórnmálamanna 
og almennings valdi því stundum 
að borgararnir rísi upp og sýni 
vanþóknun sína og vonbrigði. 
Stoker segir kreppuna dýpri í 
sumum löndum en öðrum og á þá 
við atriði eins og kosningaþátttöku, 
þátttöku í félagasamtökum og í 

Hópur fé laga í Sam fylkingar fé laginu í 
Reykja vík tók sig til síðla árs 2010 og hóf 
undir búning að myndun nýs stjórn mála
skóla jafnaðar manna. Fé lögunum fannst 
að það vantaði upp á upp eldi, þjálfun og 
fræðslu í anda jafnaðar stefnunnar innan 
flokksins, en lítið sem ekkert nám skeiðs
hald hefur farið fram á vegum Sam
fylkingarinnar. Fljót lega komst hópurinn 
að því að það vantaði grunn rit eða bók um 
jafnaðar stefnuna.

Þorsteinn Helgason og Sigríður 
Ingibjörg Ingadóttir tóku að sér að 
stýra ritun og ritstjórn bókarinnar 
sem ber vinnuheitið Inngangur að 

jafnaðarstefnunni. Fengnir voru sjö 
höfundar og skrifar hver þeirra skrifaði 
sinn kafla, svo sem um stjórnmálaflokka 
og sögu jafnaðarmannahreyfingarinnar, 
jafnaðarstefnuna, þjóðernishyggjuna og 
umheiminn, norræna velferðarkerfið, 
lýðræðið, atvinnu og auðlindir o.fl. 
Til stendur að Bókmenntafélag 
jafnaðarmanna gefi bókina út. 
Hugmyndin er að nota bókina á 
námskeiðum til að styrkja þekkingu á 
jafnaðarstefnunni meðal félagsmanna og 
gefa aðildarfélögunum tækifæri til að auka 
fjölbreytni í starfi sínu. Hægt er að styðjast 
við námskeið eða leshringjafyrirkomulag 
til að koma efni hennar til skila.

„Ég get ekki stýrt því hvað þið gerið. 
Aðeins deilt með ykkur stefnu og 
reynslu sænskra jafnaðarmanna. 
Þið þekkið flokkinn ykkar og ykkar 
aðstæður. Jafnaðarstefnan hefur 
reynst okkur vel og á þátt í að lyfta 
Svíþjóð úr hópi fátækari ríkja heims 
í hóp þeirra allra auðugustu,“ sagði 
Bertil Kinnunen framkvæmdastjóri 
hjá Jafnaðarmönnum í Uppsalaléni 
í Svíþjóð, á ráðstefnu SffR um 
lýðræði, skipulag og innviði 
jafnaðarmannaflokka. 

Ráðstefnan sem fór fram í maí 
er liður í úrvinnslu félagsins á 
niðurstöðum umbótaskýrslunnar. 
Upptökur frá ráðstefnunni má finna 
á vef Samfylkingarinnar. Við sama 
tilefni sagði Kjartan Valgarðsson 
formaður SffR að í rannsóknarskýrslu 

Alþingis væri víða fjallað um 
skort á formfestu og öguðum 
vinnubrögðum í samfélaginu. Skortur 
á formfestu í bland við agaleysi og 
sjálfdæmishyggju væri alkunna á 
Íslandi. „Samfylkingin er hluti af 
íslensku samfélagi og fer því ekki 
varhluta af almennu agaleysi,“ sagði 
Kjartan. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir  
þingkona fjallaði um umbótastarfið 
og sagði starfi þingflokks og ráðherra 
ekki hafa verið veitt nægjanleg 
athygli í umbótastarfinu. Það teldi 
hún óheppilegt þar sem þingflokkur 
móti ásjónu flokksins umfram aðrar 
stofnanir. „Ég tel formfestu mjög 
mikilvæga fyrir lýðræðið,“ sagði 
Sigríður sem telur að ekki sé nægilega 
skýrt kveðið á um hvaða reglum 
kjörnir fulltrúar skuli fylgja í störfum 
fyrir flokkinn.

Grafa risafyrirtækin undan 
lýðræðisferlinu? Virkar 
lýðræðið á alþjóðavettvangi? 
Hvað með Sameinuðu 
þjóðirnar? Hvað er lýðræði og 
hvernig má bæta það? Þessar 
spurningar, ásamt fjölda 
annarra, eru viðfangsefnið 
í bókinni Democracy – a 
beginner’s guide eftir David 
Beetham. Bókinni er lýst sem 
frábærri lesningu. Fæst á 
ensku á 2.290 kr. hjá Bóksölu 
stúdenta, Háskólatorgi.

Jafnaðarmaðurinn Michelle 
Bachelet, fyrrverandi forseti 
Chile og framkvæmdastjóri UN 
Women, sagði nýlega að mikil 
þátttaka kvenna í arabísku 
lýðræðisbyltingunni hefði 
nú þegar bætt stöðu þeirra. 
Ný kosningalög í  Túnis gerir 
t.d. ráð fyrir fléttulistum 
með jöfnu hlutfalli kvenna 
og karla við kosningarnar til 
stjórnlagaþings.. Þinginu er 
ætlað að semja stjórnarskrá og 
skipa ríkisstjórn. 

Hannah Arendt (1906
75) fjallaði mikið um 
alræðisvald, illsku mannsins 
og mannréttindi. Hún sagði 
stjórnmálin vera undir 
járnhæl fjármálavaldsins, 
án aðhalds frá pólitískt 
sinnulausum borgurum, 
dofnum af neysluhyggju. 
Sigríður Þorgeirsdóttir 
prófessor ritstýrði bókinni Af 
ást til heimsins, um  ævi Hönnu 
og erind hennar við lýðr
æðisumræðu. 

Lýðræðisfélagið Alda var stofnað 
haustið 2010 til að berjast fyrir 
lýðræði og sjálfbærni. Félagið 
fer nýjar leiðir í lýðræðisþróun 
og talar meðal annars fyrir 
fyrirtækjalýðræði, valddreifingu 
með slembivali og persónukjöri, 
ásamt félagslegu bankakerfi. Þá 
berst félagið fyrir velferðarkerfi 
með auknum frítíma og meiri 
tekjujöfnuði. Fundir Öldu eru opnir 
öllu áhugafólki um betra lýðræði og 
aukna sjálfbærni. 
www.alda.is.

mótmælum. Ástandið sé verst í 
gömlu austantjaldsríkjunum, en 
best á Norðurlöndum. Hann segir þó 
einkennandi fyrir heildina að fæstir 
séu pólitískt virkir öllum stundum. 
Borgararnir séu áhorfendur fremur 
en gerendur, og jafnvel í „bestu“ 
löndunum mælist traustið ekki nema 
í meðallagi.

Lýðræðið er misskilið og 
tapar á lítilli velferð 
Stoker segir þrjár ástæður einkum 
skýra stöðuna og nefnir fyrst 
félagslega þætti. Nýlegar rannsóknir 
í Evrópu sýni svart á hvítu að með 
minnkandi tekjum sé ólíklegra að fólk 
taki þátt í stjórnmálum .2 Þá sé sláandi 
munur á þeim sem eru faglærðir 
og/eða í stjórnunarstöðum og þeim 
sem eru í tilfallandi störfum og/eða 
teljast til ófaglærðs verkafólks. Fyrri 
hópurinn telji sig betur upplýstan, búa 
yfir þekkingu og það sé fimm sinnum 
líklegra að fólk sem tilheyri honum 
sé virkt í stjórnmálastarfi. Stoker 
segir muninn á öðrum hópum ekki 
jafn himinhrópandi. Þó séu karlmenn 
virkari en konur og „hvítir“ borgarar 
virkari en fólk af öðrum kynþáttum. 
Í öðru lagi segir hann stjórnmálin 
föst í eilífum vítahring ómerkilegrar 
kosningabaráttu, neikvæðrar 
fjölmiðlaumfjöllunar og neikvæðs 
almenningsálits. Í þriðja lagi segir 
Stoker um að kenna innbyggðu 
flækjustigi og misskildu lýðræðisferli. 
Fólk hafi vissulega rétt til að koma 
skoðunum sínum á framfæri, en þurfi 
að sætta sig við að fá ekki alltaf sitt 
í gegn. Þá séu stjórnmálin oft knúin 
áfram af hugsjónaeldi sem slokkni 
við framkvæmd loforðanna. Lýðræðið 
geti nefnilega verið leiðinlegt og 
ógegnsætt og reynt á þolinmæði og 
þrautseigju. Fögur fyrirheit týnist í 
málamiðlunum og samkomulagi, sem 
samt sé nauðsynlegt til að ná fram 
ákvörðunum þar sem sætta þurfi ólík 
öfl og skoðanir.

Vantraust og 
þátttökuleysi eru 
vandamál sem þarf að 
leysa
Stoker segir erfitt að svara því 
hversu lágt traust og þátttaka geta 
mælst  áður en kerfið hættir að 
virka. Þetta sé þó vandamál sem 
bregðast þurfi við. Ójöfnuðurinn 

sýni nefnilega að sinnuleysið sé 
ekki bara val. Samfélagsgerðin 
útiloki hreinlega veikustu hópana. 
Stjórnmálafræðingar þurfi að spyrja 
sig óþægilegra spurninga, hætta 
að einblína á orsakirnar, en snúa 
sér líka að því hvernig hægt sé að 
breyta ástandinu. Stoker vill nálgast 
fulltrúalýðræðið á nýjan hátt, brúa 
bilið milli fulltrúanna og kjósendanna 
og viðurkenna mismunandi form 
lýðræðis. Hér þurfi þó að takast á við 
orsakavalda eins og rökhugsun og 
hvata- og tilfinningalíf fólks, hefðir 
og félagslegar aðstæður, stofnanir 
samfélagsins og loks löggjöf, völd og 
hagsmuni. Ekki sé hlaupið að því að 
breyta fólki eða stjórnlögum og því 
sé vænlegra til árangurs að reyna 
að breyta stofnunum samfélagsins. 
Hann boðar lýðræðisnýsköpun, m.a. 
í formi nýrra umræðuaðferða, með-
stjórnunar borgaranna og rafræns 
lýðræðis. Fulltrúalýðræði, beint 
lýðræði og þetta „nýja“ lýðræði hafi 
sína kosti og galla, en aðalatriðið sé 
að beita þeim samhliða.

Stjórnmálin í 
nærumhverfinu 
Stoker telur nær ómögulegt að 
færa öllum borgurum völd eða 
sannfæra þá um að stjórnmál geti 
verið siðleg og sanngjörn. Stjórnmál 
snúist reyndar ekki um völd fyrir 
einstaklingana heldur um að tryggja 
þeim aðkomu að sameiginlegri 
ákvarðanatöku, leysa deilur og móta 
samstarfsvenjur. Þau geti verið 
innblásin og siðleg en litist líka af 
hálfsannleik, málamiðlunum og 
margræðni. Hann vill líta á borgarana 
sem þátt í margskonar tengslanetum 
fremur en einstaklinga. Upplifun 
þeirra og stjórnmálaþátttaka séu 
mjög háð þeim félagsnetum sem 
þeir tilheyri, til dæmis fjölskyldu eða 
vinahópi. Félagsnetin skipti sköpum 
um stjórnmálaskoðanir fólks, geri 
því kleift að taka þátt í þeim og hafi 
áhrif á hvernig þátttakan skilar sér 
í pólitískum aðgerðum. Stoker segir 
að lykilinn að endurnýjuðu trausti og 
meiri þátttöku megi hugsanlega finna 
með því að þróa og tengja stjórnmálin 
betur við þessi félagslegu tengslanet 
og gera þau að sjálfsögðum hluta 
samskiptanna. Internetið, opinber 
umræða og opinn aðgangur að 
sérfræðikunnáttu og þekkingu gætu 
hér leikið stórt hlutverk. 

Lýðræði – handbók 
fyrir byrjendur

Fléttulistar í Túnis Hannah Arendt og 
ástin til heimsins

Lýðræðisfélagið Alda
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OPIN PRÓFKJÖR 
OG ÁRGJALD

STJÓRNARSKRÁIN - SÖGULEG 
ANDSTAÐA VIÐ BREYTINGAR

Opin prófkjör hafa verið hefð innan Samfylkingarinnar en umbótaskýrsla flokksins fjallaði 
sérstaklega um ókosti þess fyrirkomulags. Segir í skýrslunni að það sé hættulegt einingu 
innan flokksins að þáttakendur í prófkjöri þurfi ekki að vera félagar í Samfylkingunni.

Frá lýðveldisstofnun fyrir 67 árum hafa verið gerðar 
margar tilraunir til þess að endurskoða stjórnarskrá 
Íslendinga í heild. Andstaða við breytingar og ósætti 
milli stjórnmálaflokkanna hafa orðið til þess að þær hafa 
hingað til ekki náð fram að ganga. 

Þ

Á

að er mat umbóta-
skýrslunnar að 
frambjóðendur sem 
hljóta kosningu 
í opnu prófkjöri 

geti skort bæði stuðning og tiltrú 
flokksfélaga og líklegt sé að þeir 
sjái frambjóðandann fremur sem 
fulltrúa utanaðkomandi hóps í 
engum eða litlum tengslum við 
grasrótina. Athygli er vakin á því að 
þeir sem ná frama innan flokksins 
með utanaðkomandi stuðningi 
geti haft tilhneigingu til að vinna 
fremur í hag utanaðkomandi hópa en 
flokksins. Þá hefur kosningabarátta í 
opnum prófkjörum verið fjárfrek og 
skapað þá hættu að frambjóðendur 
fórni trúverðugleika sínum við að 
safna fé fyrir kosningabaráttuna. 
Umbótanefnd telur þannig opin 
prófkjör „viðsjárvert sundrungarafl 
í flokknum“.   

Kosningasmölun laðar 
nánast eingöngu að 
tímabundna fylgjendur
Samkvæmt umbótaskýrslunni geta 
opin prófkjör, smölun rétt fyrir 
kosningar, vantraust og jafnvel 
fjandskapur sem þessu gjarnan fylgir 
skapað varanlegt skarð í fylkingu 
flokksins. Það eykur heldur ekki 
samstarfsmöguleika meðal kjörinna 
fulltrúa ef sífellt er verið að reyna 
höfða til mögulegra stuðningsmanna 
utan flokksins. Kosningasmölun 
laðar nánast eingöngu að 
tímabundna kjósendur en ekki nýja 

flokksfélaga sem starfa fyrir flokkinn 
eða styðja hann. Þá skiptir máli að 
fólk sem starfar fyrir flokkinn finni 
að því fylgi traust og stuðningur 
til að sinna trúnaðarstörfum á 
vegum hans. Það er niðurstaða 
umbótanefndar að opin prófkjör 
dragi úr vægi flokksstarfsins. Leggur 
nefndin til að opnum prófkjörum 
verði hætt og að eingöngu skráðir og 
virkir flokksmenn geti komið að vali 
á framboðslista.  

Flokksfélagar hafi réttindi og skyldur
SffR hefur sett sér skýra stefnu er 
kemur að prófkjörum og árgjöldum, 
en félagið lítur svo á að félagsgjöld 
séu nauðsynlegur þáttur þess að loka 
prófkjörum. Sú afstaða birtist meðal 
annars í ávarpi varaformanns SffR 
framar í blaðinu. Þá hefur formaður 
SffR ítrekað skrifað opinberlega um 
mikilvægi árgjalda. Á aðalfundi SffR 
í mars síðastliðnum var samþykktur 
kafli um réttindi og skyldur 
félagsmanna. Þar segir: „Gert er ráð 
fyrir að allir borgi til félagsins en að 
sjálfsögðu eftir efnum og ástæðum. 
Lagt er til að litið sé á vanhöld í 
þeim efnum sem yfirlýsingu um að 
viðkomandi hafi ekki lengur áhuga 
á félagsaðild.“ Á fundinum var 
samþykkt að miðað skuli við kjörskrá 
eins og hún var 31. desember á 
undan við kosningar og kjörgengi. 
Fyrir landsfund sendi stjórn SffR 
tilkynningu þess efnis að eingöngu 
skuldlausir félagar kæmu til greina 
sem fullgildir fulltrúar á landsfundi 
og að fjöldi meðlima skyldi metinn 

út frá þeim sem greitt hefði gjöld. Sú 
ákvörðun var dregin tilbaka þar sem 
hún stóðst ekki fyllilega, því eins og 
áður segir kveða  nýsamþykkt lög á 
um að kjörgengi og kosningarétt hafi  
skuldlausir félagar frá og með 31.  
desember sem enn er ekki liðinn frá 
samþykkt nýrra laga.

Fjölda- eða 
fulltrúasamkunda
Ef tillögur SffR ganga í gegn 
er líklegt að flokksfélögum 
Samfylkingarinnar fækki mikið. 
Skiptar skoðanir eru á kostum þess 
og hvort t.d. landsfundir eigi að 
vera fjöldasamkunda flokksfélaga 
eða eins konar fulltrúasamkoma. 
Þá innheimtir Samfylkingin á 
landsvísu ákveðna upphæð á hvern 
meðlim aðildarfélaganna í formi 
landsfundarskatts og er þá fyrirséð að 
sú upphæð lækki ef aðeins er miðað 
við greiðendur árgjalda. 

Ýmsir hafa tengt nýlegan pistil 
efnahags- og viðskiptaráðherra, 
Árna Páls Árnasonar, sem gagnrýni á 
hugmyndir um upptöku félagsgjalda 
en í pistlinum spyr hann meðal annars 
hvort að sé „endilega rétt nú að loka 
Samfylkingunni frekar og múra hana 
inn á bak við heilög vé flokksbanda? Er 
rétt að útiloka skráða stuðningsmenn 
frá aðkomu að ákvörðunum?“ Þá má 
nefna að Ungir jafnaðarmenn hafa 
lýst því yfir að samtökin séu alfarið 
á móti félagsgjöldum og muni berjast 
gegn því að þau verði gerð að skyldu.

rið 1994 lagði 
J ó h a n n a 
Sigurðardóttir 
fram frumvarp 
um breytingu á 

stjórnarskrá Íslands. Þá hafði 
sérstök nefnd verið að störfum 
um endurskoðun stjórnarskrár 
frá 1978. Hún var sú fimmta frá 
því Ísland varð lýðveldi 1944, 
en enginn forvera hennar hafði 
lokið störfum. Sú nefnd skilaði 
skýrslu til þingflokka 1983 þar 
sem tekið var á öllum þáttum 
nema kjördæmaskipaninni. 
Nefndin vildi fjalla betur 
um nokkur ákvæði, svo 
sem eignarréttarákvæði 
og mannréttindi, en um 
þau stóð ágreiningur 
innan nefndarinnar. 
Árið 1994 skilaði nefndin 
tillögum um endurskoðun 
mannréttindaákvæða en 
hafði ekki lokið umfjöllun 
um önnur atriði, svo sem 
eignarréttarákvæðin.

Í frumvarpi Jóhönnu var lagt til 
að efnt yrði til stjórnlagaþings 
sem endurskoða skyldi 
stjórnarskrána í heild sinni. 
Sú hugmynd hafði verið lögð 
fram tæpum fimm áratugum 
fyrr þegar Páll Zóphóníasson, 
þingmaður Framsóknarflokks 
kynnti þessa hugmynd á 
alþingi en hún hlaut þá ekki 
stuðning. Jóhanna lagði til að 
þingið yrði skipað þjóðkjörnum 
fulltrúum samkvæmt lögum 
um kosningar til Alþingis, 
öðrum en alþingismönnum. 
Þannig væri komið í veg fyrir 
að alþingismenn fjölluðu um 
mál sem vörðuðu þá sjálfa, 
t.d. ákvæði stjórnarskrár 
um kosningaskipan og 
ráðherraábyrgð. Tillögur 
stjórnlagaþings færu í 
þ j ó ð a r a t k v æ ð a g r e i ð s l u 
og styddi almenningur 
tillögurnar yrði endurskoðuð 
stjórnarskrá lögð fyrir forseta 
til staðfestingar. Alþingi 
yrði síðan rofið og boðað til 
nýrra kosninga samkvæmt 
kosningaskipan sem hin nýja 

stjórnarskrá kvæði á um. 
Frumvarpið náði ekki fram að 
ganga.

Það var svo Framsóknar-
flokkurinn sem gerði 
kosningu til stjórnlagaþings 
að skilyrði fyrir því að 
styðja minnihlutastjórn 
Samfylkingar og 
Vinstri grænna 2009. 
Stjórnarflokkarnir voru 
sammála tillögunni og 
voru lög um stjórnlagaþing 
samþykkt á Alþingi. 
Haldinn var þúsund manna 
þjóðfundur með slembiúrtaki 
úr þjóðskrá og í nóvember 
2010 kaus almenningur 25 
fulltrúa til stjórnlagaþings. 
Sjálfstæðismenn tjáðu sig lítið 
um tillöguna en haft var eftir 
Birni Bjarnasyni, fráfarandi 
dómsmálaráðherra, að hann 
teldi breytingar á stjórnarskrá 
ekki brýnt verkefni. 

Í desember bárust þrjár 
kærur til Hæstaréttar vegna 
framkvæmdar kosninga 
til stjórnlagaþings. Dæmdi 
Hæstiréttur kosningarnar 
ógildar í janúar 2011. 
Dómurinn var umdeildur 
en Alþingi brást við með því 
að skipa fulltrúana sem náð 
höfðu kjöri á  stjórnlagaþingið 
í nýtt stjórnlagaráð sem átti að 
endurskoða stjórnarskrána. 
Sagði Jóhanna Sigurðardóttir 
að stjórnlagaþingið væri tæki 
þjóðarinnar til að móta nýja 
stjórnarskrá og það yrði ekki 
af henni tekið. Stjórnlagaráð 
vann vel fyrrihluta sumars og 
afhenti Alþingi lagafrumvarp 
um endurskoðun stjórnarskrár 
29. júlí. Athygli vakti miðað 
við forsöguna þegar formaður 
Framsóknarflokksins lýsti 
því yfir í ágúst að breytingar 
á stjórnarskrá væru ekki 
tímabærar. Mælt var fyrir 
frumvarpinu í byrjun október 
og er það nú í vinnslu í nýrri 
þingnefnd, stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd sem Valgerður 
Bjarnadóttir veitir forystu. 



Ríkis starfs
menn hafa 
lagt sitt af 

mörkum 
með launa
lækkun og 

frystingu 
launa.
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VELFERÐ Á TÍMUM 
NIÐURSKURÐAR

JAFNAÐARMENN Í FORYSTU

BREYTT VINNUBRÖGÐ VIÐ 
FJÁRLAGAGERÐ

Velferð er grundvöllur mannlegrar reisnar og gefur okkur 
tækifæri til að þroska hæfileika okkar. Við jafnaðarmenn 
teljum okkur öll jafnverðmæt og viljum taka sameiginlega 
ábyrgð á heilbrigði, menntun og grunnþjónustu.

Eftir Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur

hruninu féll lands
fram leiðsla um 
rúm lega 10% og 
hallinn á ríkis sjóði 
varð 216 milljarðar 
árið 2008. Gert ráð 

fyrir að hann fari niður í 18 milljarða 
á næsta ári. Vaxta gjöld ríkis sjóðs 
jukust gífur lega í kjöl far hrunsins 
vegna endur fjár mögnunar bankanna 
og Seðla banka, stækkunar gjald eyris
forðans og halla rekstrar. Þeim mun 
lengur sem við hefðum dregið að 
takast á við ríkis fjár málin þeim mun 
hærri hefðu vaxta greiðslur vegna 
halla reksturs orðið. Við höfum því 
þurft að skera niður, meðal annars í 
vel ferðar út gjöldum, til að verja vel
ferðina til lengri tíma litið. 

Sam fylkingin hefur 
stór eflt al manna
tryggingar 
Sam fylkingin hefur staðið fyrir rót
tækum breytingum á bæði skatt
kerfinu og al manna tryggingum til 
að auka tekju jöfnuð. Fram til ársins 
2007 jókst tekju ó jöfnuður á Ís landi. 
Það var ekki að eins vegna ó jafnaðar í 
at vinnu og fjár magns tekjum heldur 
vegna pólitískt með vitaðra skatta að
gerða ríkis stjórnar Sjálf stæðis flokks 
og Fram sóknar flokks á árunum 1995 
til 2007. 

Árið 2007 fór Sam fylkingin í ríkis
stjórn og gerði breytingar á al manna
trygginga kerfinu sem komu að fullu 

fram 1. janúar 2009. Sam fylkingin 
stóð við á form sín þrátt fyrir banka
hrunið. Skerðingar vegna tekna 
maka voru af numdar og inn leidd var 
lág marks fram færslu trygging fyrir 
þá sem hafa engar tekjur fyrir utan 
bætur al manna trygginga. Þannig 
hafa bætur elli líf eyris þega sem búa 
einir og reiða sig al farið á al manna
tryggingar hækkað um 55% frá því 
Jóhanna Sigurðar dóttir varð fé lags
mála ráð herra en á sama tíma hefur 
verð lag hækkað um 39%. Kaup máttur 
þessa hóps hefur því aukist þrátt 
fyrir hrunið. Við höfum samt þurft 
að skera niður í al manna trygginga
kerfinu. Erfiðustu að gerðirnar voru 
skerðing grunn líf eyris hjá tekju hærri 
líf eyris þegum og frysting bóta í tvö 
ár. Með kjara samningum vorið 2011 
lauk þessu erfiða tíma bili og líf eyrir 
og at vinnu leysis bætur hækkuðu um 
8,1 prósent frá 1. júní og hækka um 
3,5% til við bótar við næstu ára mót. 
Þá hefur fæðingar or lofið verið skert 
um tals vert, fyrst og fremst hjá tekju
hærri hópunum. Fæðingar or lofið var 
skert um fram önnur kerfi þar sem 
það var mun rausnar legra. Nú bíður 
okkar að gera á ætlun um hvernig við 
eflum kerfið aftur. 

Skatt kerfis breytingar í 
þágu þeirra tekju lægri 
Veiga miklar breytingar á skatt
kerfinu tóku gildi 1. janúar 2010. 
Tekju skatts hlut falli var skipt upp 
í þrjú þrep þannig að hlut falls leg 
skatt byrði ykist með vaxandi tekjum. 

Eina leiðin til að við og kynslóðirnar 
sem koma á eftir þurfi ekki að 
búa við gjaldeyrishöft er að við 
tökum upp annan gjaldmiðil sá 
gjaldmiðill hlýtur að vera Evran.

Samskipti þjóða verða sífellt meiri 
en einnig samkeppni á milli þeirra. 
Lítilli þjóð er best borgið í nánu og 
öflugu samastarfi við nágranna- og 
vinaþjóðir – þess vegna berjumst 
við jafnaðarmenn fyrir því að 
Ísland nái samningum um aðild að 
Evrópusambandinu.

Jafnaðarmenn í forystu
Jafnaðarmenn voru í forystu 
fyrir samningunum um Evrópska 

efnahagssvæðið og nú höfum 
við tekið forystu um inngöngu 
í Evrópusambandið. Með aðild 
að Evrópusambandinu fáum við 
sæti við borðið þegar ákvarðanir 
eru teknar um lög og reglur sem 
eiga eftir að gilda hér á landi, 
fáum þingmenn á Evrópuþinginu 
og fulltrúa í framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins.  Við fáum 
aðgang að myntsamstarfinu og með 
tímanum tökum við upp Evru. 

Aðildarviðræður 
og tillögur að nýrri 
stjórnarskrá er flottur 
árangur
Ríkisstjórnin hefur náð flottum 
árangri á ýmsum sviðum. Tvö mál 

standa huga mínum kannski nær en 
önnur. Sannast að segja get ég varla 
gert upp á milli um hvort mér þykir 
merkilegara og ánægjulegara að 
Íslendingar eru nú komnir vel á veg 
í samningaviðræðum um aðild að 
Evrópusambandinu eða að nú liggja 
fyrir frá stjórnlagaráði tillögur að 
nýrri stjórnarskrá. 

Fimm hundruð 
frambjóðendur sanna 
áhugan
Stjórnmálastéttinni hefur ekki tekist 
að ná samkomulagi um tillögur til 
breytinga á stjórnarskránni, þrátt 
fyrir að flestum þyki nauðsyn á 
breytingum. Þess vegna gengumst 
við fyrir því að útvista verkefninu. 

Meira en fimm hundruð manns 
buðu sig fram til verksins, sem 
sýnir sannarlega lifandi áhuga á 
viðfangsefninu. 

Stjórnlagaráðið hefur nú skilað 
gagnmerkum tillögum sínum. Sumir 
áttu kannski von að róttækari 
breytingum en raun ber vitni. 
Nú fer í hönd kynning á tillögunum 
og frekara samráð við fólkið í 
landinu. Réttlætismál munu ná fram 
að ganga: allt fólk í landinu mun 
fá jafnan atkvæðisrétt og staðfest 
verður að fiskurinn í sjónum er 
sameign okkar allra. 

Það er sannarlega ánægjulegt að 
berjast fyrir hvoru tveggja og mörgu 
öðru í tillögum stjórnlagaráðsins.

Á yfirborðinu geta fjárlögin virst 
hlutlaus. Þar er hvorki minnst á 
konur né karla og ekki er gerð grein 
fyrir mismunandi áhrifum fjárlaga 
á kynin og stöðu þeirra. Ákvarðanir 
sem teknar eru með fjárlögum geta 
hins vegar haft mjög mismunandi 
áhrif á konur og karla. Markmiðið 
með kynjaðri fjárlagagerð er að 
draga fram afleiðingar og áhrif 
fjárlaga á kynin og leita um 
leið leiða til að tryggja jafna og 
sanngjarna dreifingu fjármagns.

Síðastliðið vor var þriggja ára áætlun 
í kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð 
samþykkt í ríkisstjórn. Liður í þeirri 
áætlun er að öll ráðuneyti vinna nú að 

stórum og smáum tilraunaverkefnum 
og með þriggja ára áætluninni er sett 
fram skýr framtíðarsýn og markmið 
um hvert beri að stefna á næstu árum.
Á undanförnum tveimur árum 
hefur verið unnið að breyttu 
vinnulagi við undirbúning, eftirlit og 
framkvæmd fjárlaga. Breytingarnar 
eru margvíslegar en þær sem 
nefndar eru hér varða kynjaða 
fjárlagagerð, skiptingu óskiptra liða 
í fjárlagafrumvarpi og ákvörðun 
fjárlagaramma.

Óskiptir liðir í 
fjárlagafrumvarpi
Með það að markmiði að auka traust 
á því hvernig fjármunum ríkisins er 
skipt hafa vinnubrögð við úthlutun 
svokallaðra óskiptra liða verið 
endurskoðuð. Sá háttur sem lengi 
hefur verið hafður við úthlutunina 
hefur verið gagnrýndur harkalega og 

Þá voru inn leiddir ýmsir tíma bundnir 
skattar á eigna fólk og stór eigna fólk. 
Um 85 þúsund manns greiða nú lægra 
hlut fall af tekjum sínum í skatt en 
árið 2008. 

Ríkis starfs menn hafa lagt sitt af 
mörkum með launa lækkun og 
frystingu launa en kjara samningarnir 
á þessu ári hafa snúið þeirri þróun 
við. Þá hefur vinnu á lag aukist en 
það er um hugsunar efni að niður
skurðurinn hefur frekar valdið at
vinnu leysi hjá þeim sem hafa minni 
menntun og lægri tekjur. 

At vinnu leysi mætt með 
stór sókn í mennta
málum 
Erfiðasti fylgi fiskur hrunsins er at-
vinnu leysið sem varð 9,3% árs byrjun 
2010 en er nú 6,7%. Við rýmkuðum 
rétt til hluta at vinnu leysis trygginga 
svo að fólk héldi frekar vinnunni og 
lengdum at vinnu leysis trygginga
réttinn í 4 ár tíma bundið. Mikil 
á hersla hefur verið lögð á virkni, 
sér stak lega hjá ungu fólki. Við 
hrunið kom í ljós að allt of hátt hlut
fall ungs fólks hefur ekki fengið þá 
menntun sem nauð syn leg er til að 
ná fót festu á vinnu markaði og njóta 
mann sæmandi lífs. Lögð hefur verið 
sér stök á hersla á þennan hóp og 
við höfum hafnað því að ungt fólk 
lendi utan vinnu markaðar í upp hafi 
full orðins áranna og viljum að laga 
mennta kerfið þörfum þeirra sem 
vilja sækja sér menntun og vaxandi 
at vinnu greina. 

For gangs röðun í heil brigðis þjónustu 
Ríkis út gjöld jukust mikið á þenslu
tímanum fyrir hrun og því var fitu-
lag í ríkis rekstrinum þó því væri 
mis dreift. Mjög stífri for gangs röðun 
hefur verið beitt í stað flats niður-
skurðar. Sjúkra hús þjónusta hefur 
verið skorin niður en fjár munum 
beint í al menna heilsu gæslu á samt 
hjúkrunar- og endur hæfingar-
stofnunum. Þannig hafa verk efni 
verið flutt frá dýrari þjónustu stigi á 
ó dýrara. Hins vegar hefur ekki náðst 
að koma böndum á kostnað sjálf stætt 
starfandi lækna og lyfja kostnað. Guð
bjartur Hannes son vel ferðar ráð herra 
hefur beitt mjög vönduðum vinnu

Í

brögðum við niður skurðinn og dró 
mjög úr niður skurðar á formum fyrir 
árið 2011. Nú fer fram um fangs mikil 
út tekt á heil brigðis þjónustu og er 
at hugað hvort þörf sé á grund vallar
breytingum til að upp fylla mark mið 
um öryggi og jöfnuð. Ekki er ó lík-
legt að í kjöl farið verði tekið upp til
vísana kerfi sem yrði enn ein kerfis-
breyting jafnaðar manna. Þá liggur 
fyrir þinginu frum varp um jöfnun 
lyfja kostnaðar sem bætir hag þeirra 
sem þurfa að taka mikið af dýrum 
lyfjum. 

Oddný Harðardóttir

Valgerður Bjarnadóttir

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir

Alþingiskona

Alþingiskona

Alþingiskona

Nor ræna vel
ferðarstjórnin stendur 
undir nafni 
Hrunið olli gríðar legu eigna tjóni og 
lífs kjara skerðingu til margra ára. 
Við í Sam fylkingunni höfum verið 
sam stiga og tekið mörg erfið skref 
til að koma ríkis sjóði á réttan kjöl og 
tryggja þannig grund völl vel ferðar
sam fé lagsins. Við getum verið stolt 
yfir árangrinum en okkur ber skylda 
til að meta störf okkar með gagn
rýnum hætti og endur skoða það sem 
afl aga hefur farið. Á heildina litið 
tel ég hina nor rænu vel ferðar stjórn 
standa undir nafni.

er talinn valda tortryggni og ójafnræði 
og jafnvel skapa spillingagildrur 
fyrir þingmenn. Mjög brýnt var að 
endurskoða þau vinnubrögð.
Þá þykir mikilvægt að efla 
þarfagreiningu og eftirlit, bæta 
stjórnsýslu og yfirsýn yfir einstaka 
málaflokka og sjá til þess að 
ákvörðunartaka og umsýsla 
málaflokka sé fagleg og afgreiðsla 
mála samræmd. Alþingi mun áfram 
ákvarða umfang styrkja til einstakra 
málaflokka en úthlutun þeirra 
til einstakra verkefna flytjast til 
lögbundinna sjóða, menningarráða 
landshluta, vaxtarsamninga við 
sveitarfélög, ráðuneyta eða annarra 
sem sjá um og bera ábyrgð á 
viðkomandi málaflokkum.

Úthlutun styrkja til 
menningarverkefna landshlutanna 
sem ekki heyra undir lögbundna 
sjóði, munu á næsta ári heyra undir 
menningarsamninga sveitarfélaga. 
Verkefni á landsvísu sem falla 
ekki undir sjóði eða samninga fá 
úthlutað eftir sérstökum reglum frá 
ráðuneytum.

Í nýjum þingskapalögum kemur fram 
sú breyting að fjármálaráðherra 
á að leggja fyrir Alþingi, eigi síðar 
en 1. apríl ár hvert, tillögu til 
þingsályktunar um meginskiptingu 
útgjalda fjárlaga næsta fjárlagaárs, 
svo og greinargerð um breytingar á 
tekjuöflun ríkisins. Með tillögunni 
fylgir áætlun um ríkisfjármál næstu 
þriggja ára þar á eftir. Með þessari 
mikilvægu breytingu er tryggð 
aðkoma Alþingis að ákvörðun 
fjárlagaramma áður en ráðuneyti 
hefja vinnu við útfærslu tillagna 
sinna. Útgjaldaþak á nafnverði verður 
þá samþykkt í ríkisstjórn og á Alþingi 
eins og í öðrum norrænum ríkjum 
og ákveðin skuldbinding skapast á 
vinnslustigi.

Vorið 2009 veitti meiri hluti 
kjósenda jafnaðarmönnum og 
félagshyggjufólki skýrt umboð til að 
glíma við efnahagserfiðleikana eftir 
hrun og skapa jarðveg fyrir norrænt 
velferðarsamfélag. Á þeirri leið er 
víða komið við með lagasetningu en 
einnig með breyttum áherslum og 
vinnubrögðum.



LOKSINS 
ÁRÓSASIGUR

ER MENNTUN 
LEYNIVOPNIÐ?
Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur náð verulegum árangri í efnahags- og ríkisfjármálum 
frá hruni og tölurnar tala sínu máli. Fjárlagahallinn hefur minnkað úr 216 milljörðum í 42 á 
þessu ári og stefnir í 18 milljarða á því næsta. Verðbólga 
hefur lækkað úr 18% í 6% og stýrivextir 
Seðlabankans hafa lækkað úr 18% í 4,5%. 
Atvinnuleysi hefur minnkað úr 9% í 6,6% og 
störfum hefur fjölgað um 3600 frá miðju ári 
2009.

Hagvöxtur er að taka við sér að nýju 
og stefnir í tæplega 3% hagvöxt á 
næstu þremur árum að meðaltali. 
Fjárfestingar eru enn of litlar í landinu 
en þar hillir þó undir uppbyggingu 
gagnavera, kísilvera, og margvíslegra 
fjárfestinga í ferðaþjónustu og græna 
hagkerfinu á næstu mánuðum og 
missirum.

Eitt best varðveitta leyndarmálið 
á afrekaskrá ríkisstjórnarinnar er 
verkefnið Nám er vinnandi vegur sem 
samþykkt var í ríkisstjórn síðastliðið 
vor og átti upptök sín í nánu samráði 
stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins, 
þingflokka á Alþingi og 
fulltrúa námsmannahreyfinga. 
Verkefnið felst meðal annars í 
því að tryggja atvinnulausum 
ungmennum námstækifæri og 
opna framhaldsskólana fyrir öllum 
sem vilja undir 25 ára aldri frá og 
með þessu hausti. Sjö milljörðum 
króna verður varið í átakið á næstu 
þremur árum, og kemur það fé 
meðal annars með tilfærslum úr 
Atvinnuleysistryggingasjóði inn 
í menntakerfið. Nú liggja fyrir 
fyrstu upplýsingar um framvindu 
verkefnisins og kemur í ljós að 
hátt í 1100 atvinnuleitendur fá 
námstækifæri í haust, og nemendum 
í framhaldsskólum fjölgar um 1500. 
Ekki er lengur um það að ræða að 
hundruðum einstaklinga sem vilja 
innritast í framhaldsskóla sé vísað 
frá, eins og gerðist á fyrstu árunum 
eftir hrun. 

Breytt forgangsröðun
Af þeim atvinnuleitendum sem 
fara í nám í haust innritast rúmur 
helmingur í framhaldsskóla , 
þriðjungur í háskóla og ríflega tíundi 
hver nemandi í frumgreinanám. Það 
vekur sérstaka athygli að af þeim 
ríflega 500 atvinnuleitendum sem 
nú hefja nám í framhaldsskólum 
hafa 70% innritast í starfsnám, með 
áherslu á þrjú svið, tækni, umönnun 
og skapandi greinar. Þetta eru góðar 
fréttir en hins vegar er mikið verk 
að vinna í menntamálunum. Við 
þurfum að breyta forgangsröðun 
fjárveitinga í málaflokknum, móta 
heildstæða menntastefnu og tengja 
hana þeirri atvinnustefnu sem nú 
er í mótun. Tilefnið er ærið, því við 
núverandi aðstæður tapast mörg störf 
úr landi þar sem skortur er á vinnuafli 
með tiltekna færni í tilteknum 
atvinnugreinum. Það er óásættanlegt 

á sama tíma 
og rúmlega 10 
þúsund manns eru án 
atvinnu í landinu að 
jafnaði.

Hættumerki í 
menntakerfinu
Samanburður við hin 30 ríkin í OECD 
leiðir í ljós að þrátt fyrir að framlög til 
menntamála séu hér yfir meðallagi er 
menntunarstig þjóðarinnar með því 
minnsta sem þekkist á svæðinu. Víðast 
hvar er mestum fjármunum varið til 
háskólamenntunar, en hér á landi 
snýst dæmið við og grunnskólarnir 
taka til sín hæst hlutfall fjárveitinga. 
Framhaldsskólarnir og sérstaklega 
háskólastigið bera skarðan hlut frá 
borði. Brottfall úr námi er með því 
mesta sem gerist í Evrópu og lætur 
nærri að fjórðungur nema hverfi 
frá námi. Hugverkaiðnaðurinn, sem 
er í örum vexti hér á landi fyrir 
tilstilli fyrirtækja á borð við Össur, 
CCP, Marel, Marorku og fleiri, telur 
sig geta fjölgað störfum um eitt 
þúsund á ári en skortur er á vinnuafli 
hér innanlands með verk- og 
tæknimenntun til að fylla þau störf. 
Sömu tíðindi berast úr málmiðnaði 
og matvælaiðnaði, þar sem einstök 
fyrirtæki hafa brugðið á það ráð að 
flytja inn tugi erlendra starfsmanna 
vegna þess að íslenskt menntakerfi 
nær ekki að sinna mannaflaþörf 
atvinnulífsins. Á hverju ári er áætlað 
að 1600 nemendur hverfi varanlega 
frá námi. Hátt brottfall hefur verið 
einkenni íslenska skólakerfisins um 
áratugaskeið en menntamálayfirvöld 
hafa ekki brugðist við með 
markvissum aðgerðum. Nú þurfum 
við að bretta upp ermar, því samfélag 
sem ekki nær að mennta sitt fólk með 
fullnægjandi hætti skerðir möguleika 
sína til hagsældar, að ógleymdri þeirri 
sóun á mannauði sem fylgir brottfalli 
hvers nemanda.

Vísasti vegur úr kreppu
Í Sóknaráætlun stjórnvalda til 2020 
hefur verið mótuð sú stefna að 
minnka brottfallið í 10% fyrir lok 
þessa áratugar, en við þurfum að setja 
í forgang að móta aðgerðaáætlun 
um hvernig eigi að ná því marki. 
Það hefur ekki verið fylgt neinni 
heildstæðri menntastefnu í landinu, 
þar sem hugað er að samhengi 
og samfellu náms frá leikskóla til 
háskóla, skynsamlegri forgangsröðun 
fjárveitinga eða samþættingu 

menntastefnu við áherslur í 
atvinnumálum. Samfylkingin 
hefur metnað til að hafa forystu 
um slíka stefnumótun með aðild 
skólafólks um land allt, foreldra, 
fulltrúa frá hreyfingu launafólks 
og atvinnurekenda. Jafnaðarmenn 
hafa ekki stýrt menntamálunum 
í 40 ár en við leggjum nú fram 
marksækna stefnu sem miðar að því 
að taka menntakerfið til heildstæðs 
endurmats og bæta þjónustu við 
nemendur í þeim tilgangi að ná 
meiri árangri og lágmarka brottfall. 
Meðal áhersluatriða er að auka 
samvinnu milli skólastiga, skoða 
flutning framhaldsskólans til 
sveitarfélaga, stórauka samvinnu 
og verkaskiptingu háskóla, jafna 
vægi bóknáms og verknáms í 
kennslu, draga úr offramboði 
tiltekinna námsgreina á háskólastigi, 
styrkja raungreinamenntun, 
efla nýsköpunarmennt og 
frumkvöðlafræðslu, styrkja 
rannsóknastarf í háskólum með 
eflingu samkeppnissjóða, endurskoða 
uppbyggingu starfsnáms og þróa 
nýjar námsbrautir, ekki síst í stuttu 
verklegu námi. Menntaleiðin er 
vísasti vegurinn út úr kreppunni og 
við erum tilbúin að stjórna þeirri 
vinnu í góðu samstarfi við alla sem 
vilja bæta og styrkja menntakerfið í 
landinu.

Með sam þykkt Á rósa-
samningsins í haust og stað-
festingu hans í nýjum lögum 
lauk rúm lega ára tugar bar-
áttu við að koma þessum 
samning í gildi – löngu eftir 
að öll helstu grann lönd hafa 
sam þykkt hann og lög leitt. 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur
staðið á móti málinu allan 
þennan tíma, og það þurfti 
auð vitað nokkuð ein beitt man 
vinstri stjórnar meiri hluta til 
að ná þessu í gegn. 
Það var Össur utan ríkis ráð herra 
sem lagði fram til löguna um full-
gildingu samningsins á þinginu en 
frá um hverfis ráð herra komu frum
vörpin um lög leiðingu hans að þriðja 
og síðasta hluta, þannig að báðir 
stjórnar flokkarnir áttu sinn þátt í 
þessu – og þess verður líka að geta að 
Hreyfingin studdi málið með ráðum 
og dáð. Að lokum greiddu þing menn 
allra flokka reyndar at kvæði með 
samningnum eftir mál þóf, en það 
kostaði mála miðlun sem mörgum 
fannst sárt að þurfa að gera, og fólst 
í því að kæru réttur nær ekki til hvers 
og eins ein stak lings heldur „bara“ til 
sam taka um um hverfi og úti vist. Það 
varðar auð vitað prinsipp, en skiptir 
kannski ekki miklu máli í um hverfis
bar áttunni frá degi til dags. 

Á rósa samningurinn frá 1998 er þre-
faldur. Þar er kveðið á um rétt al-
mennings til að gangs að upp lýsingum 
um um hverfis mál, í öðru lagi um rétt 
al mennings til þátt töku í á kvörðunum 
sem snerta um hverfis mál, og í þriðja 
lagi um rétt al mennings til rétt látrar 
máls með ferðar vegna á kvarðana um 
um hverfis mál. Hug mynda legu inn
taki samningsins er á gætt að lýsa með 
klausu úr þing máli Össurar: 
„Á rósa samningurinn er ný tegund 
samnings um um hverfis mál. Hann 
tengir saman um hverfis rétt og mann
réttindi. Hann viður kennir að menn 
hafi skyldum að gegna gagn vart 
komandi kyn slóðum. Samningurinn 
stað festir að sjálf bærri þróun verður 
ekki náð án aðildar allra hags muna-
aðila og tengir saman á byrgð stjórn-
valda og um hverfis vernd ...“ 
Þremur árum eftir undir ritunina í 
Ár ósum flutti þá verandi utan ríkis
ráð herra, Hall dór Ás gríms son, þings-
á lyktunar til lögu um full gildingu. Sú 
til laga strandaði, og lá uppi á skeri 
í ára tug, af tækni legum á stæðum 
vissu lega, því ýmsu þurfti að breyta í 
lög gjöfinni, en einkum af pólitískum 
á stæðum. Flokkur Davíðs og Geirs 
var ein fald lega á móti því að færa al-
menningi réttar bætur af þessu tagi. 
Á rósa samningurinn er ekki hluti 
af EES-samningnum, en tveir fyrri 

þættirnir voru þó leiddir í lög seint og 
um síðir á Ís landi vegna þess að ESB 
hafði tekið þá upp í lög bók sína. Þá gat 
meiri hluti B og D ekki and æft. 

Við lög leiðingu loka-„stoðar“ 
samningsins í haust jókst til muna 
kæru réttur al mennings gegnum um-
hverfis og úti vistar sam tök sín. Al
menna reglan í ís lenskum rétti er að 
þeir einir geta farið í mál fyrir dómi 
eða kært á kvarðanir stjórn valds fyrir 
úr skurðar nefnd sem eiga svo kallaða 
lög varða hags muni, sem fyrst og 
fremst eiga við hugsan legt eigna tjón. 
Þetta á einkar illa við þá al manna-
hags muni sem tengjast um hverfis
málum, og með nýju lögunum geta 
sam tök al mennings kært til nýrrar 
úr skurðar nefndar ýmsar mikil vægar 
á kvarðanir Skipu lags stofnunar um 
um hverfis mat (um mats skyldu fram
kvæmda, sam eigin legt mat á um-
hverfis á hrifum og endur skoðun mats
skýrslu), mun fleiri leyfis veitingar til 
fram kvæmda en áður var (allar sem 
taldar eru í III. kafla um hverfis mats
laganna) og á kvarðanir um að veita 
leyfi til að sleppa eða dreifa erfða
breyttum líf verum. Síðasti liðurinn 
fór al veg sér stak lega í taugarnar á 
Fram og Sjálf. 

Ég spái því að eftir nokkra ára-
tugi skilji menn ekki af hverju það 
kostaði átök að færa al menningi 
þann þre falda rétt sem fólst í Á rósa-
samningnum frá 1998. Hins vegar lýsir 
það sam fé lagi okkar og stjórn málum 
fyrir hrun al veg hæfi lega að það skuli 
hafa tekið al þingi heil 13 ár að full-
gilda þennan al þjóða samning um um-
hverfis mál og mann réttindi.

Ís lendingar hafa áður sýnt þessa stefnu 
í verki. Undir for ystu Jóns Bald vins 
Hannibals sonar brutu Ís lendingar 
ísinn fyrir Eystra salts þjóðirnar og við 
höfum verið í farar broddi þegar ný 
ríki hafa orðið til. Okkar frum kvæði 
hefur skipt máli. Árið 1947 átti Ís land 
sinn þátt í því að alls herjar þing Sam-
einuðu þjóðanna sam þykkti til lögu 
um tveggja ríkja lausnina, um til vist 
Palestínu og Ísraels hlið við hlið. Í 64 
ár hefur Ís land því form lega stutt að 
Palestína verði full valda ríki. Nú þegar 
hafa 127 ríki viður kennt Palestínu. Við 
yrðum að sönnu fyrsta ríkið í gömlu 
Vestur verpu sem tæki slíka á kvörðun 
og hið fyrsta í Evrópu í yfir 20 ár. 

Dag hvern eru grund vallar mann-
réttindi brotin á í búum Palestínu. Ég 
heim sótti sjálfur bæði Gasa svæðið 
og Vestur bakkann í sumar. Það tók á 
veðraðan ís lenskan ráð herra að hitta 
sjó menn sem fá ekki að sækja sjóinn og 

veiða sér til matar eða að hitta fólkið 
sem hefur ekki þak yfir höfuðið og þarf 
að hírast í flótta manna búðum út af 
skrif ræði Ísraels manna. Á hrifunum af 
múrnum sem slítur sundur fjöl skyldur 
og sam fé lög er ekki hægt að lýsa fyrir 
þeim sem ekki hafa reynt það. 

Þegar allt er tekið saman er það okkar 
mat að nú sé kominn tími til þess fyrir 
Ís lendinga að viður kenna Palestínu 
að fullu. Palestínsk stjórn völd hafa 
gefið vopnaða bar áttu upp á bátinn 
og lýst ein dregnum vilja til frið sam-
legrar sam búðar við Ísraels menn. 
Palestínu menn hafa sýnt að þeir geta 
staðið undir sér sem ríki og hafa nú í 
gadda slegið að þeir fram fylgja gildum 
og á herslum sem koma fram í stofn-
sátt mála Sam einuðu þjóðanna. Þetta 
eru risa skref í friðar átt. Við í Sam-
fylkingunni erum trú okkar stefnu og 
viljum að ríki Palestínu verði nú loks 
að veru leika.

Skúli Helgason
Alþingismaður

Össur Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

Mörður Árnason
Alþingismaður

VIÐ STYÐJUM 
VIÐURKENNINGU 
Á PALESTÍNU
Í byrjun október mælti ég fyrir tillögu á Alþingi um 
að viðurkenna sjálfstæða Palestínu. Tillagan er í anda 
utanríkisstefnu Íslands síðustu áratugi og okkar í 
Samfylkingunni frá stofnun. Við teljum að smáþjóðir eigi 
að fá að ráða örlögum sínum. Okkar hjarta hefur slegið með 
hinum undirokuðu og við viljum að Palestínumenn fái að lifa 
með stolti í eigin ríki án hernáms.

Á rósa samningurinn 
er ný tegund 

samnings um um
hverfismál.Hann
tengir saman um

hverfisréttog
mannréttindi.

Mynd:  Johannes Jansson /norden.org



Árangur!
Fyrsta ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttur 
tók við stjórnartaumunum þann 1. febrúar 
2009. Á þeim stutta tíma sem síðan er 
liðinn hefur náðst mikilsverður árangur 
á nær öllum sviðum samfélagsins og 
mörg framfaramál komist í framkvæmd. 
Hér að aftan eru talin upp nokkur þeirra.

Lokið hefur verið við rammaáætlun 
um verndun og nýtingu náttúrusvæða 
sem nú er í kynningarferli. Hvítbók 
um löggjöf til verndar náttúru Íslands 
hefur verið lögð fram. Einnig er búið 
að fullgilda Árósasamninginn.

Þúsundum ungra atvinnuleitenda 
hefur verið tryggð skólavist m.a. á 
grundvelli átaksins Nám er vinnandi 
vegur. Ákvæði um ábyrgðarmenn á 
lánum LÍN hafa verið afnumin.

Endurskoðun stjórnarskrárinnar 
hefur farið fram á vettvangi 
þjóðfundar, stjórnlaganefndar og 
Stjórnlagaráðs.

Fjármálakerfið hefur verið 
endurfjármagnað og samstarfi Íslands 
við AGS er lokið. Áætlaður fjárlagahalli 
í ár er 42 milljarðar og mun hann fara 
niður fyrir 18 milljarða á næsta ári, en 
fjárlagahallinn var 216 milljarðar árið 
2008. Allar spár sýna að hagvöxtur 
verður jákvæður næstu ár.

Hlutur kvenna hefur aldrei verið 
meiri í ríkisstjórn (40-50%), meðal 
ráðuneytisstjóra (50%) eða meðal 
skrifstofustjóra í stjórnarráðinu. 
Hið sama á við um fjölda kvenna 
í stjórnum og ráðum á vegum 
ríkisins. Ráðherranefnd um 
jafnréttismál starfar í fyrsta skipti á 
lýðveldistímanum.

Þróunarsamvinnuáætlun hefur 
verið samþykkt í fyrsta sinn ásamt 
tímasettri áætlun um að Ísland verji 
0,7 prósentum af þjóðartekjum til 
þróunarmála. Stutt hefur verið við 
sjálfsákvörðunarrétt Palestínumanna 
og lýst yfir stuðningi við aðild 
Palestínumanna að Sameinuðu 
þjóðunum. Samþykkt hefur verið að 
móta þjóðaröryggisstefnu og hefur 
Ísland skipað sér í flokk ríkja sem 
leggur áherslu á kjarnorkuafvopnun.

Kjör hinna lægst launuðu hafa 
verið varin - kaupmáttur hópsins 
er hærri nú en hann var í góðærinu 
og skattbyrðin lægri. Gerðir hafa 
verið kjarasamningar til langs tíma 
sem tryggja launafólki verulegar 
kjarabætur og frið á vinnumarkaði. 
Atvinnuleysi fer minnkandi.

Starfshættir og skipulag Stjórnar-
ráðsins hafa verið stokkuð upp út 
frá rannsóknarskýrslu Alþingis. Ný 
þingskaparlög hafa verið samþykkt 
sem auka sjálfstæði þingsins gagnvart 
framkvæmdavaldinu. Aukin áhersla 
er á eftirlitshlutverk þings og vandaðri 
undibúning löggjafar. Fagleg yfirstjórn 
hefur verið sett yfir Seðlabanka 
Íslands og peningastefnunefnd sett 
á fót. Forréttindi alþingismanna og 
ráðherra til lífeyrisréttinda hafa verið 
afnumin og reglum um skipan dómara 
hefur verið breytt þannig að nú 
ráða ráðherrar ekki einir hverjir eru 
skipaðir dómarar. Ráðuneytum hefur 
verið fækkað í tíu úr tólf, embætti 
umboðsmanns skuldara hefur verið 
stofnað og efnahagsmál hafa verið 
sameinuð undir einu ráðuneyti. Fyrstu 
lög um rannsóknarnefndir hafa verið 
sett og þeirra fyrsta verk er að  rannsaka 
fall sparisjóðanna og lífeyrissjóða. 

Baráttan gegn kynferðislegu ofbeldi 
og mansali hefur verið sett á oddinn. 
Kaup á vændi hafa verið gerð refsiverð 
og áætlun gegn mansali hefur verið 
samþykkt.
Aðildarviðræður við ESB eru hafnar 
og ganga vel – niðurstöðurnar verða 
lagðar fyrir þjóðina.
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Föstudagur
11.00
Skráning landsfundarfulltrúa 

12.00 – 14.00
Aðalfundur 
sveitarstjórnarráðs

13.00 – 15.00
Aðalfundur samtakanna 60+

14.00 – 16.00
Málefnanefndir funda

16.30 – 17.45 
Setningarathöfn 
Velkomin á landsfund
Margrét S. Björnsdóttir 
formaður framkvæmdastjórnar
Minningarathöfn vegna 
voðaverka í Útey og Osló

Setningarræða - Jóhanna 
Sigurðardóttir formaður 
Samfylkingarinnar

Ávörp 

Kór Flensborgarskóla

17.45 – 19.30
Starfsmenn landsfundar kjörnir
Tillögur um nefndir 
landsfundar og formenn þeirra
Þingskjöl lögð fram
Málefni og tillögur 
- fyrsta umræða

Mælt fyrir 
stjórnmálaályktun 
– Dagur B. Eggertsson 
varaformaður 
Samfylkingarinnar
Mælt fyrir ályktunum 
málefnanefnda
Mælt fyrir lagabreytingum 
framkvæmdastjórnar
Mælt fyrir tillögum

20.00
Landsfundargleði – 2. hæð
Fjölbreytt skemmtidagskrá að 
hætti jafnaðarmanna: Davíð 
Ólafsson syngur og
fer með gamanmál, Bjartmar 
Guðlaugsson spilar á gítar og 
syngur, kvennakórinn
Vox feminae flytur nokkur lög - 
stjórnandi Margrét Pálmadóttir 
og hljómsveitin
Valdimar flytur eigin tónlist. 
Hinn eini sanni Ómar Ragnarsson 
skemmtir gestum og stjórnar 
fjöldasöng og svo tekur Andrea 
Jónsdóttir plötusnúður við og 
þeytir skífum af sinni alkunnu 
snilld.

Kynnir kvöldsins er Felix 
Bergsson.

Kosningar á 
landsfund

Laugardagur 22. október

09.00
Framboðsfrestur til 
formanns rennur út

11.00 – 12.00
Formannskjör

13.00
Framboðsfrestur til 

varaformanns rennur út

14.00
Framboðsfrestur til ritara 

rennur út

15.30 – 16.30
Kosning varaformanns

16.50
Kjöri formanns og 
varaformanns lýst

18.00 – 18.30
Kosning ritara

19.00
Framboðsfrestur til 

gjaldkera og formanns 
framkvæmdastjórnar 

rennur út

Sunnudagur 23. október:

09.30 – 10.00
Kosning gjaldkera

10.00
Framboðsfrestur til 

framkvæmdastjórnar, 
flokksstjórnar og í 

verkalýðsmálaráð rennur út

10.30 – 11.00
Kosning formanns 

framkvæmdastjórnar  

11.30 – 12.15
Kosning í 

framkvæmdastjórn 

13.00 – 14.15
Kosning í verkalýðsmálaráð 

og flokksstjórn

Allar kosningar eru rafrænar 
og hægt verður að kjósa, 
bæði í eigin fartölvum og í 
tölvum á kjörstað í aðalsal. 
Niðurstöður úr kosningum 
munu liggja fljótt fyrir 
og verða tilkynntar 
á skjá og heimasíðu 
landsfundarins, nema kjör 
formanns og varaformanns.

Laugardagur
08.00 – 09.00 
Laganefnd

09.00 – 09.45
Skýrsla framkvæmdastjórnar

9.00 
Framboðsfrestur til formanns rennur út

09.45 – 10.00 
Fyrirkomulag kosninga kynnt

10.00 – 11.50
Málefnanefndir

11.00 – 12.00
Kosning formanns

12.00 – 12.50 - Málstofur
 
 Barátta gegn hatri og fordómum 
 Stefnumótun í málefnum eldri borgara – Áhrif  
 þjóðfélagsbreytinga og fjölgun í elstu aldurshópum 
 Jöfn tækifæri – sömu laun – atvinnutækifæri kvenna
 Tillögur stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá 

13.00 – 14.00 - Richard Wilkinson - erindi
 
 Why Equality is Better for Everyone 
 Ástæður þess að jöfnuður er betri fyrir alla 

15.30 – 16.30 - Málstofa með Richard Wilkinson
 Umræður og fyrirspurnir í framhaldi af erindi hans

13.00
Framboðsfrestur til varaformanns rennur út

14.00 – 15.30 - Þjóðfundur Samfylkingarinnar
 Hvað getum við gert til að auka 
 jöfnuð og velferð í samfélaginu?

14.00
Framboðsfrestur í embætti ritara rennur út

15.30 – 17.00
Málefni og tillögur - umræða og afgreiðslur

15.30 – 16.30
Kosning varaformanns 

16.50
Kjöri formanns og varaformanns lýst

17.00 – 18.30 - Ísland í Evrópu
Frummælendur:  
 Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra
 Margrét Kristmannsdóttir, formaður SVÞ
 Kristín Soffía Jónsdóttir, umhverfisverkfræðingur
 Guðmundur Gunnarsson, rafiðnaðarmaður
 Stjórnandi umræðna að loknum framsögum:
 Baldur Þórhallsson formaður Evrópuvaktarinnar

18.00 – 18.30
Kosning ritara

18.30 – 20.00
Málefnanefndir sem hafa ekki lokið störfum koma saman
Laganefnd

19.00
Framboðsfrestur í embætti gjaldkera og formanns framkvæm-
dastjórnar rennur út.

Sunnudagur
09.00 – 12.30
Málefni og tillögur - 
afgreiðsla

Niðurstöður málefnanefnda
Lagabreytingar

Tillögur

9.30 – 10.00 
Kosning gjaldkera 

10.00 
Framboðsfrestur til 
framkvæmdastjórnar, 
flokksstjórnar og 
verkalýðsmálaráðs rennur út

10.30 – 11.00
Kosning formanns 
framkvæmdastjórnar

10.30
Tilnefning og kosning 
skoðunarmanna reikninga

11.30 – 12.15
Kosning  
framkvæmdastjórnar

13.00 – 14.00
Stjórnmálaályktun afgreidd

13.00 – 14.15
Kosning í verkalýðsmálaráð 
og flokksstjórn

14.00 – 14.30
Önnur mál

14.30 – 15.00
Lokaathöfn

Felix Bergsson flytur nokkur lög 
ásamt Jóni Ólafssyni píanóleikara 
og Stefáni Má Magnússyni 
gítarleikara

Hvatningaverðlaun 
Samfylkingarinnar

Stefnuræða formanns 
Samfylkingarinnar

Söngurinn okkar – 
fjöldasöngur undir stjórn 
Ómars Ragnarssonar

15.00
Landsfundi slitið
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Velkomin á landsfund Samfylkingarinnar 2011! Við þennan fund eru 
bundnar miklar væntingar, og við í undirbúningshópnum óskum þess 
að fundurinn gagnist sem allra best fyrir flokkinn og alla þá sem að 
honum standa.

Landsfundarnefndin hefur nú starfað í tæpt ár. Við byrjuðum snemma 
því að fundinn má einnig halda að vori. Það er hinsvegar ótvíræður 
kostur að fundinum skuli hafa verið valinn tími að haustinu, og hefur 
gefið okkur öllum tíma til að vinna úr tillögum umbótanefndar flokksins, 
sem að sínu leyti byggðust á leiðarlínum úr rannsóknarskýrslu Alþingis.

Það er óhætt að segja að fyrir landsfundinum liggi nú umfangsmiklar 
tillögur sem fela í sér grundvallar- endurskipulagningu á starfi flokksins. 
Í tillögunum er stuðlað að auknum áhrifum flokksmanna, með virkara 
lýðræði, öflugra málefnastarfi, sterkari og áhrifameiri aðildarfélögum, 
með skilvirkari vinnubrögðum og flokksskipulagi og ekki síst virkari 
tengslum flokksforystu og félagsmanna.

Margt nýtt er nú á döfinni. Fyrir landsfundinum liggur meðal annars 
tillaga að siðareglum fyrir ráðherra, þingmenn, sveitarstjórnarfulltrúa 
og annað kjörið Samfylkingarfólk, og önnur um þriggja manna sátta- og 
siðanefnd til að taka á erfiðum málum sem upp koma í flokksstarfinu. 
Þá vekur sjálfsagt talsverða athygli tillaga að nýjum reglum um 
aðferðir við val á framboðslista, sem fela í sér mikla breytingu frá 
prófkjörshefð fyrri ára, og tillaga sem gerir ráð fyrir skýrari reglum 
um fjármál flokksins og frambjóðenda hans. Ekki er síður mikilsvert 
að framkvæmdastjórn flokksins leggur fyrir vel á fimmta tug 
lagabreytingatillagna sem byggjast á umbótastarfi liðinna missera og 
tillögum sérstakrar laganefndar. 

Að auki liggja fyrir landsfundinum tillögur að stefnuályktunum 
frá fjölmörgum málefnanefndum flokksins, og eru þær afrakstur 
metnaðarfulls málefnastarfs sem hundruð flokksmanna hafa unnið 
aðfrá áramótum af miklum krafti,.

Auðvitað er fundurinn einnig stórsamkoma og einskonar flokkshátíð 
með glæsilegum málstofum, kosningum um forystumenn og líflegri 
umræðu um stjórnmálaályktun. Einfalda lýsingin er sú að á Hlíðarenda 
koma saman íslenskir jafnaðarmenn, breyta flokksskipulagi sínu, ræða 
stefnuna og stjórnmál dagsins, og eiga saman ánægjulega samverustund.

Fyrir hönd landsfundarnefndarinnar þakka ég öllum sem hafa 
lagt hönd á plóginn. Við vitum að margir hafa lagt á sig ómælt 
erfiði við að gera landsfundi okkar á Hlíðarenda að veruleika.

UPPSKERUFUNDUR

Um fangs miklar til lögur 
fyrir lands fundinum um 
grund vallar breytingar 
á flokks starfi Sam-
fylkingarinnar, virkara 
lýð ræði og traust tengsl 
for ystu og gras rótarGunnar Svavarsson

formaður landsfundarnefndar

ávarp

ÞINGFLOKKUR TAKI 
UMBÆTUR TIL SÍN

UMHVERFISSTEFNA 
LANDSFUNDAR

Á ráðstefnu SffR í aðdraganda 
f l o k k s s t j ó r n a r f u n d a r 
Samfylkingarinnar í maí 
síðastliðnum ræddi Sigríður 
Ingibjörg Ingadóttir þingkona um 
minnkandi fylgi jafnaðarmanna 
á Norðurlöndum og Evrópu 
og hvernig bregðast mætti við 
uppgangi hægri-öfgamanna 
víða um álfuna. Hún sagði stöðu 
Samfylkingarinnar um  margt 
ólíka stöðu systurflokkanna í 
Evrópu, enda hefði hún haldið sjó 
í síðustu kosningum, þrátt fyrir að 
hafa setið í ríkisstjórn í hruninu. 
Ýmis teikn væru þó á lofti um að 
þetta gæti breyst snögglega, enda 
ástandið í íslenskum stjórnmálum 
mjög viðkvæmt. 

Sigríður sagði að sökum mikils 
vantrausts á stjórnmálamönnum 
væri farvegurinn fyrir hægri-
öfgastefnur á Íslandi mjög frjór. 
Hún óttaðist að við réttar aðstæður 
gæti sterkur leiðtogi stigið fram á 
sjónarsviðið og rakað til sín fylgi, 
með ófyrirséðum afleiðingum fyrir 
íslensk stjórnmál. Þá benti hún á að 
þverrandi fylgi hefðbundinna flokka, 
bæði í Reykjavík og á Akureyri, þýddi 
uppgang annarra afla, en eins gripu 
kjósendur til útstrikana í meira mæli 
en áður. 

Endurskoða þarf tengsl 
þingflokks við aðrar 
stofnanir 
Sigríður sagði Samfylkinguna hafa 
brugðist við þessari stöðu með 
myndarlegum og eftirtektarverðum 
hætti. Hins vegar hafi ekki verið 
brugðist við með viðlíka hætti 
varðandi starf þingflokks og 
ráðherra sem væri óheppilegt, 
enda mótaði þingflokkurinn ásjónu 
flokksins öðrum fremur og talaði 
fyrir stefnu hans. Samfylkingin 
yrði að taka tengsl þingflokksins 
við aðrar stofnanir flokksins til 
endurskoðunar, ef hún ætlaði sér 

áfram að vera í forystu í íslenskum 
stjórnmálum. Sigríður batt miklar 
vonir við umbótastarf flokksins, 
sagði það leiða til betra sambands 
þingmanna við flokksmenn og gera 
skilaboð flokksins til kjósenda skýara. 
Hún sagði gildi jafnaðarmanna 
ekki komast nógu vel til skila í 
stjórnmálaumræðunni og þeim væri 
ekki lagið að miðla þeim gildum 
sem þeir stæðu fyrir og rökstyðja 
stjórnarathafnir og áherslur út frá 
þeim. 

Sigríður sagðist spretta úr 
femínískum bakgrunni, en að búseta 
hennar í Svíþjóð hefði gert hana að 
jafnaðarmanni að auki. Þetta hefði þó 
engan veginn verið sjálfgefið, heldur 
frekar til komið vegna gríðarlega 
sterkra áhrifa og uppeldis sænskra 
jafnaðarmanna. Jafnaðarstefnan væri 
mjög skýr í ásjónu þeirra. Sigríður 
sagði því næst að grundvöllinn að 
góðu málefnastarfi væri að finna í 
umræðu um jafnaðarstefnuna og 
fræðslu um hana innan flokksins 
og þekkingu á sögu baráttu þeirra 
flokka sem stæðu að Samfylkingunni. 
Hún taldi umbótastarf flokksins 
ótvírætt sýna að krafa væri uppi 
um þetta innan hans. Eins væri til 
staðar almennur áhugi á þátttöku 
í stjórnmálum þótt oft væri talið að 
stjórnmálaflokkar væru of trénaðir til 
að svara kalli um lýðræðisumbætur. 
Fólk vilji taka þátt í stjórnmálastarfi 
þar sem rætt sé um hugmyndafræði 
og gildi og þar sem málefni líðandi 
stundar væru krufin með tilliti til 
þess. 

Þingmenn fylgi 
grunngildum 
jafnaðarstefnunnar
Sigríður sagði að útgáfa og fræðsla, 
m.a. á vettvangi Bókmenntafélags 
jafnaðarmanna ætti að geta styrkt 
hugmyndafræðilega umræðu 
innan flokksins. Eins nyti hún góðs 
af samskiptum við systurflokka 
Samfylkingarinnar erlendis. Þetta 
væru aðeins örfá dæmi um þann 
áhuga sem flokksmenn sýndu á því að 
ræða grunngildi jafnaðarstefnunnar. 
Þá varði hún umbótastarf flokksins, 
enda skapaði það sátt um starfshætti 

Umhverfisstefna landsfundar Samfylkingarinnar eru ekki orðin 
tóm því fundurinn sjálfur er skipulagður með vernd umhverfisins 
að leiðarljósi. Landsfundurinn er að mestu rafrænn en sá pappír 
sem er notaður verður endurunninn. Þá er allt útgefið efni sem 
dreift er á fundinum prentað í umhverfisvottaðri prentsmiðju. 
Landsfundargestir eru hvattir til að nota ekki einnota drykkjarmál 
á meðan á fundinum stendur, en þær dósir og plastflöskur sem falla 
til verða endurunnar. 

Fundinum var valinn staður miðsvæðis í borginni og liggur vel við 
göngu- og hjólastígum og almenningssamgöngum. Landsfundargestir 
eru því hvattir til þess að nota umhverfisvæna ferðamáta innanbæjar. 
Þeir fulltrúar sem koma utan að landi eru hvattir til að sameina 
ferðir, komi þeir akandi. Þá eru fundargestir hvattir til útiveru í 
grænu og heilnæmu umhverfi í Öskjuhlíð og Nauthólsvík í kaffi- og 
matarhléum. 

Hnefinn og rósin er prentað í Ísafoldarprentsmiðjunni sem er 
umhverfisvottuð prentsmiðja.

og gæfi fleiri tækifæri til að fjalla 
um málefni. Formfesta væri mjög 
góð fyrir lýðræðið og leiddi til meiri 
stuðnings við þær ákvarðanir sem 
væru teknar. Sigríður sagði að sér 
þætti vænt um flokkinn, en væri um 
leið mjög gagnrýnin á starfshætti 
hans. Gagnrýni þyrfti hins vegar að 
vera uppbyggileg. 

Sigríður sagðist vonast til þess 
að umbótaferlið færði fólki 
skemmtilegri flokk, betri tengsl 
flokksmanna við þingmenn, m.a. í 
gegnum málefnahópa  og meira fylgi í 
kosningum. Hins vegar væri enn ekki 
búið að taka á samskiptum þingmanna 
og flokksstjórnar. Vegna veikleika 
flokksstjórnar hefðu ákvarðanir 
verið teknar sem gengju þvert gegn 
markmiðum jafnaðarstefnunnar 
og nefndi hún skerðingu á lífeyri, 
f i s k v e i ð i s t j ó r n u n a r f r u m v a r p 
og skerðingu barnabóta. Þessar 
ákvarðanir hafi verið teknar af 
þingflokknum, þrátt fyrir að 
flokksstjórn fari með stefnumótandi 
vald á milli landsfunda samkvæmt 
lögum flokksins. Sigríður sagði slæmt 
ef það væri svo að flokkurinn þyrði 
ekki gera kröfur til sinna kjörnu 
fulltrúa. Í dag væru ekki gerðar 
kröfur á kjörna fulltrúa um að fylgja 
ákveðnum reglum í störfum sínum 
fyrir flokka og það hlyti að vera 
óheppilegt, í ljósi þess hvernig hann 
hafi notað prófkjör til uppröðunar á 
lista.

Frambjóðendur á skjön 
við stefnuna
Sigríður sagði afleiðingar prófkjara 
bæði jákvæðar og neikvæðar. Þau 
gætu breikkað flokkinn með nýjum 
félögum, hindrað kyrrstöðu og gefið 
almennum félagsmönnum meiri 
áhrif á uppröðun lista. Þau hræri 
upp í pottunum. Neikvæðu hliðarna 
væru þær að svo komi þessir fulltrúar 
saman og myndi hóp sem oft er 
í óljósum tengslum við stofnanir 
flokksins sem móta stefnuna. Sigríður 
sagði prófkjörin líka hafa valdið því 
að erindi Samfylkingarinnar við 
kjósendur væri ekki alltaf skýrt. 
Einstaka frambjóðendur hafi prófíl 
sem sé ekki endilega í samræmi við 
samþykkta stefnu flokksins. Hún 
sagðist því styðja þær siðareglur 
sem umbótanefndin hefði lagt til 
að flokkurinn tæki upp, m.a. í þeim 
tilgangi að skuldbinda frambjóðendur 
til að halda tryggð við grunngildi 
jafnaðarstefnunnar. Til þess að 
reglurnar virkuðu sem skyldi þyrfti 
þó að gera meiri kröfur til kjörinna 
fulltrúa um þekkingu á grunngildum 
flokksins, stefnu og starfsháttum. 
Umbætur í innra starfi og 
fræðslumálum ætti að veita kjörnum 
fulltrúum og flokksmönnum öllum 
mun betri tækifæri til að verða öflugri 
talsmenn jafnaðarstefnunnar. Það 
séu jafnaðarmenn sem eigi að setja 
pólitísku hugtökin inn í orðræðuna 
sem stjórni stjórnmálaumræðunni á 
Íslandi.

Flokkar sem farvegur 
fyrir áhrif almennings
Sigríður sagði Samfylkinguna 
hvorki geta né eiga að takmarka 
stjórnarskrárvarinn rétt þingmanna til 
ákvarðana í samræmi við sannfæringu 
sína. Þó hljóti jafnaðarmenn að gera þá 
kröfu að sannfæring þingmannanna 
sé í megindráttum í samræmi við 
stefnuna. Geti þingmennirnir ekki 
uppfyllt það verði þeir að gera 
viðvart og styðja skoðun sína rökum. 
Eins eigi þeir að gæta meðalhófs 
og jafnvel ganga gegn stefnunni ef 
ákvarðanir teknar á grunni hennar 
mæti mikilli andspyrnu almennings. 
Í slíkum tilfellum sé nauðsynlegt að 
urmræða fari fram í flokknum, enda 
eigi jafnaðarmannaflokkur að starfa 
með almannahagsmuni að leiðarsljósi 
og vera lifandi hluti af samfélaginu. 
Flokkarnir þurfi að vera farvegur fyrir 
áhrif almennings á ákvarðanatöku á 
milli kosninga. Þeir séu því mikilvægar 
stofnanir. Flokkar sem ekki uppfylli 
þetta muni tapa tiltrú og kjósendum. 
Umbætur á innra starfi séu liður í að 
auka tiltrú kjósenda á Samfylkingunni 
og gera flokksmenn að öflugri 
talsmönnum jafnaðarhugsjónarinnar. 

LANDSFUNDUR SAMFYLKINGARINNAR 2011
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flokks stjórnar fundi 
Sam fylkingarinnar í 
apríl 2010 var sam
þykkt að setja á 
fót um bóta nefnd 
til að endur skoða 

starfshætti flokksins. Einnig skyldi
nefndin hafa for ystu við að skoða og 
ræða störf Sam fylkingarinnar, stefnu 
hennar og starfs hætti og á byrgð Sam
fylkingarinnar í að draganda banka
hrunsins.Aðþvíloknuskyldinefndin
geratillögurtilúrbóta.

Umbótastarfið var sett á fót eftir
banka hrunið og ríkis stjórnar sam
starf Sam fylkingarinnar og Sjálf
stæðisflokksins. Stjórnmál og stjórn
málaflokkar almennt höfðu tapað
trausti almennings. Samfylkingin
var í fremstu víg línu þegar fjár mála
kerfiokkarféllogforystaflokksinsog
flokkurinnsemslíkurbeiðþvímikinn
á lits hnekk bæði meðal al mennings og 
almennraflokksfélaga.

Grundvölluraðstarfiumbótanefndar
er megin niður staða Rann sóknar
nefndarAlþingis.Þarkemurframað
þótt Sam fylkingin hefði ekki getað 
af stýrt banka hruninu í stjórnar sam
starfinufrávori2007hafiflokkurinn
sem hluti af þá verandi ríkis stjórn 
brugðist að því leyti aðmeð réttum
að gerðum hefði verið hægt að tak
markaþaðtjónsemvarð.

Með því að setja af stað jafn viða
mikið um bóta starf og gert hefur verið 

telurflokkurinnsigsýnaeinarðavið
leitni til að læra af mis tökum sínum 
og hefur heitið því að ná fram nauð
syn legum breytingum á við horfum og 
vinnu brögðum bæði í stjórn málum og 
innanstjórnsýslu.Meðþvíaðleggjast
í sjálf skoðun á starfs háttum innan 
flokksins og finna leiðir til úrbóta
tekur Sam fylkingin frum kvæði að því 
að axla ábyrgð. Þetta er loforð sem
Samfylkingin hefur gefið félögum
sínum, stuðnings mönnum og lands
mönnumöllum.

Umbótanefndinvarskipuð16flokks
félögum. Kosnir voru tveir full
trúar úr hverju kjör dæmanna sex 
og fjögurra manna verk stjórn var 
kosin í sérstakri kosningu á flokks
stjórnarfundi.Verkstjórninkomfyrst
saman í maí 2010 og skipti með sér
verkum.Settirvoruáfótfjórirvinnu
hópar og vann einn verk stjóri með 
hverjumhópi.Einnhópurinnfjallaði
um rannsóknarskýrslu Alþingis,
annar um umræðuna í flokknum,
þriðjiumstefnuflokksinsogsáfjórði
um starfshætti hans. Tveir síðast
nefndu hóparnir voru svo sam einaðir 
skömmu eftir að vinnan hófst þar sem 
mörg um fjöllunar efnanna áttu við 
báðahópana.Öllnefndinhittistsíðan
um haustið, í septem ber og aftur í 
október.Þessámilli störfuðuvinnu
hóparnir að sínum verk efnum og 
verkstjórninhittistreglulega.

Samkvæmt erindisbréfi umbóta
nefndar var henni ætlað að rýna í 

Umbótastarf Samfylkingarinnar

Skýrslur og skjöl úr 
umbótastarfinu

Á landsfundi afgreiðum við flokksfélagar samþykktir síðasta 
flokksstjórnarfundar um umbótastarf flokksins. Þá koma í 
ljós niðurstöður af hinu viðamikla umbótastarfi sem nú hefur 
staðið í rúmt ár.

Til   gangur 
um  bóta til

lagnanna er 
að auð velda 

flokknum 
að taka á 
innri og 

ytri málum 
og styrkja 

þannig starf 
sitt með því 

að draga lær 
dóm af því 

sem á undan 
hefur farið.

helstu niður stöður skýrslu rann
sóknarnefndar Alþingis og meta
orð og verk Sam fylkingarinnar í 
ljósi niður staðna hennar, rýna í 
stefnu Sam fylkingarinnar á þeim 
lykils viðum sem dregin eru fram í 
skýrslu rann sóknar nefndarinnar 
sem or saka valdar eða rætur hruns 
fjármálakerfisins, rýna í starfs
hætti Sam fylkingarinnar, á byrgð 
og aðkomu stofnana flokksins að
lyki lá kvörðunum og lykil málum 
i ljósi niður staðna rann sóknar
nefndarinnar.

Umbótanefndin athugaði einnig sér
staklega tiltekna þætti sérstaklega,
svo sem aðkomu flokksmanna að
stefnu mótun og stöðu mati, hvaða 
ráð gjöf stóð Sam fylkingunni til boða 
og hvernig hún var nýtt, hvernig 
málefnastarf og starf sérfræðihópa
flokksins var nýtt, starfshætti Sam
fylkingarinnar í ríkisstjórn 2007–
2009, að ferðir við val á fram boðs
lista, reglur um styrki og fjár fram lög, 
starfs hætti og sam skipti þing manna
hóps frá 2007, og að lokum vinnu
brögð í stofnunum Sam fylkingarinnar 
og hversu lýð ræðis leg þau vinnu
brögðeru.

Tilgangur umbótatillagnanna er að
auðveldaflokknumaðtakaáinnriog
ytri málum og styrkja þannig starf sitt 
með því að draga lær dóm af því sem 
áundanhefurfarið.Íumbótastarfinu
er gengið út frá því að „Sam fylkingin 
stefni að á fram haldandi for ystu í ís
lenskumstjórnmálum.Slíkurflokkur
þarf að geta sann fært sjálfan sig um 
að undir hans for ystu geti at burða
rás á borð við þá sem olli ís lenska 
hruninu ekki endurtekið sig. Aðeins
þanniggeturhannsannfærtaðra.“
Niður stöður um bóta nefndar um það 
sem brást í flokksstarfinu sjálfu eru
meðalannarsþessar:Ekkivartryggt
nægilegt upplýsingaflæði og sam

ráð meðal ráðherra flokksins, þing
flokks, flokksstofnana og almennra
flokksmanna. Setja hefði þurft ríkis
stjórnarsamstarfinustrangariskilyrði
og látið var hjá líða að setja reglur 
um tak markanir á fjár fram lögum og 
styrkjum til fram bjóð enda í fjölda 
opinna próf kjara, sem er þvert á lang
vinnabaráttuflokksins fyrir skýrum
reglum um fjármál flokka og fram
bjóðenda.

Um bóta nefndin á kvað að eins korða 
sig ekki við tímabilið 2007–2009
heldurfaraafturtilupphafsflokksins
og skoða einnig stefnu mótunar vinnu 
sem fór fram á árunum 2003–2007,
ásamt því að fara yfir ýmis átaka
mál innan flokksins. Umbótanefndin
skilaði svo af rakstri vinnu sinnar í 
tvennulagi. Í fyrstalagiskýrslumeð
tillögumsínumtilflokksstjórnar,sem
máfinna útprentaða og á heimasíðu
Samfylkingarinnar. Í öðru lagi með
því að halda fundi með öllum aðildar
félögum Samfylkingarinnar og kalla
eftir við brögðum og á bendingum 
flokksmannaviðskýrslunni.

Metnaðar full fundar her ferð var 
skipulögð, öll aðildarfélög Sam
fylkingarinnar voru heim sótt og til
lögur og niður stöður um bóta nefndar 
teknar til umfjöllunar. Stóð funda
herferðinyfir frá janúar fram í apríl
áþessuári.Aðlokinnifundarherferð
var tillögumaðildarfélaganna safnað
saman og þær lagðar fyrir flokks
stjórnarfund ímaí. Þar voru þær af
greiddar, eins og sjá má á vef setri 
Samfylkingarinnar.

Gefið var loforð um að hrinda til
lögunumíframkvæmdogtókflokks
stjórn að sér að vinna markvisst úr
samþykktumflokksstjórnarfundarins
um umbótastarfið. Þær verða af
greiddarnúnaálandsfundi.Flokksfé
lagarhafaþvísíðastaorðið.

Á

Skýrsla rannsóknarnefndar 
Alþingisfjallarumaðdragan
da og orsakir falls íslensku 
bankanna2008. Skýrslanvar
gefinútíbundnuformienve
fútgáfu skýrslunnar er ætlað 
að vera aðalútgáfa skýrslun
nar, því þar birtist efni sem 
ekki er í hinni prentuðu út
gáfu.Hanaeraðfinnaá

http://rna.althingi.is/

Skýrsla umbótanefndar Sam
fylkingarinnar er skipt í sex 
kafla, íhverjumogeinumer
dregin saman niðurstaða um
bótanefndar og lagðar fram 
tillögur til úrbóta. Skýrsluna
er að finna rafrænt á vef
Samfylkingarinnar, en er ein
nig til útprentuð á skrifstofu 
Samfylkingarinnar.

Sjá landsfundur.is

Tillögur um lagabreytingar
settar fram  af framkvæm
dastjórn Samfylkingarinnar 
má finna á landsfundarsíðu
Samfylkingarinnar, lands
fundur.is. Þar eru lög Sam
fylkingarinnar og tillögur 
framkvæmdastjórnar um 
lagabreytingar, settar upp 
í dálkum hver við hliðina á 
öðrum og því auðvelt til sa
manburðar.

Sjá landsfundur.is

Laga breytinga til lögur Sam
fylkingarinnar frá félögum á
Akureyriliggurfyrirumkjör
full trúa í fram kvæmda stjórn 
en lagt er til að í stað kosnin
ga á lands fundi til nefni kjör
dæminsinnfulltrúannhvert.
Erurökinþauaðtengjaþurfi
félögin og grasrótina betur
við for ystuna og brúa bilið 
milli lands byggðar og höfuð
borgarsvæðisins.

Sjá landsfundur.is

Lagabreytingatillögur frá 
málefnahópi um samgöngu 
og sveitarstjórnarmál. Lagt
ertilaðinnanflokksinsstarfi
samráðsvettvangur sveitar
stjórnarfulltrúa og þingman
na. Vettvangurinn í formi
ráðs er í úr hópi sveitarstjór
nar og þingmanna. Mark
miðið með þessu er að gott 
og náið samstarf og samráð 
sé á meðal kjörinna fulltrúa
flokksins og styrki hann á
landsvísu.Sjá landsfundur.is

Félagsmenn Samfylkingar
félagsins í Reykjavík hafa
lagt fyrir nokkrar tillögur um 
lagabreytingar.Þar ermeðal
annars skerpt á stefnu og 
ábyrgð flokksins, lagt til að
staðbundin aðildarfélög Uj
teljist til grunneininga, hver 
sásemnáðhafi16áraaldriog
greiðiárgjöldgetiveriðfélagi
í Samfylkingunni og lagður 
er til sérstakur kafli um
landshreyfingarflokksins.
Sjá landsfundur.is

Gagnlegt getur 
verið að glugga 
þessi í skjöl við 
umræður um 
niðurstöður og 

úrvinnslu úr umbótastarfi. 
Samfylkingarinnar



BLAÐSÍÐA 7LANDSFUNDUR SAMFYLKINGARINNAR 2011

Grasrótin hefur talað 
Umbótanefnd Samfylkingarinnar fékk það verkefni að hafa 
forgöngu um „skoðun og umræðu um störf, stefnu, innri 
starfshætti og ábyrgð Samfylkingarinnar á aðdraganda 
bankahrunsins og gera tillögur til úrbóta“. Í  skipan 
nefndarinnar felst viðurkenning á því að Samfylkingin beri 
nokkra ábyrgð á hruninu og þeirri atburðarás sem til þess 
leiddi. 

Eftir Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur

mbótanefndin aflaði 
gagna með viðtölum 
og grandskoðun 
ritaðra heimilda um 
stefnu og starfshætti 

Samfylkingarinnar og hrun íslenska 
bankakerfisins. Nefndin vann í 
miklu og nánu samráði við almenna 
flokksmenn víða um landið og var 
ljóst að meðal flokksmanna ríkti 
bæði sorg, vonbrigði og reiði í 
garð forystunnar, en umfram allt 
vilji til að taka upp gagnrýna og 
hispurslausa umræðu um störf 
og starfshætti Samfylkingarinnar 
og hvað gera þyrfti til að tryggja 
framgang norrænnar jafnaðarstefnu 
innan Samfylkingarinnar og á hennar 
vegum.

Umbótanefndin skilaði skýrslu 
og tillögum í byrjun desember 
2010 og á flokksráðsfundi 
Samfylkingarinnar nokkrum dögum 
síðar var samþykkt að flokkurinn 
bæri ákveðna ábyrgð á því sem 
gerðist hér á landi í aðdraganda 
hrunsins 2008. Fjallað hefur verið um 
niðurstöður og tillögur nefndarinnar 
á tveimur flokkstjórnarfundum 
Samfylkingarinnar og á fundum 
með aðilarfélögum flokksins um allt 
land. Í kjölfarið sendu aðildarfélög 
fundargerðir félagsfundanna 
og tillögur um umbótaverkefni 
til framkvæmdastjórnar, sem 
vann nýtt umbótaskjal upp úr 
öllum fyrirliggjandi gögnum 
og lagði heildartillögur fyrir 
flokkstjórnarfund í júní 2011. Eftir 
samþykki þess fundar voru skipaðar 
nokkrar starfsnefndir, þar á meðal 
laganefnd. Framkvæmdastjórn vann 
upp úr tillögum laganefndar tillögur 
til landsfundar sem sendar voru út 
til allra aðildarfélaga til umfjöllunar. 
Tillögur annara nefnda fara fyrir 
landsfund óbreyttar eftir því sem við 
á eða koma strax til framkvæmda.

Segja má að alls hafi um eitt þúsund 
flokksmenn komið með beinum 
hætti að umræðum um efni og 
tillögur umbótanefndarinnar, og 
enn fleiri hafa komið sjónarmiðum 
sínum á framfæri með tölvupósti, 
símtölum og í beinum samræðum. 
Ótaldir eru svo þeir sem hafa haft 
óbein áhrif með samræðum við virka 
félagsmenn um land allt. Óhætt er 
að segja að grasrótin í flokknum hafi 
fengið tækifæri til að tjá sig og koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri. 
Landsfundurinn í október 2011, þar 
sem rúmlega eitt þúsund félagar eiga 
seturétt, er síðan lokapunkturinn 
á hinu formlega ferli. Að þessu 
sögðu hlýtur að vera hægt að draga 
þá ályktun að grasrótin innan 
Samfylkingarinnar hafi talað. Þá 
vaknar sú spurning hvort forystan sé 
að hlusta og hvað taki þá við?

Breytingar eru flókið 
ferlið
Allir vita að þetta er ekki allt sem þarf. 
Þótt breytingar á lögum og regluverki 
geti styrkt lýðræðisleg vinnubrögð 
innan stjórnmálaflokka þá geta slíkar 
breytingar ekki einar og sér falið í 
sér nauðsynlegar umbætur. Í þeim 
tilfellum þar sem stefnumörkun felur 
ekki í sér ákvarðanir þar sem kalla 
þarf til aðila með byggingarkrana og 
gröfur þá er flestum að verða það ljóst 
að leiðin frá ákvörðun til aðgerða 
er oft afar torsótt og þokukennd. 
Sérstaklega á þetta við ef breytingar 
fela í sér breytingar á starfsvenjum, 
samskiptum og hegðun einstaklinga. 
Þar gilda lögmál sem verið hafa 
rannsóknarefni félagsvísindanna 
í áratugi. Þar er ekki sjálfgefið 
að breytingar feli í sér umbætur. 

Hins vegar er ekki hægt að koma á 
umbótum án breytingar.

Stjórnmálaflokkar eru skipu-
lagsheildir þar sem uppistaðan er 
fólk, reglur og hugmyndir sem hafa 
þann tilgang að móta og tryggja 
lýðræðislegan framgang tiltekinnar 
stjórnmálastefnu. Meðan allar 
skipulagsheildir hafa tilhneigingu 
til að viðhalda sjálfum sér og vinna 
þannig í eðli sínu gegn breytingum, 
þá er heldur ekki sjálfgefið að allir 
flokksfélagar sjái sér jafnan hag 
í breytingum. Andstaðan gegn 
breytingum getur átt sér mismunandi 
birtingarmyndir og ólíkar rætur. 
Þótt gagnrýni feli oftast í sér nýjar 
upplýsingar og þekkingu þá getur ein 
birtingarmynd andstöðunnar einmitt 
verið þrálát gagnrýni á fyrirhugaðar 
breytingar og gagnrýni á gagnrýnina 
sem var forsenda breytinganna. 
Stundum getur gagnrýni verið 
hálmstráið sem hangið er í meðan 
tregðast er við að hefja þá óvissuferð 
sem mörgum finnst breytingarnar og 
umbótastarfið vera. Löngum hefur 
verið talið að góðar upplýsingar 
og skýr og skilmerkileg miðlun 
upplýsinga sé hér meðalið gegn 
mótbárum. Það hljóta því að vera 
vonbrigði fyrir þá sem hafa beitt sér 
fyrir breytingum, og hafa til þessa 
gefið sér það að góðar upplýsingar séu 
uppskriftin að árangri og forsenda 
fyrir virku lýðræði, að komast að 
því ekkert er gefið í þessum efnum. 
Stefnumótun og breytingaráform á 
óvissutímum geta hæglega snúist upp 
í andhverfu sína.

Á tímum óvissu og erfiðleika eins 
og nú ríkja á Íslandi hefur fólk 
tilhneigingu til að trúa því sem það 
vill trúa og finnst þægilegt að trúa. 
Nýjar upplýsingar eða þekking sem 
kallar á breytingar og aðgerðir raska 
bæði ró og jafnvægi þegar óvissan 
ein og sér er nægileg fyrir. Þá getur 
línan milli stjórnmálaskoðana og 
trúarlegra skoðana orðið örþunn 
og móttækileikinn fyrir rökum 
skynseminnar lítill sem enginn, 
en þörfin fyrir einfaldar lausnir og 
skammgóðan vermi því meiri. Hér 
duga engar fortölur. Aftur á móti 
er jarðvegurinn fyrir áróður og 
blekkingar hinn ákjósanlegasti. Þar 
leynast hætturnar.

Verkin tali
Hvaða skilaboð felast í þessu fyrir 
Samfylkinguna? Jú, tími talandans er 
liðinn. Áframhaldandi tal um siðbót 
og umbætur eykur aðeins kvíða og 
óvissu. Nú þegar grasrótin í flokknum 
hefur talað mega viðbrögðin frá 
forystunni ekki láta á sér standa. Nú 
sem aldrei fyrr þarf forysta flokksins, 
þ.e. þeir sem koma fram sem hinir 
sýnilegu fulltrúar jafnaðarstefnunnar, 
þeirrar samfélagssýnar sem sameinar 
félagana í flokknum, að taka á sig 
það hlutverk að vera umbæturnar 
holdi klæddar. Forystan þarf að 
svara kalli fjöldans og ganga á 
undan með góðu fordæmi, þ.e. að 
lifa og vera þær breytingar sem 
nauðsynlegar eru til að koma á þeim 
umbótum sem flokksmenn vilja sjá 
að verði að veruleika. Þessir fulltrúar 
flokksmanna mega ekki láta eitt 
einasta tækifæri ónotað til sýna 
félögum sínum og landsmönnum 
öllum með sannfærandi hætti að 
þeir hafi skilið og tileinkað sér í 
einu og öllu þann lærdóm sem draga 
má af þeim atburðum sem leiddu til 
bankahrunsins árið 2008. Fulltrúar 
flokksins hvar sem þeir eru þurfa 
að sýna að þeir hafa bæði heyrt og 
hlustað. Þannig verða breytingar að 
umbótum.

U

Samkvæmt samþykkt 
flokksstjórnarfundar á í reglunum 
að kveða á um skuldbindingu 
við grunngildi og samþykkta 
stefnu flokksins og vandaða 
stjórnsýsluhætti, svo sem við 
mannaráðningar í stjórnsýslunni.

Nefndin hefur skilað tillögum og 
segir þar að siðareglurnar eigi að lýsa 
grunngildum jafnaðarstefnunnar 
um frelsi, jafnrétti og samábyrgð 
hjá öllum, kjörnum fulltrúum sem 
öðrum, og hafa beri þau gildi í heiðri 
í störfum fyrir Samfylkinguna. Segir í 
nefndartillögunum að siðareglunum 
sé ætlað að auðvelda einstaklingum 
að rækja störf sín vel, en þær leysi fólk 

þó ekki undan þeirri ábyrgð að reiða 
sig á eigin samvisku í siðferðislegum 
efnum.

Tillögurnar eru eins konar leiðarljós 
í 14 þáttum sem ná yfir hegðun, 
háttvísi, afstöðu, ákvarðanir og 
ábyrgð þeirra sem starfa í flokknum. 
Tekið er fram að hluti af vinnu 
flokksfélaga er að efla traust á 
jafnaðarstefnunni með störfum 
sínum. Það ætti að vera gríðarlega 
mikilvægur hluti af störfum 
kjörinna fulltrúa, sérstaklega 
gagnvart kjósendum sem hafa veitt 
jafnaðarstefnunni atkvæði sitt. 

Tekið er á trúnaði og þagnarskyldu, 

og einnig áskilið að ekki sé fallist 
á leynd þar sem hennar er ekki 
þörf. Upplýsingagjöf um hagsmuni 
og hagsmunatengsl eru áréttuð og 
í tillögum um siðareglur stendur 
að Samfylkingin skuli vinna gegn 
samtryggingu stjórnmálamanna 
og greiðasemi vegna vináttu- og 
hagsmunatengsla. Þá er einnig tekið 
á sameiginlegri ábyrgð á framgangi 
og framkvæmd jafnaðarstefnunnar á 
Íslandi og góðum flokksanda.

Siðareglurnar eru jákvætt skref í 
að setja flokksmönnum eins konar 
starfsreglur og virðist tillaga 
nefndarinnar bæði vel unnin og taka 
á öllum mikilvægum þáttum. 

Tillögur eru um hámarkskostnað 
sem frambjóðendum er heimilt að 
stofna til, og er hann mun minni en 
nú gildir, þar sem nefndin lagði til að 
frambjóðendum Samfylkingarinnar 
sé heimilt að stofna til kostnaðar 
sem nemur 20% af því sem landslög 
leyfa. Þá vill nefndin  reglur um bann 
við persónulegum skuldaábyrgðum í 
þágu flokksins. Brot á ákvæðum um 
fjármál frambjóðenda geta varðað 
ógildingu á framboði samykki 
landsfundur þær óbreyttar. Sé 
brotið alvarlegt er gert ráð fyrir að 
flokkurinn geti ógildað framboð til 
frambúðar. Ef kærur koma fram eftir 
að úrslit kosninga eru kunn skal 
þeim beint til framkvæmdastjórnar. 

Nefndin lagði einnig til að 
fjármunum sem varið hefur verið 
til kjördæmanna verði úthlutað í 
samræmi við upphaflega tillögu 
framkvæmdastjórnar sem gerir 
ráð fyrir föstu framlagi á öll 
kjördæmin, viðbótarframlagi miðað 
við íbúafjölda og aðlögun á nokkrum 
árum.

Sérstaklega er fjallað um félagsgjöld 
og lagt til að fullgildir með kjörgengi 
og kosningarétt seu aðeins þeir sem 
greiði félagsgjöld. Fullgildir félagar 
sem stunda nám, eru atvinnulausir 
eða njóta elli- eða örorkulífeyris 
greiði aðra upphæð og njóti sömu 
réttinda. Þeir sem ekki kjósa að 

gerast fullgildir félagar verði þó 
áfram á flokksskrá og stendur starf 
flokksins þeim opið. Þeir njóti þó 
ekki kosningaréttar eða kjörgengis. 
Félagsgjöld yrðu innheimt miðlægt 
á skrifstofu Samfylkingarinnar sem 
héldi jafnframt um félagaskrá. 

Þessar tillögur rötuðu ekki inn 
í lagabreytingar til samþykktar 
á landsfundi heldur leggur 
framkvæmdastjórn til að umræðan 
um félagsgjöld haldi áfram innan 
flokksins. Skiptar skoðanir eru 
á innheimtu félagsgjalda meðal 
aðildarfélaga en Samfylkingarfélagið 
í Reykjavík hefur þegar breytt sínum 
lögum og innleitt félagsgjöld.  

Tilgangur og markmið sátta- og 
siðanefndar eru samkvæmt tillögu 
framkvæmdastjórnar að fjalla um 
erfið mál sem koma upp innan 
flokksins og leita lausnar á þeim. 
Slík mál geta komið upp 
„a) vegna einstaklinga innan 
flokksins, 
b) vegna brota á siðareglum og 
öðrum formlegum reglum flokksins, 
c) vegna meintra frávika 
forystumanna flokksins frá stefnu 
hans eða, 
d) vegna þess að farnar séu aðrar 
leiðir en þær sem eining ríkir um 
innan flokks.“

Nefndin getur tekið mál til skoðunar 
að eigin frumkvæði eða samkvæmt 
ábendingu og á að hafa aðgang 
að þeim gögnum flokksins sem 
hún telur sig þurfa hverju sinni. 
Allir flokksbundnir einstaklingar, 
málefnanefndir, aðildarfélög og 
aðrar stofnanir flokksins geta vísað 
ágreinings- og deilumálum sínum 
um flokksstarfið til nefndarinnar. 
Nefndinni ber svo að skapa 
formlegt ferli til að koma á sáttum 
eða ná bindandi samkomulagi um 
viðunandi lausn ágreiningsmáls 
innan flokksins. Nefndin skal starfa 
fyrir opnum tjöldum eins og kostur 

er en sáttaferlið sjálft er varið 
trúnaði. Deiluaðilar geta óskað 
eftir tilteknum sáttamanni, innan 
eða utan sátta- og siðanefndar. 
Nefndin hefur ekki úrskurðarvald 
heldur heimild til að koma málinu 
á dagskrá innan flokksins og leggja 
fram tillögu til úrlausnar.

Með stofnun siða- og sáttanefndar er 
því verið að skapa grundvöll til sátta 
á milli deiluaðila, hvort sem það eru 
flokksfélagar, félög eða aðrir. Þannig 
er hægt að ná sáttum í erfiðum 
málum sem gætu annars skaðað alla 
sem eiga í hlut. 

Framjóðendum verður samkvæmt 
tillögunum boðnar tvær leiðir. Fyrsta 
lagi prófkjör sem flokksmenn einir 
mega taka þátt í, svokallað flokksval. 
Hinsvegar er í boði Kópavogsleiðin 
svokallaða, þar sem haldinn er 
kjörfundur og  frambjóðendur 
kynna sig og flokksbundnir kjósa 
svo um sætið. Samkvæmt þessu 
mun Samfylkingin takmarka val 
á framboðslista við félagsmenn til 
alþingiskosninga.

Nefndin vill að tryggt verði jafnræði 
kynjanna í efstu sætum með því 

að setja reglur um paralista eða 
fléttulista í þeim sætum sem kosið 
er um í bindandi kosningum og 
verði bundin sæti að lágmarki 
fjögur. Paralisti heitir listi þar sem 
jafnt kynjahlutfall er tryggt í 1. og 
2. sæti, síðan í næstu tvö sæti á eftir 
og svo framvegis í hverju sætapari. 
Fléttulisti er listi þar sem kynin 
skiptast á, þannig að frambjóðendur 
í 1. og 3. og svo framvegis eru af 
sama kyni en þeir í 2. og 4. og svo 
framvegis af hinu kyninu. Hlutfall 
kvenna og karla skal vera sem jafnast 
á listanum öllum í samræmi við lög 

og reglur flokksins og eiga listarnir 
að endurspegla fjölbreytnina í 
samfélaginu.

Önnur breyting sem vert er að veita 
athygli eru þau nýmæli að kjörskrá 
skal lokað um leið og framboðsfrestur 
rennur út. Þetta vill nefndin gera 
til þess að hindra smölun rétt fyrir 
kosningar. Nefndin vill líka skerpa á 
reglum um hvernig frambjóðendur 
mega auglýsa framboð sitt og kynna 
málefni sín og skoðanir. Reglur 
þessar eiga að vera skuldbindandi en 
ekki leiðbeinandi.

SIÐAREGLUR KJÖRINNA FULLTRÚA

FJÁRMÁL FLOKKS OG FRAMBJÓÐENDA

SÁTTA- OG SIÐANEFND

VAL Á FRAMBOÐSLISTA

Á flokksstjórnarfundi í maí var ákveðið að semja siðareglur fyrir kjörna fulltrúa og aðra sem 
starfa í nafni Samfylkingarinnar. Skipuð var nefnd til að undirbúa og leggja fram siðareglur 
á landsfundi. 

Fjármál flokks og frambjóðenda hafa verið mikið rædd frá síðustu kosningum og sett var saman 
sérstök nefnd um fjármál eftir síðasta flokksstjórnarfund. Í tillögum nefndarinnar er gert ráð 
fyrir að reglur um fjármál verði skuldbindandi í stað leiðbeinandi nú. 

Á flokksstjórnarfundi í maí var samþykkt að stofna sátta- og siðanefnd innan Samfylkingarinnar 
og hefur nú verið lögð fyrir landsfundlagabreytingartillaga um að stofna þessa nefnd. Er lagt til 
að á fyrsta flokksstjórnarfundi eftir reglulegan landsfund verði kosin þriggja manna sátta- og 
siðanefnd og megi nefndarmenn ekki gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn. Í kjölfarið 
skal flokksstjórn síðan staðfesta starfsreglur nefndarinnar.

Umbótanefnd gerir val á framboðslista flokksins að umtalsefni í skýrslu sinni. Flokks-
stjórnarfundur í maí samþykkti að stofna nefnd til að fjalla um aðferðir við val á list, og 
endurskoða reglur innan flokksins, tillögur nefndarinnar verða teknar fyrir á landsfundi.. 



BLAÐSÍÐA 6

Föstudagur
12.00 – 14.00
Sveitarstjórnarráð, aðalfundur, gamli salur, 1. hæð t.v. 

13.00 – 15.00
Samtökin 60+, aðalfundur, salir 1 og 2, 2. hæð  

14.00 – 16.00 
Málefnanefndir, gamli salur, 1. hæð t.v. 
 
20.00
Landsfundargleði, salir 1, 2 og 3, 2. hæð  

Laugardagur
08.00 – 09.00 
Laganefnd, fundur, Lollastúka, 3. hæð 

10.00 – 11.50
Atvinnumálanefnd, salur 1, 2. hæð

Efnahags- og viðskiptanefnd, aðalsalur

Jöfnuður og samfélagsþróun, aðalsalur

Lýðræði og mannréttindi, salur 2, 2. hæð

Mennta- og menningarmálanefnd, gamli salur, 1. hæð t.v.

Sveitarstjórnarnefnd, aðalsalur

Umhverfisnefnd, aðalsalur

Utanríkis- og Evrópumálanefnd, aðalsalur

Velferðarnefnd, gamli salur, 1. hæð t.v.

12.00 – 12.50 
Barátta gegn hatri og fordómum, salur 2, 2. hæð 

Stefnumótun í málefnum eldri borgara, salur 1, 2. hæð

Sömu tækifæri – jöfn laun – atvinnumál kvenna, 
Lollastúka, 3. hæð

Tillögur stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá, gamli salur, 
1. hæð t.v.

15.30 - 16.30
Málstofa Richard Wilkinson, salir 1 og 2, 2. hæð 
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Jafnaðarstefnan 
beittasta vopnið gegn 
nýfrjálshyggjunni

Landsfundur Samfylkingarinnar er valdamesta stofnun 
flokksins. Samt getum við spurt okkur hvort þessi samkoma 
hafi haft umtalsverð áhrif á stefnu og verklag forystunnar.  
Við getum líka spurt hver sé hinn raunverulegi tilgangur 
samkomu af þessu tagi. Svörin eru margvísleg. Við höfum 
gaman af að hittast, bera saman bækur okkar, stilla saman 
strengina og gera nokkra liðskönnun. Við fjöllum um 
dægurmálin og reynum að móta afstöðu til þeirra málaflokka, 
sem miklu skipta um stjórn landsins á líðandi stund. Verkefni 
þessa fundar eru mikilvægari en nokkru sinni fyrr.

Eftir Árna Gunnarsson

andsfundur Samfylk-
ingarinnar er valdamesta 
stofnun flokksins. Samt 
getum við spurt okkur 
hvort þessi samkoma 

hafi haft umtalsverð áhrif á stefnu 
og verklag forystunnar. Það er bæði 
fróðlegt og gagnlegt, að bera saman 
ákvarðanir síðasta landsfundar, og 
framvindu þeirra  og úrvinnslu til 
dagsins í dag. Við getum líka spurt 
hver sé hinn raunverulegi tilgangur 
samkomu af þessu tagi. Svörin eru 
margvísleg. Við höfum gaman af að 
hittast, bera saman bækur okkar, 
stilla saman strengina og gera 
nokkra liðskönnun. Við fjöllum um 
dægurmálin og reynum að móta 
afstöðu til þeirra málaflokka, sem 
miklu skipta um stjórn landsins á 
líðandi stund. Verkefni þessa fundar 
eru mikilvægari en nokkru sinni fyrr.
 
Skortir umræðu um 
grunngildin
Ósjaldan  hefur mér fundist á 
það  skorta,  að við ræðum þá 
hugmyndafræði, sem Samfylkingin 
kennir sig við og segir grundvöll 
sinn; þ.e. jafnaðarstefnuna. Við 
ræðum ekki nógu rækilega hlutverk 
jafnaðarstefnunnar í breyttum 
heimi, né hvernig við getum best 
framfylgt henni og beitt í baráttunni 
við aðrar stjórnmálastefnur. Við 
ræðum of lítið þá staðreynd, að 
jafnaðarstefnan er beittasta vopnið 
gegn þeirri stjórnlausu og óbeisluðu 
ófreskju nýfrjálshyggjunnar, sem 
hefur valdið alþýðu manna víða 
um heim ómældum hörmungum, 
stuðlað að vaxandi fátækt og meiri 
efnalegri stéttaskiptingu en þekkst 
hefur frá tímum lénsherranna. 
Þessi ófreskja er enn á ferðinni. Hún 
birtist okkur í botnlausri græðgi og 
minnskunnarleysi peningaaflanna, 
fjármála- og bankakerfum og 
vogunarsjóðum, sem stundum virðast 
valdameiri en lýðræðislega kjörnar 
ríkisstjórnir, og þyrma hvorki lífi né 
náttúru í óseðjandi hungri eftir meiri 
arði, meiri gróða.

Vatnaskil í uppgjöri við 
óheftan kapítalisma 
Þessi stjórnlausi kapitalismi hefur 
með auðvaldi sínu gengið svo hart 
fram, að heil þjóðfélög ramba á 
barmi gjaldþrots. Í Bandaríkjunum, 
helstu stjórnstöð kapitalismans, 
hefur fólk á öllum aldri staðið á 
Wall Street og á torgum fjölmargra 
borga  og mótmælt skefjalausri 
auðsöfnun og misrétti, fjölþjóðlegu 
peningavaldi og spillingu. Þessi 
mótmæli hafa náð til um 150 borga 
innan og utan Bandaríkjanna, og  
einn af auðugustu mönnum landsins 
hefur kallað eftir því, að fá að greiða 
hærri skatta en skrifstofustúlkan 
hans. Í fjölmörgum löndum breiðast 
út byltingar gegn harðsvíruðum 
einvöldum, sem hafa hrúgað upp 

gulli og fjármunum í einkageymslum 
sínum, á meðan almúginn hefur 
búið undir fátæktarmörkum og 
einskis frelsis notið. Tveir kunnir 
bandarískir hagfræðingar hafa látið 
þá skoðun í ljós, að ef Bandaríkjamenn 
taka sér ekki til fyrirmyndar 
þjóðfélagsuppbyggingu norrænna 
þjóða, þá sé ekkert framundan annað 
en hrun og upplausn.
 
Framundan eru vatnaskil, uppgjör 
við óheftan kapitalisma, eina af þeim 
öfgastefnum, sem jafnaðarmenn 
hafa ávallt varað við og barist gegn. 
Af þessum ástæðum og fjölmörgum 
öðrum ber brýna nauðsyn til að efla 
umræðu um jafnaðarstefnuna. Það 
þarf að  kynna betur og fræða hvernig 
henni má beita í framfarasókn til að 
jafna kjör, auka frelsi og samstöðu.  
Það er hlutverk jafnaðarmanna og 
annarra frjálslyndra stjórnmálaafla,  
að koma hömlulausum kapitalisma 
undir lýðræðislega stjórn, stöðva 
gengdarlaust arðrán á auðlindum, 
skipta upp fjölþjóðlegum fyrirtækjum 
í smærri einingar, skilja að 
bankastarfsemi í  viðskipta- og 
fjárfestingabanka, koma endanlega 
í veg fyrir, að skattgreiðendur 
bjargi gjaldþrota bankastofnunum 
og fyrirtækjum, þar sem eigendur 
hafa hirt ágóðann, koma stjórn 
á bónusgreiðslur og loka  
skattaparadísum.
 
Það verður að vera meginmarkmið 
íslenskra jafnaðarmanna, að koma 
í veg fyrir, að fáránleiki hinnar 
stjórnlausu auðhyggju greiði götu 
fjármálamanna til að hafa þjóðina og 
eignir hennar að leiksoppi.

Þá verða jafnaðarmenn að koma 
þeirri staðreynd til skila, að skattar 
eru það verð, sem við greiðum fyrir 
að geta búið í siðuðu samfélagi. 
 
Ef við ætlum að brjótast út úr 
núverandi kreppu, og koma í veg 
fyrir fleiri, þá verðum við að krefjast 
veigamikilla breytinga á íslensku 
samfélagi; tryggja eignarrétt 
þjóðarinnar á öllum auðlindum, 
herða allt regluverk fjármálalífsins, 
setja okkur nýja stjórnarskrá, treysta 
allar varnir í þágu náttúrunnar 
og hafa það hugfast í öllum okkar 
verkum, að þetta þing, eins og aðrar 
samkomur jafnaðarmanna, á að 
snúast um þá framtíð, sem við ætlum 
að móta í þágu afkomenda okkar.
 
Sjaldan, eða aldrei, hefur 
jafnaðarstefnan átt eins ríkt erindi 
við þjóðina. Hún er færasta leiðin til 
að kveikja áhuga og líf í því pólitíska 
tómarúmi, sem blasir hvarvetna 
við. Hún er jafnframt baráttutæki 
gegn öfgaöflum auðhyggjunnar og 
til varnar velferðarsamfélaginu. 
-  Það er því ekki úr vegi að herða 
á umræðunni um þessa mögnuðu 
hugmyndafræði.

L
Laugardagur
08.00 – 09.00 
Laganefnd, fundur, Lollastúka, 3. hæð 

10.00 – 11.50
Atvinnumálanefnd, salur 1, 2. hæð

Efnahags- og viðskiptanefnd, aðalsalur

Jöfnuður og samfélagsþróun, aðalsalur

Lýðræði og mannréttindi, salur 2, 2. hæð

Mennta- og menningarmálanefnd, gamli salur, 1. hæð t.v.

Sveitarstjórnarnefnd, aðalsalur

Umhverfisnefnd, aðalsalur

Utanríkis- og Evrópumálanefnd, aðalsalur

Velferðarnefnd, gamli salur, 1. hæð t.v.

12.00 – 12.50 
Barátta gegn hatri og fordómum, salur 2, 2. hæð 

Stefnumótun í málefnum eldri borgara, salur 1, 2. hæð

Sömu tækifæri – jöfn laun – atvinnumál kvenna, 
Lollastúka, 3. hæð

Tillögur stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá, gamli salur, 
1. hæð t.v.

15.30 - 16.30
Málstofa Richard Wilkinson, salir 1 og 2, 2. hæð 

Kynningarbásar

Kvennahreyfingin 

Samtökin 60+

Ungir jafnaðarmenn

Þjónusta, upplýsingar og fleira

Kjörstaður

Ritarar

Skráning

Svið

Veitingar
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Við þekkjum það líka af þróuninni á 
Íslandi fram að hruni að ójöfnuður 
tekna og eigna jókst hér verulega. 
Raunar virðist aukningin hafa 
verið meiri hér frá 1995 til 2007 en 

áður hefur sést í nokkru vestrænu 
samfélagi á jafnskömmum tíma. 
Viðbrögðin hér á landi voru þau að 
talsmenn þáverandi stjórnvalda og 
hátekjuhópa neituðu að þetta gæti 

Farsæld jafnaðarsamfélaga

Um bókina The 
Spirit Level eftir 
Richard Wilkinson 
og Kate Pickett.
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SUNDHÖLLIN // Barónsstíg 101 Rvk Sími: 411 5350

LISTASAFNEINARS JÓNSSONAR // Eiríksgötu

BORGARLEIKHÚSIÐ // Listabraut 3

SUNDHÖLLIN // Barónsstíg 101 Rvk Sími: 411 5350

JAFNRÉTTISDAGAR H.Í. // Málstofa í Nýló Skúlagötu

Heitt bað yfir helgina
Sundlaugar Reykjavíkur eru sjö talsins og allar opnar um helgar. Sundhöllin, 
sem er næst landsfundi, er opin frá 8-16 á laugardögum og 10-18 á sunnudögum. 
Laugardagslaugin er opin lengst, en hún er opin frá 8-22 allar helgar. Ekki amalegt 
að láta daginn líða úr sér í heitum potti eða hefja daginn á góðum sundspretti.

Listunnendur
Listasafn Reykjavíkur er í raun þrjú söfn, í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, á 
Kjarvalsstöðum og í Ásmundarsafni við Sigtún. Söfnin eru opin frá 10-17 alla daga, 
nema Ásmundarsafn, sem opnar kl. 13. Ýmsar sýningar standa yfir og má m.a. 
nefna teikningar Erró í Hafnarhúsinu. Þá er Listasafn Einarssonar við Eiríksgötu í 
göngufjarlægð við landsfundinn. Er safnið opið frá 14-17 en bakgarður safnsins þar 
sem höggmyndir Einar Jónssonar standa er alltaf opinn.  

Leiksýningar
Vert er að kynna sér hvað er að gerast í leikhúslífi borgarinnar, en margar sýningar 
standa yfir sem höfða jafnt til ungra sem aldna. Fyrir pólitískt þenkjandi fólk er 
farsinn Nei ráðherra góður kostur sem sýndur er í Borgarleikhúsinu. Þá er einnig 
söngleikur með Margréti Eir í Tjarnarbíó.

Kvikmyndahús
Af nægu er að taka í kvikmyndahúsunum. Endurgerð Footloose er auðvitað must-
see fyrir alla sem hafa séð fyrri myndina oft og dansað með í stofunni. Þá mælum við 
sérstaklega með Bíó Paradís við Hverfisgötuna. Þar er hægt að fá sér kaffi og köku og 
fletta í blöðunum fyrir eða eftir sýningu - eða bara einn ískaldann. Þar er m.a. sýnd 
íslenska myndin Jón og séra Jón.

Málstofa
Málstofan Jafnréttisdaga HÍ, tímaritsins Endemi og Nýlistasafnsins um kvenlæga 
aðkomu að listsköpun og menningu og kanna sögulega karllæga slagsíðu í 
menningu. Fjórir frummælendur verða með erindi, þau; Ragnhildur Jóhanns, Áslaug 
Einarsdóttir, Hlynur Helgason & Guðbjörg R. Jóhannesdóttir. Fjallað verður um 
tímaritið Endemi, tímarit um menningu og listir sem eingöngu fjallar um listsköpun 
kvenna. Áslaug Einarsdóttir, meistaranemi í mannfræði fjallar um tengingu 
femínsima og sköpunargleði. Þá mun Dr. Hlynur Helgason myndlistamaður og 
heimspekingur fjalla um kvenlæga sýn á samfélagið út frá völdum listakonum.

Stuttar pásur utandyra
Margar fallegar gönguleiðir eru í Reykjavík fyrir þá sem vilja anda að sér fersku lofti 
á milli fyrirlestra og funda. Öskjuhlíðin er skotstund frá landsfundi þar sem hægt 
er að þræða göngustíga meðfram hlíðinni eða ganga að Nauthólsvík og meðfram 
Ægissíðunni.  Laugardalurinn er ekki langt undan, þar er grasagarður og fjölskyldu- 
og húsdýragarður og gaman er að ganga um gömlu þvottalaugarnar. Þar er einnig 
skautahöll fyrir þá sem vilja renna sér á svellinu og svo eru ótal hlaupaleiðir í 
dalnum.

Vestræn samfélög hafa orðið mun ójafnari eftir 1980 en áður. Í 
reynd var umfang tekjuójafnaðar í Bandaríkjunum til dæmis 
svipað í aðdraganda kreppunnar miklu 1929 og í aðdraganda 
alþjóðlegu  fjármálakreppunnar sem skall á 2007–2008.

verið að gerast þegar ábyggileg gögn 
þar um voru birt. Áróðursmeistarar 
þeirra fóru í mikla loftfimleika við 
að afbaka staðreyndir svo hægt væri 
að fela hina raunverulegu þróun í átt 
til aukins ójafnaðar. Staðreyndirnar 
höfðu þó vinninginn og tala sínu 
máli. Ójöfnuður stórjókst á Íslandi 
fram til 2007 en hefur síðan minnkað 
umtalsvert.

Í þessu samhengi er fróðlegt að velta 
fyrir sér hvort aukinn ójöfnuður 
skipti miklu eða litlu máli. Hægri 
menn hafa gjarnan talað fyrir auknu 
umburðarlyndi gagnvart ójöfnuði og 
jafnvel reynt að færa að því rök að 
aukinn ójöfnuður geti verið gagnlegur 
fyrir hagvöxt. Slíkar röksemdir 
eiga þó betur við í kenningum og 
áróðursskrifum en í veruleikanum. 
Vinstrimenn og miðjumenn hafa hins 
vegar venjulega lagst gegn miklum 
ójöfnuði, þótt sjaldnast krefjist þeir 
algers jöfnuðar í skiptingu lífsgæða. 
Hóflegur jöfnuður/ójöfnuður er oftast 
markmiðið í stað óhóflegs ójafnaðar.

Bók Wilkinsons og Pickett, The Spirit 
Level – Why Greater Equality Makes 
Societies Stronger, er athyglisvert 
framlag í þessu samhengi (fyrst 
útgefin 2009). Bókin sýnir gögn um 

það hvernig samfélög með jafnari 
tekjuskiptingu standa yfirleitt 
betur en ójafnari samfélögin 
hvað lífsgæði þegnanna og minni 
félagsleg vandamál snertir. Í jafnari 
samfélögunum ríkir meira traust og 
betri tengsl milli íbúanna, þ.e. þar er 
meiri félagsauður, eins og Harvard-
prófessorinn Robert Putnam ræddi 
um í nýlegum hátíðarfyrirlestri við 
Háskóla Íslands. Þar er líka almennt 
betra heilsufar, minni barnadauði 
og lengri lífaldur, betri lífsgæði 
barna, betri námsárangur, minna 
ofbeldi, minni fátæktarvandamál 
og minni afbrotavandamál. Einnig 
benda höfundarnir á að félagslegur 
hreyfanleiki er nú meiri í jafnari 
samfélögunum (t.d. í Skandinavíu) 
en í ójafnari samfélögunum. Það 
sætir tíðindum að nú á ameríski 
draumurinn meiri möguleika á að 
rætast hjá fólki úr lægri stéttum í 
norrænu velferðarríkjunum en í 
Bandaríkjunum sjálfum!

    Um allt þetta og ýmislegt fleira 
má lesa í bókinni. Margar aðrar 
rannsóknir hafa sýnt að norrænu 
velferðarríkin koma betur út í 
alþjóðlegum samanburði um flesta 
þætti lífskjara en ójafnari samfélög 
eins og Bandaríkin og Bretland.

Bókin hefur þó verið gagnrýnd, 
einkum fyrir tilhneigingu höfunda 
til að segja beint orsakasamband 
vera milli aukins ójafnaðar og ýmissa 
samfélagslegra meinsemda. Líklegra 
er að orsakanna sé frekar að leita í 
sameiginlegum forsendum, svo sem 
langtíma áherslum stjórnvalda á 
uppbyggingu velferðarríkisins og 
endurdreifingu tekna gegnum skatta- 
og bótakerfi. Hvoru tveggja virðist 
mjög vel fallið til að efla félagsauð, 
bæta lífsgæði fjöldans og stuðla að 
betri virkni samfélagsins fyrir alla.

Niðurstaða höfunda um að mikill 
ójöfnuður fari yfirleitt saman 
við margvíslegar meinsemdir í 
samfélaginu er afar mikilvægur 
leiðarvísir um sumt af því sem ber að 
varast, ef stjórnvöld vilja ná árangri 
við að bæta lífsgæði fjöldans. Bók 
Wilkinsons og Pickett er því þarft 
framlag til þýðingarmikillar umræðu 
um framtíðarstefnuna.

Richard Wilkinson heldur erindi um 
áhrif tekjuójöfnuðar á samfélög á 
landsfundi Samfylkingarinnar 2011, 
laugardaginn 22. október kl. 13–14, 
„Hvers vegna er jöfnuður betri fyrir 
samfélagið?“. Fyrirlesturinn verður 
haldinn á ensku og er öllum opinn.

Eftir Stefán Ólafsson

Allir velkomnir

Ísland í Evrópu
Hádegisfundir Evrópuvaktar Samfylkingarinnar 
á Kaffi  Sólon á þriðjudögum kl. 12–13

 11. janúar Sveitarfélög, atvinna og Evrópa 
  Dagur B. Eggertsson, varaform. Samfylkingarinnar og form. borgarráðs 
  Óttarr Proppé, borgarfulltrúi Besta fl okksins

 25.  janúar Landinn: ESB og fólkið í landinu  
  Halldór Hermannsson, skipstjóri Ísafi rði
  Guðmundur Gunnarsson, formaður RAFÍS

 8. febrúar  Hvaða tækifæri felast í ESB-aðild fyrir börn? 
  Ásgeir Beinteinsson, skólastjóri
  Eysteinn Eyjólfsson, upplýsingafulltrúi

 22. febrúar Hagstjórn Íslands og aðild að ESB 
  Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra

 8. mars ESB, tækifæri eða ógn fyrir kvennabaráttuna hér
  Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingkona Samfylkingarinnar
  Snærós Sindradóttir, námsmaður og formaður Ungra vinstri grænna

 22. mars  Loftslagsbreytingar og aðildarríkið Ísland
  Þórunn Sveinbjarnardóttir, form. þingfl okks Samfylkingarinnar

 5. apríl  ESB aðild? Hvaða aðrar leiðir eru færar?
  Dagbjört Hákonardóttir, lögfræðingur 
  Brynja Halldórsdóttir, laganemi
  og í stjórn Vinstri grænna í Reykjavík

xs.is
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– Staða  aðildarviðræðna og næstu skref

Laugardaginn 22. október 
kl. 17.00 

Össur Skarphéðinsson,
utanríkisráðherra

Margrét Kristmannsdóttir, 
formaður SVÞ

Kristín Soffía Jónsdóttir, 
umhverfisverkfræðingur

Guðmundur Gunnarsson,
rafiðnaðarmaður
Ætla að ræða stöðu aðildarviðræðnanna og mikilvægi 
Evrópusambandsaðildar fyrir Ísland. Stjórnandi umræðna að loknum 
framsögum verður Baldur Þórhallsson formaður Evrópuvaktar 
Samfylkingarinnar.

Hádegisfundir Evrópuvaktar Samfylkingairnnar á Sólon hafnir að 
nýju: Björn Sigurbjörnsson fyrrv. ráðuneytisstjóri í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytin ræddi áhrif ESB-aðildar á íslenskan landbúnað  
á fyrsta þriðjudagsfundinum í vetur á Sólon þann 18. október. Gylfi 
Magnússon fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra mætir 
á næsta fund Evrópuvaktarinnar þriðjudaginn 1. nóvember og 
ræðir efnahagsmáll. Fundirnir eru haldnir 
hálfsmánaðarlega á Kaffi Sólon (efri hæð) í 
Bankastræti, Reykjaví standa frá kl. 12.00 til 
13.00 og eru öllum opinn.

Reykjavík ♥ 
matur, skemmtanir, viðburðir 

og annað áhugavert



Umgjörð um starfsemi og fjármál 
stjórnmálaflokkanna hefur verið 
gjörbreytt.

Skuldatryggingarálag Íslands er komið 
í 300 punkta úr 1300. Verðbólgan er 
komin í 5,7% úr 18,6% og stýrivextir 
eru komnir í 4,5% úr 18%.

Sanngirnisbætur fyrir misgjörðir 
á heimilum fyrir börn hafa verið 
greiddar. 

Málefni fatlaðra hafa verið flutt yfir til 
sveitarfélaganna.

Ný sveitarstjórnarlög hafa verið 
samþykkt sem fela í sér aukið 
íbúalýðræði og gera auknar kröfur 
um ábyrga fjármálastjórnun   hjá 
sveitarfélögum.

Ný lög hafa verið sett um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslna.

Ein hjúskaparlög fyrir alla landsmenn 
hafa tekið gildi. Þá hefur verið skipuð 
nefnd til að vinna að réttarúrbótum 
fyrir transfólk. Nefndin á m.a. að 
skoða regluumhverfi varðandi 
breytingar á nafni og kyni í þjóðskrá, 
sem og um aðgerðir til leiðréttingar á 
kyni, og á að skila tillögum sínum til 
velferðarráðherra fyrir lok árs 2011.   

Ný húsnæðisstefna, sem miðar að 
því að fjölga raunhæfum valkostum í 
húsnæðismálum, hefur verið mótuð.

Sóknarfæri íslensks atvinnulífs á sviði 
grænnar atvinnusköpunar hafa verið 
kortlögð.

Endurskoðun á fiskveiðilöggjöfinni er í 
farvegi með það að markmið að tryggja 
forræði og aukin arð þjóðarinnar á 
auðlindinni. Strandveiðar hafa einnig 
verið leyfðar.

VISSIR ÞÚ?
... að 57% af því 14% aðhaldi sem ríkissjóður 
hefur þurft að ganga í gegnum frá hruni 
er komið til vegna niðurskurðar útgjalda 
en 43% vegna aukinna tekna. Í þessum 
viðamiklu aðgerðum hefur tekist að verja 
velferðarkerfið að mestu. Sú staðreynd 
blasir við að þrátt fyrir niðurskurðinn 
eru útgjöld til velferðarmála hærri nú 
en þau voru fyrir hrun – í góðæristíð 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.

... að bætur almannatrygginga og 
atvinnuleysisbætur voru hækkaðar um 
8,1% frá 1. júní og að gert er ráð fyrir að 
þær hækki um 3,5% til viðbótar á næsta 
ári. Fjárlagafrumvarpið byggir á júlíspá 
Hagstofunnar sem gerir ráð fyrir 3,9% 
verðbólgu milli 2010 og 2011 og 3,7% til 
2012, sem gerir 7,7% uppsafnað. Nýrri 
spá SÍ felur í sér 9,5% hækkun. Því er 
uppsöfnuð hækkun bóta mun hærri en spá 
um verðbólgu.

... að hlutur vörugjalda er nú um 26,5% í 
útsöluverði bensíns og 23,3% í útsöluverði 
díselolíu, sem er lágt í sögulegu samhengi. 
Sé kolefnisgjald og virðisaukaskattur 
tekinn með í reikninginn er heildarhlutdeild 
skatta í útsöluverðinu enn fremur lægri 
um þessar mundir en hún hefur verið um 
árabil, að undanskildu nokkurra mánaða 
tímabili á árinu 2008, eða um 48,5% fyrir 
bensín og 45,5% fyrir díselolíu.

… að í maí treystu bæði Íslendingar og íbúar 
í ESB-ríkjunum 27 Evrópusambandinu 
betur en eigin ríkisstjórn og þjóðþingi. Á 
sama tíma báru Íslendingar meira traust 
til eigin stjórnvalda en íbúar ESB-landanna 
gera að meðaltali. Þannig mældist traust 
til ríkisstjórnar 36% á Íslandi en 33% 
að meðaltali í ESB-ríkjunum. Traust til 
þjóðþingsins mældist 36% á Íslandi en 33% 
að meðaltali í ESB-löndunum. Traustið til 
Evrópusambandsins mældist hins vegar 
ívið hærra, eða 41%, bæði á Íslandi og í 
ESB-ríkjunum.

... að frá 2008 hefur tekjuskattur einstaklinga 
lækkað hjá 60-70% hjá gjaldenda. 85 
þúsund manns greiða lægra hlutfall af 
sínum tekjum árið 2010 en árið 2008. 
Skattar, sem hlutfall af landsframleiðslu, 
lækka á milli ára og hafa í tíð ríkisstjórnar 
Jóhönnu Sigurðardóttur aldrei verið hærra 
hlutfall af landsframleiðslu en þeir voru 
í góðæristíð ríkisstjórnar framsóknar- og 
sjálfstæðismanna.

... að það er ekki rétt að fjárlagafrumvarpið 
feli í sér breytingar á tekjuskatti næsta 
árs þannig að launþegar færist fyrr 
milli skattþrepa og greiði þar af leiðandi 
hærri skatt en annars hefði verið. Engar 
breytingar eru boðaðar í þessa veru, 
enda kom það skýrt fram í kynningu 
fjármálaráðherra að ekki verði hróflað við 
almennum skattstofnum út kjörtímabilið. 
Hins vegar mun sú hækkun á mörkum 
skattþrepa sem átti að fylgja launavísitölu 
í staðinn fylgja almennri hækkun á bótum 
og öðrum millifærslum, eða um 3,5%. 
Mörkin milli þrepanna hækka og þeir sem 
hafa tekjur á því bili sem mörkin færast 
um greiða lægri skatt af sömu upphæð en 
þeir gera í ár.

… að það er ekki rétt, sem Morgunblaðið 
hefur haldið fram, að fjárlagafrumvarpið 
2012 beri með sér skattahækkanir á 
svokölluð krónutölugjöld, þ.e. þau vörugjöld 
sem eru föst krónutala á magneiningu. 
Gjöldin eru uppfærð miðað við verðlag til 
þess að þau haldi raungildi sínu.

… að brugðist var við efnahagskreppunni 
hér á landi með því að fara leið jafnaðar, 
en hún hefur tryggt að byrðarnar hafa 
verið bornar af þeim sem meira mega 
sín. Víða annars staðar, s.s. á Írlandi 
og Bretlandi, hafa lágmarkslaun verið 
lækkuð, skattleysismörk lækkuð og bætur 
lækkaðar. Með öðrum orðum: Þeir sem allra 
minnst mega sín hafa þar borið kostnaðinn 
af þjóðnýtingu gjaldþrota bankakerfis.

Niðurskurður og skattahækkanir voru 
sársaukafullir fylgifiskar hrunsins, en um 
leið nauðsynlegir svo takast mætti að stöðva 
skuldasöfnun ríkisins og snúa stöðunni í 
ríkisfjármálunum við. Nú þegar má greina merki 
um aukna velsæld og þannig má segja að erfiðið 
sé farið að skila árangri. Þrátt fyrir þennan 
viðsnúning reyna andstæðingar stjórnarinnar 
allt til að tortryggja árangurinn og sá fræjum 
efasemda, ekki síst hvað varðar skattheimtu 
ríkisins. Hér á að aftan eru nokkrar staðreyndir 
sem varpa ljósi á hina raunverulegu stöðu mála.  



LÁTTU ÞÉR 
LÍKA VIÐ 
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SffR er á Facebook

Samfylkingarfélagið í Reykjavík
www.facebook.com/Samfylkingarfelagid
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VINSTRIBLOKK 
Í NÆSTU 
KOSNINGUM
„Ég get vel séð fyrir mér að Samfylkingin og VG starfi saman 
eftir kosningar árið 2013,“ segir Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar spurð álits 
á ríkisstjórnarsamstarfinu við Vinstri græna. „Ég er sannfærð 
um að íslenskt þjóðfélag væri á margan hátt öðruvísi, og 
að hér hefði ekki þróast sá ójöfnuður og óréttlæti sem við 
sáum í valdatíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, ef 
jafnaðarmenn hefðu verið við stjórnvölinn. Það skiptir máli 
að núverandi stjórnarflokkar byggja sína hugmyndafræði 
á jöfnuði og réttlæti. Það er inntakið í stefnu bæði 
Samfylkingarinnar og VG. Þetta er límið í samstarfinu og 
forsenda endurreisnarinnar.“

Jóhanna segist ekki hafa séð annað 
fyrir sér en ríkisstjórnarsamstarf 
við VG eftir hrun. „Í mínum huga 
kom aldrei til greina að starfa 
með Sjálfstæðisflokknum enda 
hugmyndafræði flokksins hrunin, 
og flokksins beið ekkert annað 
en löng og ströng endurhæfing 
á stjórnarandstöðubekknum. 
Samfylkingin og VG eru flokkarnir 
sem eiga mest sameiginlegt. Þótt 
flokkarnir hafi vissulega tekist á í 
atvinnumálum hefur ríkisstjórnin 
skilað góðum og mælanlegum 
árangri. Verðbólgan hefur lækkað 
úr 18,6% í 5,7%, vextir hafa lækkað 
úr 18% í 4,5% og við erum farin að 
sjá hagvöxt og kaupmátt vaxa á ný. 
Atvinnulífið er að taka við sér, þótt 
mörgum finnist hlutirnir ekki vera að 
gerast nógu hratt. Ríkisstjórnin hefur 
sett umfangsmiklar framkvæmdir í 
gang og lagður hefur verið grunnur 
að auknum fjárfestingum og 
framkvæmdum í atvinnulífinu sem á 
eftir að skila sér í bættum kjörum á 
næstu misserum. Ég hef trú á því að við 
náum markmiðunum sem við settum 
okkur um langtímakjarasamninga. 
Það er að atvinnuleysið fari niður í 
fjögur til fimm prósent í lok ársins 
2013 og kaupmáttur vaxi.“

Jóhanna nefnir þróun á skattbyrði 
í valdatíð Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks sem dæmi um 
að áherslur hægriflokkanna séu 
gjörólíkar þeim sem ríkisstjórn vinstri 
flokkanna setji í forgang. „Þróunin var 
hrikaleg. Öllu var snúið á hvolf og þeir 
sem höfðu það best voru þeir sömu 
sem fengu skattalækkanir. Það var 
á meðan þeir sem minnst áttu fengu 
allar skattahækkanirnar. Þessari 
þróun hefur ríkisstjórnin gjörsamlega 
snúið við. Svo tala þessir flokkar 
um skattpíningu og að við höfum 
hækkað skatta. Ríkisstjórnin hefur 
þurft að skera niður og auka tekjur 
til að takast á við ríflega 260 milljarða 
fjárlagagat. Það höfum við gert á 
sama tíma og sextíu til sjötíu prósent 
skattgreiðenda greiðir lægra hlutfall 
tekna í tekjuskatt en þeir gerðu fyrir 
hrun. Þetta þýðir að um áttatíu og 
fimm þúsund manns greiða lægra 
hlutfall en áður,“ segir Jóhanna og 
bætir við að á sama tíma hafi miklum 
fjármunum og krafti verið varið til 
velferðarmála. „Það hefur verið okkar 
forgangsmál að verja velferðarkerfið 
og snúa við þeim ójöfnuði sem 
hér þróaðist. Það hefur tekist vel, 
þótt ég segi sjálf frá. Frá 1. febrúar 
á næsta ári hafa lágmarksbætur 
frá lífeyrissjóðum hækkað um 
rúm sextíu prósent síðan ég varð 
félagsmálaráðherra árið 2007 og á 
sama tíma hafa lágmarkslaun hækkað 
um fimmtíu prósent.“ Jóhanna segir 
Íslendinga hafa haft aðrar áherslur 
en önnur lönd sem þurfa að takast 
á við kreppu. „Írar fóru allt aðra 
leið. Þar voru lægstu launin lækkuð, 
dregið úr almannatryggingum 
og persónuafslætti. Við gerðum 
þveröfugt og hækkuðum 
lægstu laun. Stóðum vörð um 
almannatryggingakerfið og 
hækkuðum persónuafsláttinn.“

Meirihlutasamstarf flokkanna hefur 
ekki verið áreynslulaust, þrátt fyrir 
sameiginleg stef í stefnuskrám þeirra. 
Þrír þingmenn Vinstrihreyfingarinnar 
–græns framboðs hafa yfirgefið 

VIÐTAL

stjórnarsamstarfið og styðja 
ekki ríkisstjórnina. Á grundvelli 
stjórnarsáttmálans hefur verið sótt 
um aðild að Evrópusambandinu, sem 
hefur verið eitt helsta baráttumál 
Samfylkingarinnar nánast frá 
stofnun. Þingmenn VG greiddu 
flestir atkvæði með umsókninni 
en flokkurinn er andvígur aðild og 
mun væntanlega tala gegn þeim 
samningi sem kosið verður um. 
Þá er VG andvígt veru Íslands í 
Atlantshafsbandalaginu og tekur 
engan þátt í starfi þess. Samfylkingin 
er fylgjandi aðild og á þar samleið 
með flokkum stjórnarandstöðunnar. 
Þá hefur meirihlutinn tekist á við 
langan lista erfiðra mála: Samstarfið 
við Alþjóða-gjaldeyrissjóðinn, 
Icesave, loftárásir í Lýbíu, breytingar 
á kvótakerfinu, sölu HS Orku og 
þrepaskiptingu skattkerfisins en um 
þá breytingu var ekki einhugur innan 
Samfylkingarinnar.

Jóhanna segir vissulega rétt að 
samstarfið hafi stundum verið erfitt 
og tekið á. Þannig hefði það alltaf 
orðið, sama hverjir hefðu stjórnað í 
kjölfar hrunsins. Flokkarnir hafi sett 
sér stór verkefni og tekið afstöðu til 
erfiðra mála. „Við vissum að umsóknin 
að Evrópusambandinu yrði erfið og 
umdeild. Þar gerðum við einfaldlega 
samkomulag sem tryggði að sótt 
yrði um, en um leið hafa  flokkarnir 
óbundnar hendur í afstöðu sinni til 
aðildar. Annað risavaxið verkefni 
sem við höfum ekki náð að ljúka, en 
stefnt er að í vetur, eru breytingar 
á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Ef 
þessi ríkisstjórn nær ekki að breyta 
kvótakerfinu þá verður það varla 
gert á næstunni. Sérstaklega ef svo 
fer að Samfylkingin og VG verði ekki í 
meirihluta eftir næstu kosningar. Það 
eru fyrst og fremst þessir tveir flokkar 
sem vilja breyta kvótakerfinu,“ segir 
Jóhanna og bætir við að sama gildi 
um nýja stjórnarskrá. Samfylking 

og VG séu ásamt Hreyfingunni þeir 
flokkar sem fyrst og fremst vilja fá 
nýja stjórnarská. „Stjórnlagaráð 
hefði aldrei náðst fram í meirihluta 
með Sjálfstæðisflokkinn innanborðs. 
Við erum að sjá til þess að fólkið ráði 
hvernig ný stjórnarskrá á að vera. Það 
eru risavaxnar breytingar og alveg 
ljóst að þær hefðu ekki náðst fram í 
neinu öðru meirihlutasamstarfi.“

Taugaveikluð 
stjórnarandstaða
Jóhanna segist finna fyrir sífellt meiri 
taugaveiklun hjá stjórnarandstöðunni. 
„Þingmenn stjórnarandstöðunnar 
eru orðnir órólegir og þeir sjá að 
þessi ríkisstjórn virðist að mestu 
komin í gegnum erfiðustu verkefnin 
tengd hruninu. Árangurinn sýnir sig 
í vaxandi mæli dag frá degi. Ekkert 
bendir til annars en að ríkisstjórnin 
sitji út kjörtímabilið og ljúki sínum 
metnaðarfullu verkum. Þeir sem 

Þing menn stjórnar
and stöðunnar eru 

orðnir ó ró legir og þeir 
sjá að þessi ríkis stjórn 

virðist að mestu 
komin í gegnum 

erfiðustu verk efnin 
tengd hruninu.

Mynd: Pressphotos.biz



Þegar þeir 
missa völdin, þá 

sjást þeir ekki 
fyrir, eins og ég 
sagði áðan. Það 

birtist til dæmis 
í hatursfullri 

umræðu í minn 
garð, Steingríms, 

og okkar sem 
nú erum í 

ríkisstjórn.
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áður stjórnuðu þola þetta illa og 
vilja komast aftur að kjötkötlunum,“ 
segir Jóhanna og bætir við að 
langur listi umbóta sé að baki hjá 
ríkisstjórninni sem aðeins samstarf 
jafnaðarflokkanna hefði getað 
skilað. „Bann við kaupum á vændi, 
austurríska leiðin til að bregðast við 
heimilisofbeldi, afnám á sérstökum 
lífeyrisréttindum þingmanna og 
ráðherra ásamt breyttum aðferðum 
við skipun dómara eru dæmi um slík 
mál. Þetta hefði aldrei náðst í gegn 
með íhaldinu. Það er skandall hvernig 
staðið var að skipan dómara áður fyrr 
en nú eru skipaðar hæfisnefndir til 
að meta umsóknirnar, og það gildir 
reyndar einnig um allar ráðningar 
embættismanna í stjórnsýslunni. 
Þessu hefðum við ekki náð í gegn í 
neinu öðru samstarfi. Svo ekki sé 
talað um breytingarnar sem verið 
er að gera í stjórnarráðinu. Þar 
erum við að fækka ráðuneytum og 
stofnunum og gera stjórnsýsluna 
skilvirkari. Þá hefur stjórnkerfið 
verið slípað til og spillingunni verið 
úthýst. Þetta höfum við gert samhliða 
endurreisninni enda var spillingin 
partur af hruninu og tiltektin því 
hluti af sömu uppbyggingunni.“

Óánægja með samstarfið 
við VG
Óánægjuraddir með ríkisstjórnar-
samstarfið heyrast innan beggja 
stjórnarflokkanna og þær raddir að 
VG standi atvinnuuppbyggingu fyrir 
þrifum, hljóma meðal annars innan 
Samfylkingarinnar. Síðasta vetur 
mátti skynja sterkan vilja innan 
flokksins til að styrkja meirihlutann, 
til dæmis með samstarfi við 
Framsóknarflokkinn. Skynja mátti 
þreytu meðal ráðherra og þingmanna 
Samfylkingarinnar með svokallaða 
órólega deild innan VG, hóp sem 
reyndar sameinast um fátt annað 
en andúð á Evrópusambandinu og 
svokölluðum krötum. Ef til vill má 
deila um hvort rétt sé að tala um deild 
innan flokksins.

Spennan milli flokkanna náði 
ákveðnum hæðum í kringum 
flokksstjórnarfund Samfylkingar-
innar í janúar á þessu ári. Jóhanna 
sagði þá í ræðu sinni að óróleiki 
innan Vinstri grænna hefði dregið 
úr trúverðugleika ríkisstjórnarinnar. 
„Það er hættulegur leikur að 
spila pólitískan einleik á kostnað 
samstarfsfélaga sinna,“ sagði 
Jóhanna. „Þeir stjórnarliðar sem 
líta á samstarfsyfirlýsingu stjórnar-
flokkanna sem plagg sem ekki þarf 
að taka mark á eru að leika sér að 
eldinum.“ Steingrímur J. Sigfússon 
formaður VG svaraði þessum 
ummælum Jóhönnu samdægurs og 
sagði ekki vænlegt að forystufólk 
stjórnmálaflokka hrærði í innyflum 
annarra flokka með afskiptum af 
þeirra innri málum.

Segja má að spennan í kringum 
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur sé 
ekki síður sprottin af því hversu oft 
henni hefur verið spáð falli. Leiða má 

að því líkur að stjórnin eigi heimsmet 
í fallspám, allavega ef miðað er við 
höfðatölu stjórnarliða. Ber sérstaklega 
að nefna spádóm Völvu vikunnar sem 
sagði að „nánast styrjaldarástand“ 
mundi ríkja á árinu. Völvan gerði 
ráð fyrir að ríkisstjórnin spryngi og 
að Jóhanna mundi „hrökklast“ frá 
völdum. Duglegastir hafa þó einstakir 
þingmenn stjórnarandstöðunnar 
verið þegar kemur að dómsdagsspám 
um líf ríkisstjórnarinnar. Það 
þóttu því nokkur tíðindi þegar 
harðlínuvefurinn AMX birti á forsíðu 
sinni klukku sem telur niður þá daga 
sem vefurinn telur ríkisstjórnina eiga 
eftir ólifað. Þar er gert ráð fyrir að 
stjórnin sitji út kjörtímabilið.

„Milli okkar Steingríms er mikil og 
góð samvinna. Með öðrum ráðherrum 
og þingmönnum stjórnarflokkanna 
höfum við hingað til getað leyst úr 
öllum þeim erfiðum málum sem 
komið hafa upp,“ segir Jóhanna. Þótt 
límið sé  sameiginlegir þræðir í stefnu 
flokkanna segir Jóhanna það skipta 
sköpum að komi upp ágreiningsmál 
séu þau rædd þar til málin hafi 
verið leyst. „Við erum bæði mjög 
lausnamiðuð og þegar deilur upp 
koma ræðum við þær og stöndum 
hvorugt upp fyrr en búið er að leysa 
málin. Það hefur skilað sér í þessu 
stjórnarsamstarfi.“

Puntaði listann
Jóhanna var árið 1978 fyrsta 
konan sem kjörin var á þing fyrir 
Alþýðuflokkinn, þótt áður hefðu 
konur tekið sæti sem varamenn 
fyrir flokkinn. Skoðanakannanir 
höfðu fyrir kosningarnar gefið til 
kynna að Alþýðuflokkurinn fengi 
þrjá kjördæmakjörna þingmenn í 
Reykjavík og að Jóhanna kæmist 
því á þing, en hún var í þriðja sæti 
listans. Spárnar þóttu reyndar svo 
ótrúverðugar að það var jafnvel tekið 
fram í auglýsingum Alþýðuflokksins. 
Jóhanna var ein af þremur þingkonum 
þegar hún settist fyrst á þing. Í viðtali 
við Dagblaðið sem birtist 1. júlí 1978 
segir hin nýkjörna þingkona það 
ekki hafa hvarflað að sér að hún 
yrði kjördæmakjörin, þótt hún hafi 
gert sér vonir um uppbótarsæti. 
Viðtalið er óvenjulegt fyrir þær 
sakir að með henni á myndum eru 
synir hennar, en Jóhanna hefur 
umfram flesta aðra stjórnmálamenn 
haldið fjölskyldu sinni og einkalífi 
frá fjölmiðlum. Í viðtalinu segist 
hin nýkjörna þingkona ætla að 
koma málefnum lífeyrissjóðanna í 
rétt horf ásamt því að berjast gegn 
skilningsleysi ríkisvaldsins um 
málefni þroskaheftra. Í viðtalinu 
segist Jóhanna óánægð með lágt 
hlutfall kvenna á þingi. Enn væru 
konur líklega með minnimáttarkennd 
gagnvart körlum hvað stjórnmál 
varðaði, þótt hún teldi það smátt og 
smátt vera að breytast. Líklega hefur 
þingkonuna ekki óráð fyrir því á 
þessum tíma að þremur áratugum 
síðar mundi hún sitja í forsæti 
ríkisstjórnar. Áratug áður hafði 
Jóhanna tekið sæti á framboðslista 
Alþýðuflokksins til borgarstjórnar 

Reykjavíkur. Blaðaauglýsing flokksins 
sýnir Jóhönnu skreyta fimmta sæti 
listans, eina kvenna. Ef marka má 
texta auglýsingarinnar var annað sæti 
talið baráttusæti.

„Ég held að sú lýsing að konur hafi 
verið punt á framboðslistum hafi átt 
við fyrir nokkuð mörgum árum síðan. 
Þetta er auðvitað breytt,“ svarar 
Jóhanna spurð að því hvort hún hafi 
aldrei upplifað þá tilfinningu að hún 
væri nýtt sem einskonar pakkaskraut 
á lista flokksins. „Á þessum tíma var 
litið á konur sem skraut til að punta 
lista. Þær urðu að vera með en alls 
ekki of framarlega. Það mátti ekki 
stugga við körlunum,“ segir Jóhanna 
sem telur aukna þátttöku kvenna 
í stjórnmálum sjást best í aukinni 
áherslu á velferðarmálin. „Það hefur 
orðið gjörbreyting á mörgum sviðum. 
Sú var tíðin að langir biðlistar 
voru eftir leikskólaplássum. Það 
var hluti af því hvernig litið var á 
konur. Þær áttu bara að vera heima 
með börnin. Með kröfu kvenna um 
jafnrétti og jafna stöðu í atvinnulífinu 
breyttist áherslan í stjórnmálum. 
Síðustu tvo áratugina hafa verið allt 
aðrar áherslur í velferðarmálum 
en áður var. Ég á ekki bara við 
leikskóla, heldur einnig réttinn til 
fæðingarorlofs og málefni aldraðra 
og fatlaðra. Allt voru þetta hlutir sem 
þótti bara sjálfsagt að konur sæju um. 
Sem betur fer erum við komin langt 
frá þessari fortíð. Það má örugglega 
þakka auknum hlut kvenna í pólitík, 
ekki síst forystu kvenna í þessum 
málum og ef til vill meiri skilningi 
karla á jafnréttismálum. Þeir eru 
farnir að skilja að jafnréttismál eru 
ekki bara mál kvenna.“

Rauði þráðurinn í gegnum 
stjórnmálaferil Jóhönnu eru 
velferðar- og jafnréttismál en nálgun 
hennar að málaflokknum virðist 
nokkuð breið og þar hefur hún meðal 
annars talað fyrir breytingum á 
skattkerfinu. „Eitt stærsta dæmið um 
óréttlæti og misrétti í þjóðfélaginu 
er það meingallaða skattkerfi sem 
við búum við. Þar hafa margir 
aðstöðu til að spila á kerfið og eru 
það oftast þeir, sem breiðust hafa 
bökin og hagnast hafa óeðlilega á 
verðbólgunni, sem geta notfært 
sér ýmsar smugur í skattkerfinu og 
sleppa ótrúlega vel frá því að leggja 
sinn skerf til samfélagsins. Bitna því 
skattar oft með miklum þunga á þeim 
sem síst skyldi. Þess vegna hlýtur það 
að vera eitt af brýnustu verkefnum 
þessarar ríkisstjórnar að lagfæra 
ýmsa augljósa galla á skattkerfinu, 
sem beinlínis stuðla að skattsvikum, 
auk þess sem stórlega þarf að herða 
allt skatteftirlit,“ segir Jóhanna í 
jómfrúarræðu sinni á Alþingi 1978, 
sem fjallar um kjaramál. Ræðan 
gæti hæglega verið stefnuræða 
forsætisráðherra frá árinu 2009 þegar 
breytingar um þrepaskipt skattkerfi 
voru rædd á Alþingi. Hugmyndin um 
„Heilaga Jóhönnu“ sem er samkvæm 
sjálfri sér og jafnvel örlítið þver, er 
ef til vill ekki algjörlega úr lausu lofti 
gripin. Viðurnefnið upplifa eflaust 

flestir á mun jákvæðari hátt nú en 
upphaflega var ætlunin.

Metið hana af verkum 
hennar
Verk Jóhönnu í þágu jafnréttis eru 
lofuð á heilsíðu í Alþýðublaðinu 
árið 1983 undir fyrirsögninni 
„Metið hana að verkum hennar“ og 
lesendur hvattir til að veita henni 
stuðning til áframhaldandi þingsetu. 
Finna má augljósan tón stéttar- 
og jafnréttisbaráttu í áherslum 
Jóhönnu og ber þar helst að nefna 
lánaheimild til uppbyggingar 
dagheimila, en fyrir 1979 var 
óheimilt að lána úr húsnæðiskerfinu 
til dagheimila. Sveitarfélög áttu því 
oft á tíðum í nokkrum vandræðum 
með að fjármagna byggingu slíkra 
heimila. Þá lét Jóhanna til sín 
taka í byggingarmálum öryrkja og 
þroskaheftra, átti frumkvæðið að 
stofnun framkvæmdasjóðs fatlaðra 
og beitti sér fyrir lagasetningu um 
réttindi fólks í óvígðri sambúð. 
„Markmiðið er að afnema það 
misrétti sem ríkir gagnvart konum í 
þeim efnum,“ segir í blaðinu. Vitnað 
er í rannsókn á tekjuskiptingu frá 
árinu 1979 þar sem kemur fram að 
aðeins þrjú prósent kvenna séu með 
meðallaun á vinnumarkaði. Önnur 
könnun frá 1981 segir karlmenn vera 
með fimmtíu prósent hærri laun en 
konur. Jóhanna er sögð hafa beitt sér 
fyrir aðgerðum á Alþingi en „engar 
raunhæfar aðgerðir stjórnvalda hafa 
komið fram í þessum efnum. Til þess 
þarf aukinn skilning þingmanna,“ 
segir í blaðinu.

Þrátt fyrir þetta stef í áherslum 
Jóhönnu er hún ekki vön að kalla 
sig femínista. „Ég hef svo sem aldrei 
gert neitt sérstakt með það hugtak. 
Ég hef tvímælalaust barist fyrir 
jafnréttislöggjöf og kvenréttindum. 
Það eru málefni þeirra sem minna 
mega sín og málefni kvenna sem hafa 
verið stóru málin mín. Sjálfsagt er ég 
femínisti. Ég hef nálgast stjórnmál 
út frá málstað þeirra sem höllum 
fæti standa. Eitt af því sem dró mig 
í pólitík var staðan í málefnum 
fatlaðra, sem var hörmuleg þegar ég 
var að byrja. Það er sorglegt hvernig 
litið var á fatlað fólk á þeim tíma. 
Kvennabaráttan og femínisminn eru 
nátengd stéttabaráttu, enda snýst 
hún um miklu meira en eingöngu 
kaup og kjör,“ segir Jóhanna

Niðurstaða kærunefndar 
jafnréttismála var erfið
Í mars komst kærunefnd 
jafnréttismála að þeirri niðurstöðu 
að forsætisráðherra hefði brotið 
gegn jafnréttislögum við skipan í 
embætti skrifstofustjóra á skrifstofu 
stjórnsýslu- og samfélagsþróunar 
í forsætisráðuneytinu. Málið 
var hið vandræðalegasta fyrir 
forsætisráðherra og flokkinn. Margir 
flokksfélagar og sérstaklega þeir sem 
áður tengdust Kvennalistanum höfðu 
takmarkað geð í sér til að verja brot 
á jafnréttislögum. Umræðan hefur þó 
vissulega litast af ferli Jóhönnu sem 
baráttukonu fyrir jafnrétti.

„Ég skil vel að þessi niðurstaða hafi 
verið erfið fyrir Samfylkinguna, enda 
tók ég hana nærri mér. Mér fannst 
hún ósanngjörn og var afar ósátt við 
hana,“ segir Jóhanna sem vonar að 
flokksfélagar skoði málið í heild og 
meti það meðal annars út frá þeim 
vinnubrögðum sem viðhöfð voru. 
„Ég lagði mikla áherslu á að faglega 
væri staðið að þessari ráðningu og 
að hún yrði yfir gagnrýni hafin. 
Sjálf kom ég ekki að mati á þeim 
einstaklingum sem sóttu um, heldur 
fól ég ráðuneytisstjóra og sérfræðingi 
í mannauðsmálum utan ráðuneytisins 
það verk. Endanleg ákvörðun mín var 
í fullu samræmi við þá niðurstöðu 
og sá sem var metinn hæfastur var 
ráðinn. Hefði ég í þessari stöðu 
ráðið þá sem kærði, og var metin í 
fimmta sæti umsækjenda, hefði ég 
líklega gerst brotlega við lög. Þrátt 
fyrir niðurstöðu kærunefndarinnar 
er samviska mín hrein í þessu máli, 
ég gerði það sem ég taldi réttast og 
best. Ég hef sýnt fram á hvernig mín 
vinnubrögð voru í þessu máli og ég 
vona að Samfylkingin horfi á það.“

Þótt málið þyki grafalvarlegt átti 

Mynd: Pressphotos.biz
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„Ég er hissa á þessari vanstillingu Ólafs Ragnars og þetta eru 
auðvitað bara dylgjur því það fólk sem hefur komið til liðs við þessa 
hreyfingu hefur komið af fúsum og frjálsum vilja.“ – Jóhanna í viðtali 
við Helgarpóstinn mánudaginn 21. nóvember 1994 um ásakanir Ólafs 
Ragnars Grímssonar, formanns Alþýðubandalagsins um baktjaldamakk. 
Ólafur sakaði Jóhönnu og Þjóðvaka um að „stela“ Alþýðubandalagsfólki 
með loforðum um góð embætti í aðdraganda þingkosninga 1995.

„Þetta er engin málamiðlun í mínum augum og ég skil ekki 
hvað framsóknarmenn eru að fara með þessu,“ sagði Jóhanna, 
þáverandi félagsmálaráðherra, í samtali við Tímann, föstudaginn 
10. mars 1989. Jóhanna var að vísa í tillögu Framsóknarmanna um að 
húsbréfakerfið sem hún hafði barist fyrir yrði reynt til hliðar við gildandi 
húsnæðislánakerfi. Jóhanna taldi tillöguna hafa skaðleg áhrif á bæði 
húsnæðis- og peningamarkaðinn.

„Kvölddagskrá  rásar 1 riðlast öll í kvöld vegna umræðna 
á Alþingi um málefni Hafskips og viðskipti fyrirtækisins 
við Útvegsbankann. Útvarpað verður beint frá umræðunum. Þar 
verður tekin fyrir þingsályktunartillaga um skipun þingkjörinnar  
rannsóknarnefndar sem rannsaka á viðskipti Hafskips og Útvegsbankans. 
Fyrsti flutningsmaður tillögunnar er  Jóhanna Sigurðardóttir þingmaður 
Alþýðuflokksins.“ – Úr Þjóðviljanum föstudaginn 12. desember 1985.

„Það hafði ekki hvarflað að mér að lenda á þingi. Ég hafði áhuga 
á stéttabaráttunni. Mér blöskraði misréttið í kjörum fólks sem víða blasti 
við. Ég var staðráðin í því að bregðast ekki því fólki sem treyst hafði mér 
til þingsetu.“ – Jóhanna í viðtali við Alþýðublaðið, laugardaginn 28. mars 
1987. 

„Eftir að ljóst var að byrinn var með Alþýðuflokknum, gerði 
ég mér vonir um uppbótarsæti í Reykjavík. En það hvarflaði 
aldrei að mér að ég yrði kjördæmakjörin,“ sagði Jóhanna, þá nýkjörinn 
12. þingmaður Reykvíkinga, í samtali við Dagblaðið laugardaginn 1. 
júlí 1978. Jóhanna varð þar með fyrsta konan sem kosin var á þing fyrir 
Alþýðuflokkinn og ein þriggja kvenna á nýkjörnu þingi.

„Fyrsta mál mitt á þingi var frumvarp um framkvæmdasjóð 
öryrkja og það náði fram að ganga. Á samanlögðum þingferli mínum 
er ég ánægðust að hafa náð þessu máli fram. Vissir þú að á þessu ári 1978, 
voru enn til lög um fávitastofnanir! [sic!] Fyrsta málsgreinin í þessum 
lögum fjallaði um að ríkið ætti að reka eitt hæli fyrir fávita. Það var enn 
talað um þetta fólk af miskunnarleysi og mannfyrirlitningu. Það var ekki 
gert ráð fyrir að þroskaheftir hefðu tilfinningar eins og annað fólk. En 
sem betur fer hefur þetta breyst.“ – Jóhanna í viðtali við Alþýðublaðið 
laugardaginn 28. mars 1987. 

„Við vorum allar óreyndar í svona málum. Samningarnir fóru 
fram í þingflokksherbergi Framsóknar hérna við hlina á. Ég stóð bæði í því 
að semja og stýra verkfallinu úr símaklefanum í Framsóknarherberginu 
ásamt öðrum flugfreyjum úr samninganefndinni. Við þurftum að 
tryggja að engin flugfreyja færi um borð, hvorki erlendis né hér heima. 
Og það gekk, þótt það væri erfið ákvörðun fyrir sumar þeirra sem áttu 
að fljúga þegar verkfallið skall á. Ein yfirflugfreyjan sagði mér síðar að 
það hefðu verið sín erfiðustu skref þegar hún fór í verkfall og gekk út frá 
fullri vél af farþegum. En við höfðum margt í gegn með verkfallinu og 
ýmis kjör flugfreyja voru leiðrétt. Það var gaman að glíma við karlana,“ 
sagði Jóhanna í viðtali við Alþýðublaðið laugardaginn 28. mars 1987.   

„Heldur hefur miðað í samkomulagsátt – en ekki samt nóg,“ 
sagði Jóhanna í samtali við Morgunblaðið laust eftir klukkan eitt, 
aðfaranótt miðvikudagsins 23. júlí 1969. Jóhanna talaði sem formaður 
Flugfreyjufélags Íslands, en tveggja sólarhringa verkfall félagsins hafði 
skollið á rúmum klukkutíma fyrir viðtalið, eftir árangurslausar viðræður 
Jóhönnu við Örn Johnson, forstjóra Flugfélags Íslands og Alfreð Elíasson, 
framkvæmdastjóra Loftleiða. 

„Okkur vantar herzlumun til að fá tvo menn kjörna!“ sagði 
á baksíðu Alþýðublaðsins sunnudaginn 22. maí 1966, en kosið var til 
borgarstjórnar Reykjavíkur þann dag. Í auglýsingunni birtust myndir 
af sex efstu frambjóðendum Alþýðuflokksins, þar á meðal hinni 23ja ára 
gömlu Jóhönnu Sigurðardóttur sem skartaði flugfreyjuhatti í fimmta 
sætinu. Flokkurinn jók fylgi sitt úr rúmum tíu prósentum í tæp fimmtán 
og vann sinn annan borgarfulltrúa á kostnað Sjálfstæðisflokksins.

Stiklað á stóruþað sér oft á tíðum undarlegar 
birtingamyndir. Þar á meðal voru 
ummæli Björns Bjarnasonar fyrrum 
dóms- og kirkjumálaráðherra sem 
kallaði Jóhönnu „gervibaráttukonu“ 
um leið og hann hrósaði sér af því 
að hafa samið við konu eftir að álit 
sömu nefndar sýndi að hann hefði 
gengið framhjá henni og skipað 
frænda Davíðs Oddssonar í stöðu 
hæstaréttardómara, þvert á mat 
Hæstaréttar. „Datt einhverjum í 
hug í alvöru að fyrsta konan á stóli 
forsætisráðherra landsins ætti að 
leggja á flótta undan Birni Bjarnasyni 
og flokksbræðrum hans vegna þess 
að hún væri ,,gervibaráttukona“ 
fyrir jafnréttismálum? Það væri þá 
,,mögnuð veruleikafirring,“ en þó 
ekki svo ýkja mögnuð, hjá því leikriti 
sem daglega er sett upp í leikhúsi 
fáránleikans við Austurvöll,“ skrifaði 
Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ritstjóri 
Smugunnar í leiðara í tilefni af 
kröfunni um afsögn Jóhönnu.

Þjóðvaki til forystu
Jóhanna lýsti sig reiðubúna til forystu 
fyrir félagshyggjustjórn á forsíðu 
Þjóðvakablaðsins árið 1995. Vitnað 
er í könnun Morgunpóstsins þar sem 
85% kjósenda segja Jóhönnu vænlegt 
forsætisráðherraefni. Tveimur árum 
áður hafði hún verið spurð að því hvort 
hún teldi að kona ætti í náinni framtíð 
eftir að gegna stöðu forsætisráðherra 
Íslands. Þótt Jóhanna reyndi að 
vera bjartsýn var hún ekkert allt of 
vongóð: „Ætli það sé ekki fjarlægur 
draumur. Og þó, hvers vegna ekki? 
Embætti forseta Íslands, forseta 
Hæstaréttar og forseta Alþingis eru 
eða hafa verið skipuð konum. Nú 
þurfa konur bara að setja stefnuna á 
stól forsætisráðherra!“ Fimmtán árum 
og einni búsáhaldabyltingu síðar varð 
Jóhanna fyrst kvenna til að gegna 
embætti forsætisráðherra.

„Það var mjög óvænt að ég væri 
nefnd til sögunnar og mér fannst ég 
ekki hafa val um annað en að verða 
við þeirri beiðni. Ég þurfti minn 
tíma til að hugsa um stöðuna en það 
var kallað mjög stíft eftir þessu af 
flokknum. Tímabilið síðan ég tók 
við forsætisráðherrastólnum hefur 
verið mjög erfitt. Meira að segja 
eitt það erfiðasta í mínu pólitíska 
lífi. En ég sé ekki eftir að hafa sest í 
forsætisráðherrastólinn enda finn ég 
árangurinn af okkar starfi. Ég er líka 
mjög stolt af því að félagar mínir í 
Samfylkingunni hafi treyst mér fyrir 
starfinu,“ segir Jóhanna.

Fljótlega eftir að Jóhanna tók við 
stjórnartaumunum hófust vangaveltur 
um aldur hennar og erindi í forystu 
stjórnmálanna, en þess má geta að 
Jóhanna er nokkuð frá því að vera 
aldursforseti þeirra sem tekið hafa 
við embætti forsætisráðherra. „Mér 
finnst þessi umræða mjög sérkennileg, 
ósanngjörn og ómálefnaleg,“ segir 
Jóhanna, en bætir við að hún sé ekki 
óvön því að aldurinn sé nýttur til að 
tortryggja hana, þótt vissulega hafi sú 
tilhneiging vaxið eftir að hún tók við 
sem forsætisráðherra. Hún segir þetta 
eitt af því sem konur í pólitík hafi 
þurft að búa við umfram karla.

Spurð að því hvort hún verði aldrei 
hissa á að því er virðist óendanlegri 
uppsprettu viðurnefna og niðurrifs 
í hennar garð segist hún hafa harða 
skel. „Að hluta til er þetta spurning 
um vald í samfélaginu. Valdið er 
svo grimmt. Menn sjást ekki fyrir í 
neinu þegar valdið er annars vegar.“ 
Jóhanna setur þetta í samhengi við það 
að áratugum saman hafi Framsóknar- 
og þó sérstaklega Sjálfstæðisflokkur 
verið við völd. „Þegar þeir missa 
völdin, þá sjást þeir ekki fyrir, eins 
og ég sagði áðan. Það birtist til dæmis 
í hatursfullri umræðu í minn garð, 
Steingríms, og okkar sem nú erum í 
ríkisstjórn.“

Árin eftir efnahagshrun hafa ekki 
verið auðveld fyrir stjórnmálaflokka, 
en klofningur og sundrung hefur 
einkennt stjórnmálamenninguna 
undanfarin þrjú ár. Þá er víða kallað 
eftir persónukjöri og má sjá eina 
útfærslu af slíkum hugmyndum 
í drögum Stjórnlagaráðs að nýrri 
stjórnarskrá. Færa má rök fyrir því 
að Samfylkingin hafi sýnt hvað mesta 

einingu á þessum tímum Flokkurinn 
hóf viðamikið umbótastarf í kjölfar 
birtingu Rannsóknarskýrslu Alþingis 
um orsakir og afleiðingar hrunsins. 
Í skýrslunni kemur fram gagnrýni 
á störf Samfylkingarinnar sem var 
annar stjórnarflokkanna í hruninu. 
Skipuð var umbótanefnd sem 
skilaði af sér skýrslu þar sem meðal 
annars byggðist á niðurstöðum 
Rannsóknarskýrslunnar. Nefndin 
birti flokksfélögum niðurstöður 
sínar snemma í desember á síðasta 
ári. Af því tilefni bað Jóhanna fyrir 
hönd Samfylkingarinnar almenning 
afsökunar á þeim mistökum sem 
flokkurinn hefði orðið uppvís að 
í aðdraganda hrunsins. Hún hét 
því jafnframt að flokkurinn myndi 
hlusta með opnum huga á gagnrýni 
og takast á við umbætur á skipulagi, 
starfsháttum og stefnu flokksins til að 
koma í veg fyrir að sambærileg mistök 
endurtækju sig.

„Samstaðan í Samfylkingunni hefur 
skipt gríðarlega miklu máli við að 
takast á við öll þau verkefni sem 
fylgt hafa endurreisninni,“ segir 
Jóhanna spurð um Samfylkinguna 
og umbótastarfið. „Samfylkingin 
hefur unnið mjög skynsamlega úr 
málunum og í samhengi við aðstæður. 
Í Samfylkingunni finn ég mikla 
samstöðu og æðruleysi gagnvart 
stöðunni. Það sjáum við best á 
umbótastarfi flokksins, sem enginn 
annar flokkur hefði unnið eins vel og á 
jafn viðamikinn hátt og Samfylkingin 
hefur gert. Þá hefur sjaldan verið 
lögð eins mikil vinna í undirbúning 
fyrir landsfund og í ár. Þar á ég bæði 
við málefnavinnu og umbótastarfið. 
Samfylkingin er samt mjög krítískur 
flokkur gagnvart sjálfum sér og 
auðvitað hefur allt þetta starf reynt 
mjög á flokkinn. En það hefur styrkt 
flokkinn, á því leikur enginn vafi í 
mínum huga, “ segir Jóhanna.

Jóhanna sat eins og kunnugt er 
í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Samfylkingar fram að hruni. Hún 
er spurð að því hvort ekki hafi verið 
erfitt fyrir hana að horfast í augu við 
að Samfylkingin hafi ekki verið það 
nauðsynlega aðhald í aðdraganda 
hrunsins sem margir höfðu talið 
sér trú um, og hvort flokkurinn 
hafi jafnvel verið orðinn meðvirkur 
með nýfrjálshyggjunni. Þessu segist 
Jóhanna ekki vera sammála og 
tekur ekki undir hugmyndir um 
flokkurinn hafi verið meðvirkur með 
nýfrjálshyggjunni. „Samfylkingin, 
sérstaklega í stjórnarandstöðu, var 
mjög virk í að reyna að draga fram 
hvað væri að gerast í þjóðfélaginu. 
Það var bara engar upplýsingar að fá. 
Alltaf var borið við trúnaði í kerfinu 
og engar upplýsingar fengust. Það 
valdakerfi sem hér var við lýði var allt 
lokað. Samfylkingin var auðvitað eins 
og aðrir flokkar hluti af umhverfinu 
sem var í aðdraganda 2007 og dró dám 
af því. En ég upplifi flokkinn minn ekki 
á þann hátt að við höfum verið komin 
á einhverskonar nýfrjálshyggjubraut 
þótt vissulega hafi flokkurinn færst 
til hægri eins og allt samfélagið þá. 
Samfylkingin hefur samt alltaf verið 
trú sínum gildum um aukinn jöfnuð 
og réttlæti og náði á sínum skamma 
tíma í ríkisstjórn að snúa stöðunni í 
almannatryggingakerfinu og stöðu 
lífeyrisþega gjörsamlega við. Við 
vorum kannski ekki nógu vakandi 
gagnvart bóluhagkerfinu og treystum 
þar á eftirlitsstofnanirnar, það er 
Fjármálaeftirlitið og Seðlabankann, 
sem kom svo seinna í ljós að virkuðu 
ekki.“

Jóhanna telur að þau vinnubrögð sem 
viðhöfð voru innan stjórnsýslunnar á 
árunum fyrir hrun hafi að mörgu leyti 
orðið þess valdandi viðvörunarbjöllur 
hringdu ekki. Núverandi meirihluti 
hafi gjörbreytt vinnubrögðunum. 
„Stjórnsýslan og ríkisstjórn 
virkuðu þannig að of margt sem 
skipti miklu máli var ekki sett fyrir 
ríkisstjórn. Þessu höfum við breytt 
og nú eru öll mikilvæg mál rædd 
á ríkisstjórnarfundum. Við höfum 
sett saman ráðherranefndir um alla 
mikilvæga málaflokka. Í því ljósi tel 
ég óhugsandi að það sem gerðist 
hér í aðdraganda hrunsins geti gerst 
aftur í stjórnsýslunni. Enda er hún 
gjörbreytt.“

„Það virðist vera yfirgengileg bókhaldsóreiða í bankanum. Tekið 
hafi verið gagnrýnislaust við reikningum, sem þýðir að bankastjórarnir 
hafa getað vaðið viðstöðulaust í sjóði hans vegna risnu og laxveiða,” 
sagði Jóhanna í samtali við DV fimmtudaginn 4. júní 1998 um spillinguna 
í Landsbankanum, en hún hafði óskað eftir skriflegum upplýsingum um 
fjárreiður bankans. Hinn fallni bankastjóri Sverrir Hermannsson stofnaði 
í kjölfarið Frjálslynda flokkinn og stormaði á þing.



SAMFYLKING 
SEM SAMSTARFS-

FLOKKUR.
Sam fylkingin starfar 
víða í meiri hluta sam
starfi. Hæst ber auð vitað 
ríkis stjórnar sam starfið 
við Vinstri græn, en fast 
á hæla þess fylgir sam
starfið við Besta flokkinn 
í Reykja vík. Hér er um 
ó líka flokka að ræða. 
Og ó líkar að stæður. 
Annars vegar leiðir Sam
fylkingin ríkis stjórn þar 
sem for ystu fólkið býr 
yfir ára tuga reynslu af 
stjórn málum. Hins vegar 
er hún minni flokkurinn 
í borgar stjórnar meiri
hluta sem stýrt er af fólki 
sem flest hefur litla sem 
enga reynslu af stjórn
málum. En hvernig er 
að vinna með Sam
fylkingunni? Hnefinn 
og rósin hitti Stein
grím J. Sig fús son fjár
mála ráð herra og Heiðu 
Kristínu Helga dóttur 
fram kvæmda stýru Besta 
flokksins og spjallaði við 
þau um sam starfið.

Steingrímur segir þau Jóhönnu 
Sigurðardóttur forsætisráðherra eiga 
gott og náið samstarf. „Samstarfið 
hefur gengið mjög vel og ég held að 
okkur hafi auðnast að bera aldrei 
neinn ágreining á torg. Slíkt er 
auðvitað mikilvægt fyrir formenn 
stjórnarflokka enda gefur það gott 
fordæmi. Svo þekkjumst við Jóhanna 
vel eftir langt samstarf og samveru 
í stjórnmálum. Segja má að bæði 
séum við nokkuð lífsreynd á þessum 
vettvangi og það held ég að hafi ekki 
spillt fyrir.“

Jóhanna var um tíma gagnrýnd mikið 
fyrir að ræða lítið við fjölmiðla. 
Oft hefur því verið haldið fram að 
þú sért hinn eiginlegi talsmaður 
ríkisstjórnarinnar. Hefur slíkt tal 
valdið spennu í samstarfi flokkanna?

„Ég hef aldrei orðið var við að þetta 
hafi áhrif eða valdið núningi. Ég 
hygg nú að það sem hefur áhrif á 
þetta sé að á mínum herðum eru 
mörg stór og erfið mál. Sumpart 
eru það umdeild mál sem tengjast 
aðstæðum. Þetta hlýtur auðvitað að 
gerast í efnahagserfiðleikum. Verið 
er að endurfjármagna banka, taka 
þarf erlend lán og vinna í samstarfi 
við erlenda aðila á sviði ríkisfjármála. 
Við slíkar aðstæður verða 
fjármálaráðherrar mjög áberandi. 
Ég efast til dæmis um að nokkur 
vissi hver Evangelos Venizelos 
fjármálaráðherra Grikklands væri 
ef Grikkir væru ekki að etja við sinn 
vanda,“ segir Steingrímur.

Alþýðubandalagið er 
víða
Flokkarnir tveir, Samfylking og VG 
sem nú starfa saman í ríkisstjórn, 
eru afurðir sameiningartilraunar 
vinstriflokkanna á Íslandi. Innan 
Alþýðubandalagsins var ekki 
einhugur um „samfylkingarleiðina“ 
eins og það var kallað. Því er gjarnan 
haldið fram að persónuleg óvild og 
metnaður, fremur en málefnalegur 
ágreiningur, hafi valdið því 
að til urðu tvö stjórnmálaöfl. Í 
stjórnarsamstarfi flokkanna má 
sjá að margir þræðir liggja þvert 
á flokkana, en samstarfið hefur að 
einhverju leyti skerpt á mismunandi 
afstöðu flokkanna til nokkurra 
veigamikilla mála.  „Ég hef alltaf 
litið svo á að málefnalegar ástæður 
hafi leitt til þess að tveir flokkar 
eru á vinstri væng stjórnmálanna. 
Einfaldast er að segja að Vinstri 
græn séu lengra til vinstri og að 
mörgu leyti róttækari í áherslum. 
Við skilgreinum okkur til dæmis 
sem feminískan umhverfisflokk og 
erum fyrsti flokkurinn á Íslandi sem 
skilgreinir sig sem grænan. Síðan er 
auðvitað umtalsverður ágreiningur 
í utanríkismálum. Þegar kemur að 
áherslum í velferðar- og félagsmálum 
þá er mjög stutt á milli flokkanna 
og ég tel að þeir hafi nálgast hvor 
annan í gegnum þetta samstarf. 
Sérstaklega tek ég eftir því að ungt 
fólk í flokkunum vinnur mjög vel 
saman og upplifir sig ekkert endilega 
mjög ósammála,“ segir Steingrímur.

„Ég finn ekki fyrir því að 
tilfinningasemi vegna einhvers 
sem gerðist fyrir tíu árum hafi 
truflandi áhrif núna. Það er auðvitað 
skemmtileg söguleg staðreynd að 
gamla Alþýðubandalagið á nokkuð 
góðan fjölda fulltrúa í stjórninni. Þar 
vinnum við með mörgum fyrrverandi 
flokksfélögum sem nú eru ráðherrar 
í Samfylkingunni. Reyndar er 
Alþýðubandalagið ótrúlega sýnilegt 
víða í stjórnmálunum og á fulltrúa í 
fleiri en einum og fleiri en tveimur 
flokkum.“

Færumst til 
blokkastjórnmála
„Ég er bjartsýnn á að 
ríkisstjórnarsamstarfið sé teikn 
til varanlegs samstarfs flokkanna 
vinstra megin við miðjuna, og 
tel líklegt að í framtíðinni stilli 
þessir flokkar sér upp saman sem 
valkosti í ríkisstjórn. Þá værum við 
að færa okkur yfir í einhverskonar 
blokkastjórnmál sem ég tel betra og 
lýðræðislegra en að allir hafi alltaf 
frjálsar hendur um stjórnarmyndun. 
Helst yrði þó að tjóðra miðjuna og 
neyða hana til að gefa eitthvað upp 
um hvaða samstarf flokkurinn sæi 
sem valkost. Annars getum við lent 
í þeirri stöðu að litlir miðjuflokkar 
hafi algjörlega frjálst val og verði 
gríðarlega valdamiklir. Það yrði ekki 
gott,“ segir Steingrímur og bætir 
við að farsælast yrði að stilla saman 
samstilltri vinstri blokk sem stefndi á 
hreinan meirihluta.

Evrópumálin erfið
Af löngum lista umdeildra mála 
á dagskrá ríkisstjórnarinnar eru 
Evrópumálin líklega umdeildust. 
„Við höfum fært fórnir í þessu 
samstarfi og það hefur verið 
VG erfitt. Aðildarviðræður við 
Evrópusambandið eru ekki vinsælar 
meðal margra okkar stuðningsmanna 
og það hefur tekið á. Það var hins 
vegar niðurstaðan þegar samstarf 
við Samfylkinguna var rætt að þetta 
væri grundvöllur fyrir samstarfinu. 
Að lokum var samstarfsyfirlýsing 
ríkisstjórnarinnar samþykkt í 
flokksráði VG, þar sem kemur fram 
að viðræður verði hafnar en að 
báðir flokkar fari í þær viðræður 
með óbundnar hendur um afstöðu 
til aðildar,“ segir Steingrímur og 
bætir við að Samfylkingin hafi 
komið til móts við umhverfisstefnu 
VG. „Við höfum haldið fast utan um 
okkar stefnu í umhverfismálum. Að 
sjálfsögðu ætlumst við til þess að 
Samfylkingin sýni því skilning að þar 
er um grundvallarmálaflokk að ræða 
fyrir okkar hreyfingu.“

Afturhaldskommatittir, 
undanrennusósíalistar 
og stórir stjórn-
málamenn
„Mitt mat, eftir langa reynslu af 
stjórnmálum, er að þvert á umræðuna 
þá verða stjórnmálamenn einmitt 
stórir þegar þeir sýna að þeir eru 
tilbúnir að miðla málum. Það gengur 
ekkert að vinna ef menn stjórnast af 
botnlausri eigingirni í sína þágu. Þú 
verður að horfa á heildarhagsmuni 
og vera tilbúinn að leggja þitt af 
mörkum til samstarfsins. Það verður 
einfaldlega þreytandi að starfa með 
þeim sem eru svo einhliða að þeir fara 
fram á hjálp og stuðning frá þér en 
eru svo ekki tilbúnir að leggja neitt til 
á móti,“ segir Steingrímur um leið og 
hann bætir við að hlutskipti formanna 
stjórnmálaflokka sé einmitt að gefa 
mikið af sér og taka mikið á sínar 
herðar. „Við getum ekkert endilega 
reiknað með því að fá það endurgreitt. 
Það er bara hlutskipti okkar. Þeir sem 
skilja það ekki eiga ekki að gefa kost á 
sér til forystu í stjórnmálum.“

Steingrímur segist ekki nálgast 
samstarf flokkanna út frá prósentum 
eða vogarskálum þess hvor flokkurinn 
fái meira af sínum málum í gegn. 
„Samstarf snýst ekkert endilega um 
að vega og meta á vogarskálum. Að á 
annarri vogaskálinni séu 500 grömm 
en aðeins 350 á hinni. Þetta á ekki 
að vera þannig. Fyrst verður fólk að 
ákveða hvort það vill vinna saman að 
ákveðnum verkefnum og leysa svo úr 
umdeildari málum.“

Ríkisstjórnin lifir og lifir
Steingrímur segir grasrótina límið 
í samstarfi flokkanna. Baklandið, 
sem ítrekað hamri á ráðherrum og 
þingmönnum að halda áfram og 
gefast ekki upp. „Það eru stöðugt 
skilaboðin sem við fáum á fundum 
félaganna innan VG, þótt deilt sé 
um ýmislegt. Skilaboðin eru ávallt 
á þessa leið: Haldið áfram og ekki 
voga ykkur að gefast upp,“ segir 
Steingrímur. Hann vill meina að 
ráðherrar, þingmenn og flokksmenn 
finni fyrir sterkri sögulegri ábyrgð. 
Efnahagshrunið skiptir að hans mati 
líka máli. Það hafi ef til vill meiri áhrif 
en margir geri sér grein fyrir, enda sé 
þörf áminning í því falin. „Menn þurfa 
ekki annað en að setjast niður með 
sjálfum sér í smástund og velta fyrir 
sér afleiðingunum af stjórnarháttum 
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks. Það 
þarf ekki langa íhugun til að komast 
að þeirri niðurstöðu að þá viljum við 
alls ekki sjá komast aftur til valda. Það 
þjappar hópnum auðvitað saman. Það 
er svo augljóst hverjar afleiðingarnar 
verða ef okkur misheppnast.“
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„Það er hægt að ganga af mjög mörgum mýtum dauðum 
með núverandi stjórnarsamstarfi,“ segir Steingrímur 
J. Sigfússon formaður VG og fjármálaráðherra. Hann 
segir stjórnarflokkana hafa sögulegt tækifæri sem fyrstu 
raunverulegu vinstristjórnina. „Tökum mýtuna um að 
hægrimenn hafi meira vit á fjármálum en vinstrimenn. Það 
er nú að sannast að það er einmitt öfugt. Eða mýtuna um að 
vinstrimenn geti aldrei unnið saman. Við sem erum búin að bíta 
okkur í gegnum ótrúlegustu hluti í ríkisstjórnarsamstarfinu. 
Margar stjórnir væru löngu sprungnar í þessu árferði.“

Mynd: Norden.org

VINSTRI GRÆN

Mitt mat, eftir 
langa reynslu af 
stjórn málum, er 

að þvert á um-
ræðuna þá verða 
stjórn mála menn 

ein mitt stórir 
þegar þeir sýna 
að þeir eru til-
búnir að miðla 

málum.



Það getur 
verið að 
Besti sé 
ein mitt 
hjartað 
sem 
þurfti.

Ljótur partur 
af stjórn mála
menningunni og 
þeim pólitíska 
leik sem margir 
leika er ein mitt 
sú að ferð að vera 
sí fellt að ýta 
undir ó öryggi og 
koma þeim hug
myndum að hjá 
fólki að stjórn
mál séu alltaf 
ó heiðar leg. Að 
allir séu svo 
sið lausir og að 
ekki sé hægt að 
treysta eða vinna 
með neinum.

„Ljótur partur af stjórn mála
menningunni og þeim pólitíska leik 
sem margir leika er ein mitt sú að ferð 
að vera sí fellt að ýta undir ó öryggi og 
koma þeim hug myndum að hjá fólki 
að stjórn mál séu alltaf ó heiðar leg. 
Að allir séu svo sið lausir og að ekki 
sé hægt að treysta eða vinna með 
neinum,“ segir Heiða Kristín Helga
dóttir stjórn mála fræðingur og fram
kvæmdastýra Besta flokksins. „ Mín
tilfinning er sú að þetta hafi verið
taktík. Að hamra á því að ekkert sem 
við gerðum væri nýtt eða best. Hluti af 
her kænskunni var að stilla okkur upp 
sem fram lengingu af Sam fylkingunni, 
lík lega vegna þess að okkur ætti að 
líðasvoillayfirþví,“segirHeiðasem
telur þetta vera eina afleiðinguna af
á taka og of beldis stjórn málum. Deilur 
séu talaðar upp á meðan náið og 
heiðar legt sam starf sé gert tor tryggi
legt. Spurð hvort Besta fólki líði illa 
yfirþvíaðveralíktviðSamfylkinguna
segir hún svo ekki vera. „Ég sé mun 
á okkar fólki og þeim sem eru í Sam
fylkingunni. Þetta var eins og ég 
segi bara taktík sem gekk út á að ýta 
undir ó öryggi“ segir Heiða og bætir 
við að fulltrúar Besta flokksins hafi
lært mikið af því að starfa með Sam
fylkingunni. „Ég held að Sam fylkingin 
hafilíkalærtmikiðafokkur.“

Besti flokkurinn og Sam
fylkingin 
Ó líkt Sam fylkingunni hefur Besti 
flokkurinn ekki formlegar flokk
stofnanir eða aðildarfélög. Starfið
byggist á ó form legum tengslum þrjá
tíu til fjöru tíu manna kjarna sem 
hittist á reglu legum fundum sem 
kallaðir eru sam visku fundir. “ Ég er 
einistarfsmaðurflokksinsoghefþað
hlut verk að ganga úr skugga um að 
við öll séum við á sömu blað síðu.“ 

Til saman burðar hefur Sam fylkingin 
tæp tíu aðildar fé lög sem starfa með 
einum eða öðrum hætti í Reykja

vík, þótt mis virk séu þau. Þar hefur 
flokkurinn meðal annars borgar
mála ráð og full trúa ráð. Fé lags menn 
Sam fylkingarinnar á lands vísu eru 
sam kvæmt fé laga skrá um tuttugu 
þúsund, þótt margir efist um að sú
tala sé raun veru lega svo há. Sam
fylkingin heldur lands fund annað 
hvert ár, en þess á milli fer flokk
stjórnmeðæðstavaldflokksins.

Heiða segir Besta flokkinn eiga við
á kveðið vanda mál að stríða þegar 
kemur að þátt töku al mennings í 
stefnu mótun hans. „Við erum í sjálfu 
sér frekar lokaður hópur. Það er ekki 
endi lega vegna þess að við viljum 
það. Málin hafa fyrst og fremst
æxlast þannig vegna þeirrar stöðu 
sem við erum í og sáum ekki fyrir. 
Alltíeinuerflokkurinnkominninn
í ráð hús og í meiri hluta með sex full
trúa. Það var ein fald lega ó ger legt að 
komast inn í öll störf og verk efni en 
ætla sér um leið að búa til opinn og 
lýðræðisleganflokkalvegfrágrunni.
Undir búningur fyrir fram boð Besta 
flokksinsá landsvísuséannarseðlis
en fyrir borgar stjórnar kosningarnar 
síðustu. „Fyrir lands fram boðið erum 
við að velta því fyrir okkur hvernig 
þaðgangifyrirsigaðstofnaflokkog
hvað sé eðli legur vett vangur í stjórn
málum.Hvernigeruflokkarnirídag?
Hvernig þjóna þeir til gangi sínum og 
hvernig gera þeir það ekki? Ásamt
því að skoða ræki lega hvernig stjórn
málaflokk við viljum sjá og hvernig
stjórn mál við viljum stunda.“ 

Heiðatrúirþvíaðstjórnmálaflokkar
hafa til gang og að þeir geti brugðist 
við með um bótum, upp gjöri og auð
mýkt. „Ég held reyndar að allir 
flokkarviljisýnaumbæturíverki.Ef
til vill er það að gerast of hægt. Það 
vantar eitt hvað upp á að fólk átti sig í 
raun og veru á því hvað hlutirnir eru 
komnir í mikið ó efni.“ 

Sam fylkingin sé óhrædd 
að sýna hjartað 
„Það er ó sann gjarnt að tala um Sam
fylkingar fólk eins og um eins leitan 
hóp sé að ræða en mín upp lifun af 
fólkiíSamfylkingunnieraðþarstarfi
gott og ofsa lega vel menntað, dug legt 
og þenkjandi fólk. Í Sam fylkingunni 
eru ó líkir ein staklingar en þetta þykir 
mér oft vera þráðurinn: Fólk sem veit 
mjög mikið en þarf kannski að vera 
ó hrætt við að sýna meira hjartað. Ég 
á ekki við að Sam fylkingin sé hjarta
laus. Ég á við að þegar fólk veit rosa
lega mikið og hugsar mjög mikið þá er 
einsogheilinntakiyfirallavinnuna.
Tilfinningarnar og hjartað fái lítið
að ráða. Það er ekki nógu gott. Við 
þurfum þetta allt. 

Þú átt við Besta sem hjartað í pjátur
karlinnSamfylkinguna?„Jáþaðgetur
verið að Besti sé ein mitt hjartað sem 
þurfti,“ segir Heiða og hlær. 

Sjálf stæðis flokkurinn of 
mikill valda flokkur 
Heiða segir aðhennihafialdreiþótt
það koma til greina að starfa í meiri
hluta með Sjálfstæðisflokknum. Að
hennar mati sé flokkurinn of vald
sækinn og hún hafi óttast að Sjálf
stæðisflokkurinn, sem hlaut fimm
borgar full trúa, mundi gleypa Besta 
flokkinn. „Við stefndum að hreinum
meiri hluta. Það var það sem við 
vildum, en þetta varð niður staðan. 
Núna er ég þakk lát fyrir að við 
skyldum ekki ná því mark miði. Hún 
segir dæmin sýna að Sjálf stæðis
flokkurinnsétilbúinnaðgangamjög
langt fyrir völd. „Persónulega finnst
mérflokkurinnsýnaalltofmikinnog
ein beittan vilja til valda. Það kom ber
lega í ljós á síðasta kjör tíma bili hvað 
full trúar hans eru til búnir að ganga 
langt fyrir völdin þegar þeir mynduðu 
meirihlutameð Ólafi F.Magnússyni.
Það sam starf gekk auð vitað ekki upp 
og þá gera þau nánast sama hlutinn 

aftur, nema með Óskari Berg syni.“ 
Hún segist skynja að ein stakir aðilar 
innan Sjálfstæðisflokksins sjái ef til
vill eftir þessu brölti, en segir skorta 
á iðrunina hjá þeim. „Þótt sumir sjái 
kannski smá eftir þessu finnst mér
eins og þau hafi ekki náð því hvað
þetta var í raun al var legt og mikið 
brjál æði.“ 

Full trúar Sam
fylkingarinnar og bak
landið 
„Það kemur al veg fyrir að þau í Sam
fylkingunni segist þurfa að bera 
á kvarðanir undir sitt bak land. Það 
þarf okkar fólk líka að gera, þótt það 
sé mun fljótara að því, enda minni
hópur. Við þurfum að svara fyrir 
hluti og slíkt er eðli legt.“ Hún segir 
Besta flokkinn ekki líta á baklandið
semflokksræði. „Við leitumkannski
minna tilokkar fólksþvíviðfinnum
þaðíokkarstarfiaðbaklandiðtreystir
okkur. Því fylgir gríðar leg á byrgð 
sem er vand með farin. Sjálf er ég í 
vel ferðar ráði og þar lít ég á mig sem 
fulltrúaborgarbúaogBestaflokksins.
Það skiptir mig máli hvernig ég kem 
framfyrirflokkinnogþaðskiptirmig
miklumálihvernigfulltrúarflokksins
koma fram opin ber lega, enda tala 
þau fyrir hönd Besta flokksins, en
ekki bara eigin per sónu. Það þýðir 
hins vegar ekki að ég hringi í fólk og 
skammi það eða segi hvað það megi 
segjaoggera.Heldurfinnstmérfólk
í Besta flokknum vera mjög með
vitað um þessa á byrgð sína. Stundum 
upplifi ég okkur í betri tengingu við
bak landið heldur en full trúar Sam
fylkingarinnar. Flokkurinn er auð
vitað miklu stærri en við og þess 
vegna er það kannski eðli legt en það 
er kannski líka vegna þess að bak land 
borgar full trúa Sam fylkingarinnar 
virðist meira byggt upp á ein stak
lingunum í borgar stjórn. Hver og einn 
virðist hafa sitt bak land en ekki allir 
sama hóp.“
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PARTUR AF 
MENNINGUNNI 
AÐ ÝTA UNDIR 
ÓÖRYGGI

Óhætt er að fullyrða að meirihlutasamstarf 
Besta flokksins og Samfylkingarinnar sé 
óvenju náið. Flokkarnir hafa ekki deilt 
opinskátt í fjölmiðlum og lítið virðist um 
hugmyndafræðilega árekstra. Utan frá 
hefur samstarfið þótt svo náið að Dagur B. 
Eggertsson oddviti Samfylkingarinnar hefur 
oft verið kallaður oddviti Besta flokksins, í 
háði.

BESTI FLOKKURINN

Mynd: Pressphotos.biz



Nú var 
nefnilega 
kominn á 

sjónarsviðið 
flokkur, 

Samfylkingin 
sem var 

töluvert stærri 
en hinir tveir.

Kjósendur sýnt 
andúð sína á 

útlendingastefnu 
DF og borgaralegu 

flokkanna sem 
hófu samstarf við 

Piu Kjærsgård.

Sam  steypu 
stjórnir eru 

nánast regla og 
fá minni flokkar 

því oft meiri á hrif 
en at  kvæði þeirra 

gefa til  efni til.

Sigur Reykja víkur listans í borgar
stjórnar kosningunum vorið 1994 var 
um margt sögu legur. Í fyrsta lagi 
batt hann enda á nær sam fellda og 
ára tuga langa stjórnar tíð Sjálf stæðis
manna. Í öðru lagi var sigurinn vatn 
á myllu þeirra sem vildu meiri sam
vinnu og sam einingu á vinstri væng 
ís lenskra stjórn mála og átti stóran 
þátt í að skapa að stæður fyrir þá sam
einingu og upp stokkun sem síðar 
varð. 

Með fram boðinu sýndu vinstri menn 
að þeir gætu tekið for ystu og unnið 
þvert á flokka línur á þessum vett
vangi. Far sæll ferill Reykja víkur
listans næstu tólf árin af sannaði svo 
með öllu þá lífs seigu mýtu Sjálf stæðis
manna að engum nema þeim væri 

treystandi fyrir stjórn borgarinnar. 
Þeir sem til þekkja segja starf Reykja
víkur listans hafa ein kennst af góðum 
vinnu anda og að þátt tak endur hafi 
náð niður stöðu með sam ræðum og 
sátta hug. Menn hafi áttað sig á því 
að á þessum vett vangi hafi verið lítill 
munur á stefnu þess fólks og þeirra 
flokka sem að listanum komu. 

Þrátt fyrir að Reykja víkur listinn hafi 
að mörgu leyti lagt grunninn að sam
einingu jafnaðar manna um alda mótin 
2000, olli hann einnig erfið leikum 
við upp byggingu nýrrar hreyfingar. 
Borgar full trúar Reykja víkur listans 
voru full trúar listans, en ekki á vegum 
ein stakra flokka, þótt bak grunnurinn 
væri skýr. Á kveðið jafn ræði ríkti milli 
flokkanna og sú stað reynd að ekki 

rið er 2011, og það eru 
tæp 100 ár liðin frá 
því að danskar konur 
fengu kosningarétt. 
Í öðru lagi er búið 
að binda enda á 
sigurgöngu Danska 

þjóðarflokksins (DF) sem hefur varið 
ríkisstjórn hægri flokkanna falli 
síðastliðin tíu ár. Í þriðja lagi hafa 
jafnaðarmenn hafið stjórnarsamstarf 
við Sósíalíska þjóðarflokkinn (SF), 
sem nú tekur sæti í ríkisstjórn í 
fyrsta skipti, og Einingarlistann (EL) 
sem ver stjórnina falli, róttækur 
grasrótarflokkur sem á meðal 
annars rætur að rekja til gamla 
kommúnistaflokksins. Meirihluti 
rauðu blokkarinnar svokölluðu 
er mjög naumur og framtíð 
stjórnarinnar er undir því kominn 
hvernig Helle tekst að brúa bilið á 
milli samstarfsflokkanna Radikale 
Venstre, SF og EL sem hafa ólíkar 

stefnur í veigamiklum málaflokkum, 
svo sem utanríkis og varnarmálum 
og útlendingapólitík.

Í kosningunum 2007 tvöfaldaði 
SF fylgi sitt og fékk 23 þingmenn 
kjörna. Flokkurinn var nú ekki 
lengur fámennur jaðarflokkur heldur 
fjöldahreyfing með yfir 20 þúsund 
skráða félaga. EL vann svo mikinn 
kosningasigur í september 2011. 
Johanne SchmidtNielsen, 27 ára 
talskona flokksins, fékk fleiri atkvæði 
(í persónukjöri) en Helle Thorning 
Schmidt. EL hefur þannig meira en 
tvöfaldað fylgi sitt á örfáum árum 
og skráðum félögum hefur fjölgað 
úr 2000 í 5000 félaga. Vinsældir 
flokkanna vinstra megin við 
Jafnaðarmannaflokkinn má einkum 
rekja til framgangs DF. Hafa kjósendur 
sýnt andúð sína á útlendingastefnu 
DF og borgaralegu flokkanna sem 
hófu samstarf við Piu Kjærsgård, sem 

ýsk stjórn mál eru 
m i ð j u  s t j ó r n  m á l . 
Stærsta breytingin 
á 62 árum er að SPD 
(jafnaðar menn) og FDP 
(Frjálsir demó kratar) 

færðust til hægri. Þannig skapaðist 
pláss vinstra megin miðju og þar 
urðu til tveir flokkar, Græningjar og 
Vinstri flokkurinn. 

Vald dreifing í Þýska landi er mikil. 
Sam bands ríki og héraðs stjórnir hafa 
mikil völd í eigin málum. Stjórnar
skrár dóm stóllinn (Bundes verfassungs
gericht) er öllum ó háður og getur 
endur skoðað lög og stjórnar skrár
breytingar og fellt úr gildi ef hann 
telur á stæðu til. Völd sam bands
stjórnar eru því minni en ætla mætti 
og mest í utan ríkis málum. 

Þýsk stjórn mál eru á berandi há vær 
og stjórnar flokkar eru há værastir. 
Stjórnar and staðan fellur því oft í 
skuggann af inn byrðis deilum þeirra. 

Fyrir þessu er hefð, og þrátt fyrir há
værar pólitískar skylmingar banda
manna er Þýska land land stöðug leika 
og miðju stjórn mála, land einingar. 

Sam steypu stjórnir eru nánast regla 
og fá minni flokkar því oft meiri á hrif 
en at kvæði þeirra gefa til efni til. Þetta 
fyrir komu lag kallar á samninga
stjórn mál. Frjálsir demó kratar hafa 
lengst af verið „sam starfs flokkurinn“ 
og haft mikil á hrif. Fylgi FDP hefur 
þó yfir leitt verið undir 10%. Ein aðal 
fyrir mynd þýskra samninga stjórn
mála er að stærsti „flokkurinn“ er í 
raun banda lag tveggja flokka, Kristi
legra demó krata (CDU) og Kristi lega 
fé lags banda lagsins í Bæjara landi 
(CSU), sem halda báðir fast í á kveðna 
sér stöðu og takast stöðugt á um 
mark mið og leiðir. 

Samninga stjórn mál kosta sí fellda 
um ræðu og samninga við að komast 
yfir þröskulda í sam starfi. Þær 
skylmingar eru oftast á berandi í fjöl

skyldi takast að sam eina alla vinstri 
menn í einum flokki flækti málin. 
Til urð stórs jafnaðar manna flokks og 
minni flokks utar á vinstri vængnum 
skekkti myndina. Nú var nefni lega 
kominn á sjónar sviðið flokkur, Sam
fylkingin, sem var tölu vert stærri 
en hinir tveir, Fram sókn og Vinstri 
græn, en meiri hluti aðal og vara
manna Rlistans kom úr bak landi 
Sam fylkingarinnar. 

Að stæður þessa tíma urðu til þess 
að þeir sem fylgdu Sam fylkingunni 
að málum innan Rlistans lentu í 
klemmu. Sam fylkingin var vegna 
stærðar sinnar orðin á kveðin ógn 
við hina flokkana og ýmsir skynjuðu 
að ekki mætti raska við kvæmu 
jafn væginu um of. Þetta setti Sam
fylkinguna í undar lega stöðu. Full
trúarnir komu ekki að starfi hennar 
sem kjörnir full trúar og sumir vildu 
ekki vera í for ystu þar sem þeir töldu 
sig full trúa allra stuðnings manna 
Reykja víkur listans. 

Þetta átti við um borgar stjórann 
Ingi björgu Sól rúnu Gísla dóttur sem 
margir litu samt þegar á sem fram
tíðar leið toga Sam fylkingarinnar. 
Jafnaðar menn vildu margir Ingi
björgu í for ystu en sam starfs
flokkarnir í Rlistanum tóku ekki í 
mál að „ala upp“ fram tíðar leið toga 

þótti fram að því ekki stjórntækt afl 
í dönskum stjórnmálum, og fært sig 
yfir til vinstri flokkanna. 

Í nýliðnum þingkosningunum töpuðu 
jafnaðarmenn einum þingmanni 
en Helle Thorning hefur engu að 
síður tekist að sannfæra fylgismenn 
sín um að niðurstaðan sé mikill 
sigur fyrir jafnaðarmenn og áfangi 
í stjórnmálasögu Danmerkur. 
Jafnaðarmenn hafi náð því 
markmiði sínu að endurskilgreina 
miðjuna í dönskum stjórnmálum 
og hafa um leið fest sig í sessi sem 
forystuflokkur rauðu blokkarinnar. 
Helle tók við flokknum árið 2005. Í 
þingkosningunum árið 2007 tókst 
Helle ekki að fella ríkisstjórn Anders 
Fogh Rasmussens, en undir forystu 
hans varð Venstre stærsti flokkur 
landsins. Henni tókst engu að síður að 
túlka úrslitin þannig að hún væri einn 
af sigurvegurunum, sagði að slagurinn 
hefði þjappað flokksmönnum saman 
og væri upphafið að nýjum tímum í 
danskri pólitík. Tíminn átti eftir að 
leiða í ljós að Helle hafði rétt fyrir sér. 
Núna í september sex árum síðar, var 
hennar tími kominn.

miðlum, sem tryggir al menningi visst 
gagn sæi. 

Í stjórn Kiesin gers (CDU/CSU og SPD), 
árin 1966–69, sem tók mjög kröftug
lega á al var legum efna hags vanda 
(Konzerti erte Aktion), var ó venju lítið 
tekist á opin ber lega milli stjórnar
flokkanna, sem mörgum fannst frekar 
grun sam legt. Kjós endur söknuðu 
á greiningsins, og ekki er víst að 
þýskur al menningur hafi hagnast 
á sam stöðu stjórnar meiri hlutans 
út á við. Að undan teknu einu kjör
tíma bili hafa allar sam bands stjórnir 
verið sam steypu stjórnir. CDU/CSU 
hafa alls verið 42 ár í stjórn, SPD 27 
ár og Græningjar 7 ár, en Þýska land
smeistari í stjórnar þátt töku er „sam
starfs flokkurinn“ FDP sem hefur 
starfað alls 44 ár í ríkis stjórn. 

HansDietrich Genscher úr FDP 
verður því að teljast einn á hrifa mesti 
stjórn mála maður Þýska lands. Hann 
varð ráð herra 1969, en utan ríkis ráð
herra og varakanslari frá 1974–92 og 
sat í ríkis stjórn í 23 ár saman lagt. 

Sjó ræningja flokkurinn (Die Pira ten) 
hefur vaxið hratt frá síðasta ári. Frjáls
lynd fé lags hyggja, upp lýsinga frelsi og 

Hilmar Magnússon

Rósa Guðrún Erlingsdóttir

Stefán Benediktsson
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SAMFYLKINGIN OG 
REYKJAVÍKURLISTINN

TÍMI HELLE ER KOMINN!

SAMSTEYPUR, HÁVAÐI OG SAMNINGAR

Reykjavíkurlistinn afsannaði glundroðakenningu 
Sjálfstæðismanna og gerði þá áhrifalausa í þrjú kjörtímabil. 
Samstarfið skapaði aðstæður fyrir sameiningu og uppstokkun 
á vinstri vængnum en olli nýjum jafnaðarmannaflokki 
miklum höfuðverki. 

Úrslit nýliðinna þingkosninga í Danmörku eru söguleg í 
þrennum skilningi. Í fyrsta lagi verður Helle Thorning Schmidt 
fyrst danskra kvenna til að fara með æðsta vald í landinu 
síðan þar komst á lýðræði.

Í Þýskalandi eru samsteypustjórnir nánast regla, og 
„samstarfsflokkar“ hafa mikil áhrif. Einn áhrifamesti 
stjórnmálamaður Þjóðverja eftir er stríð úr 10%-flokki

Á

Þ

per sónu vernd eiga frekar upp á pall
borðið hjá Þjóð verjum þessa dagana 
en ó ljós í mynd FDP. Nýir „sam starfs
flokkar“ verða enn þá til en megin
ein kenni þýskra stjórn mála er þó að 
stóru flokkarnir halda velli og eiga 
nú fleiri sam starfs kosti en áður. Þýsk 
stjórn mál eru á fram há vær en til tölu
leg stöðug eins og þau hafa verið frá 
stofnun Sam bands lýð veldisins 1949.
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fyrir annan flokk. Þótt hér verði ekki 
full yrt að spennan í kringum Ingi
björgu hafi að lokum fellt Rlistann, 
má segja að vandi Sam fylkingarinnar 
á þessum árum hafi svo lítið kristallast 
í stöðu hennar. Að vera. Eða vera ekki.

Áhugasömum um samstarf flokkanna 
sem að Rlistanum stóðu er bent á 
grein Marðar Árnasonar um upphaf 
SffR, sem birt var í afmælisriti 
félagsins frá því í janúar á síðasta ári. 
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Austur völlur er vin sæll mót
mæla staður, enda þægi
legt opin bert rými stein snar 
frá hinu pólitíska valdi. En 
hvað um auð valdið? Neyslu
hyggjuna? Má mót mæla slíku 
í einka rými Kringlunnar? 
Hvað ef Austur völlur væri í 
einka eign?
Svarið er nei. Engin mótmæli í 
Kringlunni. Ekki án leyfis eigenda. 
Þannig var mótmælendum 
álversframkvæmda og neysluhyggju til 
dæmis vísað út í lögreglufylgd sumarið 
2007. Þótt færa megi eignarréttarleg 
rök fyrir ákvörðuninni sýnir hún líka 
gallana við slík rými: Þau eru byggð á 
markaðsforsendum einkaaðila en er 
samt ætlað samfélagslegt hlutverk. 
Jafnvel á kostnað annarra lausna. 
Þannig var í byrjun iðulega talað um 
Kringluna, verslunarmiðstöð þar sem 
gestir lúta reglum eigendanna, sem 
„nýjan miðbæ“. 

Gegn einkavæðingu 
opinberu rýmanna
Þessi einkavæðing rýmisins er 
vandamál, því hún gerist á kostnað 
almannarýmis. Hugmyndir um 
hótelbyggingu og flutning húsa við 
Ingólfstorg eru ágætis dæmi. Eins 
voru víða áætlanir um að einkarekin 
fasteignafélög skyldu byggja, eiga og 
reka eignir á reitum sem áður töldust 
til hins opinbera rýmis. Afleiðingar 
þessarar gjaldþrota gróðastefnu sjást 
nú í gömlum húsum sem grotna niður 
víða um borgina og ógna opinbera 
rýminu (og nágrönnum) með bruna- 
og fokhættu. Dregið hefur úr þessari 
þróun eftir hrun, en hugsanlega er 
breytingin einungis tímabundin. 

Þetta vandamál er ekki eingöngu 
bundið Íslandi. Í Bretlandi og 
Bandaríkjunum hefur almenningur 
mátt horfa upp á einkavæðingu 
opinberu rýmanna, og jafnvel 
heilu miðbæirnir verið afhentir 
stórfyrirtækjum. Þó ekki án mótmæla. 

SKIPULÖGÐ ÞÉTTING ER 
FORSENDA SJÁLFBÆRS 
BORGARSAMFÉLAGS

FERÐALAG UM 
OPINBERT RÝMI

Borgarráð Reykjavíkur samþykkir húsnæðisstefnu til næstu 
10 ára sem fellur vel að áætlunum um þétta og sjálfbæra 
borg. Stefnan gefur fyrirheit um aukið framboð smáíbúða og 
fjölbreyttari og ódýrari búsetumöguleika.

ú s n æ ð i s s t e f n a n 
miðast við að allir 
borgarbúar hafi 
öruggt húsnæði 
á viðráðanlegu 

verði, og þar er fjallað um þarfir allra 
borgarbúa, óháð stærð og gæðum 
húsnæðis, eða hvort um er að ræða 
eignar- eða leiguhúsnæði. Markmiðið 
er að tryggja fjölbreytt framboð 
húsnæðis í hverju hverfi og stuðla að 
fjölgun leigu- og búseturéttaríbúða, 
einkum á miðlægum svæðum 
sem auðveldlega má þjóna með 
almenningssamgöngum. Einnig 
á að auka framboð smærri íbúða, 
óháð eignarformi, til að auka val og 
möguleika ungs fólks og þeirra sem 
ekki vilja eða geta lagt mikið eigið fé 
í húsnæði.

Borgin í lykilhlutverki – 
fjölbreyttum úrræðum 
hrint í framkvæmd
Samkvæmt stefnunni á að 
kortleggja möguleikana á þátttöku 
borgarinnar í uppbyggingu 
langtímaleigumarkaðar. Þá á að binda 
stuðning persónulegum aðstæðum 
íbúa fremur en ákveðnum íbúðum 
og stuðla þannig að félagslegum 
fjölbreytileika í hverfum borgarinnar. 
Endurskoða skal reglur um sérstakar 
húsaleigubætur og takmarka 
greiðslubyrði tekjulágra. Að auki 

verður stefnt að höfuðborgarsvæði 
sem einu búsetusvæði, ásamt því 
að fylgja nýrri húsnæðisstefnu 
velferðarráðuneytisins, þar sem 
meginreglan er sú að ríkið sér um 
almennan húsnæðisstuðning en 
sveitarfélögin annast sértækan 
stuðning.

Borgarráð ákvað að hrinda stefnunni 
strax í framkvæmd og samþykkti 
að veita vilyrði fyrir lóð fyrir allt 
að 100 íbúða stúdentagörðum 
Félagsstofnunar stúdenta við 
Brautarholt 7. Þá var ákveðið að hefja 
viðræður við Háskólann í Reykjavík 
um uppbyggingu stúdentagarða 
í Vatnsmýrinni. Í þriðja lagi var 
ákveðið að kanna frekari möguleika 
á uppbyggingu námsmannaíbúða í 
samvinnu við HÍ og FS. Í fjórða lagi 
var samþykkt að skoða hvort gera 
megi Félagsbústaði að undirstöðu 
fasteignafélags sem þjóni öllu 
höfuðborgarsvæðinu. Í fimmta lagi 
var ákveðið að athuga leiðir til að 
gera Reykjavíkurborg að kjölfestu við 
uppbyggingu langtíma leigumarkaðar 
í borginni. Félagsstofnun stúdenta 
hefur nú þegar ákveðið að hefja 
byggingu 280 íbúða í Vatnsmýrinni 
í desember. Séu þær framkvæmdir 
taldar með fyrrnefndri uppbyggingu  
má gera ráð fyrir að yfir 500 
námsmannaíbúðir rísi miðsvæðis í 
borginni á næstu árum. 

Ríkisstjórnin kynnti áætlunina Ísland 
2020 í janúar. Stefnan er til tíu ára 
og inniheldur framtíðarsýn um 
öflugt og sjálfbært velferðarsamfélag 
með jöfnum hlut kynjanna. Meðal 
nýjunga er landsskipulag og sérstök 
höfuðborgarstefna. 

Fjöldi fólks um allt land 
kom að mótun Ísland 2020, 
ásamt landshlutasamtökum, 
sveitarfélögum, verkalýðshreyfingu 
og samtökum í atvinnulífi. Þá var leitað 
til sérfræðihópa og háskólastofnana 
um greiningu á framtíðarþróun. 
Tilgangurinn er að koma Íslandi í 
forystu í verðmætasköpun, menntun, 
velferð og lífsgæðum. Efla á samfélag 
og atvinnulíf með fjárfestingum í 
mannauði, innviðum, nýsköpun, 
þróun og umhverfi og sérstakri 
áherslu á hópa sem hætt er við 
langtímaatvinnuleysi. Miðað er að 

samfélagslegri þátttöku og virkni 
allra og styrkingu samfélagslegra 
innviða velferðarþjónustu, 
menntakerfis og menningarlífs. 
Grunnurinn er atvinnustefna, 
unnin í samvinnu við fulltrúa 
vinnumarkaðar, vísindasamfélags og 
þingflokka.

Mælanleg markmið og 
heildarsýn
Framkvæmd áætlunarinnar er 
metin út frá því hvernig tekst að 
ná 15 hlutlægum og mælanlegum 
samfélagsmarkmiðum, auk 5 sérstakra 
efnahags- og lífsgæðamarkmiða. 
Meðal markmiða sem ná á fyrir árið 
2020 er að koma atvinnuleysi undir 
3%, að 75% nýrra bifreiða, undir 
fimm tonnum, gangi fyrir vistvænu 
eldsneyti og að hlutfall fólks án 
formlegrar framhaldsmenntunar 
á aldrinum 20-66 ára fari úr 30% 

LANDSSKIPULAG ER 
HLUTI AF ÍSLANDI 2020

niður í 10%. Í stefnunni eru einnig 
settar fram 30 aðgerðir sem marka 
fyrstu skrefin. Þar ber helst að 
nefna fjárfestingaráætlun um þróun 
innviða, atvinnumála, mannauðs og 
samfélags.

Markmið Ísland 2020 kalla á 
endurskoðun opinberra áætlana. 
Leiðarljósið er heildstæð sýn 
með markvissari og öflugri 
stefnumótun og áætlanagerð. 
Fjárfestingaráætlunin kallar 
á einföldun, sameiningu og 
samþættingu helstu áætlana og 
fjárlagaramma til lengri tíma. Með 
þessu á að efla atvinnu og menntun, 
auðvelda endurskipulagningu 
opinberrar þjónustu og tryggja með 
því samstarf stjórnsýslustiga og 
stofnana og betri nýtingu fjármuna. 

Landsskipulag og 
höfuðborgarstefna
Í áætluninni er að finna nýjungar 
á borð við landsskipulag sem tekur 
mið af heildarmarkmiðunum og 
tengist landshlutaskipulögum og 

Í Bretlandi hefur  lengi verið barist 
fyrir því að tryggja almenningi rétt 
til að ferðast um og njóta borgar- og 
náttúrurýmis. Þannig hafa samtök 
eins og Open Spaces Society helgað 
sig baráttunni frá árinu 1865 með 
þrýstingi, aðgerðum og ráðgjöf til 
opinberra aðila.

Hvar eru opinberu 
netrýmin?
Vandamál opinberu rýmanna 
eru síður en svo bundin borginni 
og náttúrunni og verða sífellt 
augljósari í rafrænum heimi 
hnattvæðingarinnar. Hnattvæðingar 
sem félagsfræðingurinn Jan Aart 
Scholte segir að „afsvæðavæði“ tilveru 
okkar og losi hana við landfræðilegar 
hömlur í krafti internetsins sem er 
orðið samofið nánast öllum okkar 
athöfnum. Í þessu nýja sýndarrými 
fara samskiptin fram óháð tíma og 
rúmi. Vinna, viðskipti, afþreying, 
stefnumót, samtöl. Hvar sem er. 
Hvenær sem er. Hnattvæðingin býður 
þannig upp á ótakmarkað frelsi fyrir 
alla. Eða hvað?

Ekki alveg. Það verður nefnilega seint 
sagt að internetið sé jafn almennur 
vettvangur og stræti borgarinnar. 
Endurteknar rannsóknir, meðal 
annars alþjóðamálatímaritsins 
Foreign Policy, sýna að íbúar heimsins 
hafa mjög ójafnan aðgang að netinu. 
Bág kjör, langur vinnutími og lélegar 
tengingar eru meðal þess sem hindrar 
aðgengi. Þeir sem á annað borð 
hafa efni á þessu rafræna ferðalagi 
finna fljótt að það er ekki eins frjálst 
og ætla mætti. Í fyrsta lagi hefur 
grunnnetið, sjálft „vegakerfið“, verið 
einkavætt, þótt vissulega gildi um það 
strangar reglur. Þjónustan sem ræður 
niðurhali og hraða er líka í einkaeign. 
Þá lýtur hið „opinbera rými“ á netinu, 
samfélagsvefirnir, sömu lögmálum. 
Það er alls ekkert opinbert. Hér ráða 
stórfyrirtæki eins og Facebook, Google 
og Microsoft. Þau setja leikreglurnar. 
Þau ráða upplýsingunum. Og þau taka 
iðulega einhliða og duttlungafullar 
ákvarðanir um hver „lifir“ og 
hver „deyr“ í þessu einkavædda 
sýndarrými. Oft að því er virðist án 
ástæðu og skýringa. 

H

Þétting borgar og 
uppbygging sjálfbærs 
velferðarsamfélags
Stefna og aðgerðir borgarráðs nú 
ríma vel við áætlanir sem birtast 
meðal annars í vinnu við Aðalskipulag 
Reykjavíkur til 2030, en þar eru 
manneskjan, sjálfbærni og gæði hins 
manngerða umhverfis í fyrirrúmi. 
Lykillinn er þétt, fjölbreytt og 
blönduð byggð og áhersla lögð á 
gangandi vegfarendur og hjólandi, 
ásamt almenningssamgöngum. 
Rætt hefur verið um það allt frá því 
um 1980 að þétta þurfi byggðina á 
höfuðborgarsvæðinu til að minnka 
sóun og bæta lífsgæði. Í skýrslu 
Skipulags- og byggingarsviðs 
Reykjavíkur frá 2004 mátti hins vegar 
glögglega sjá að lítið hafði miðað í 
þéttingarátt. Tölurnar um landnotkun 
voru sláandi, en þær sýndu að meira 
land fór undir umferðarmannvirki en 
byggð eða 48% á móti 42%. Opin svæði 
voru á 10% landsins.

Húsnæðisstefnan nýja gefur vonir 
um hraðari þróun í rétta átt, ekki 
síst samfara nýlegri metnaðarfullri 
samgöngustefnu þar sem gert er 
ráð fyrir að ríki og sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu vinni náið saman 
að eflingu almenningssamgangna, 
hjólandi og gangandi umferðar. 
Skipulagsáætlanir um Vatnsmýri 
og um þétta og spennandi byggð við 
gömlu höfnina og á landfyllingum 
í Örfirisey styðja enn frekar við 
þær vonir. Ásamt samþykktum 
ríkisstjórnarinnar um áætlunina 
Ísland 2020, landsskipulag og 
svæðisbundnar áætlanir gefur 
þessi stefnumótun, fyrirheit um 
heildræna uppbyggingu sjálfbærs 
velferðarsamfélags.
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Ísland 2020 – sameining áætlana  

Til þess að fylgja eftir áherslum og markmiðum Íslands 2020 þarf að gera breytingar á 
skipulagi hins opinbera og endurskoða þau stefnutæki sem notuð hafa verið undanfarin ár.  

Fjárfestingaráætlun um þróun innviða, atvinnumála, mannauðs og samfélags 
Lagt er til að allar viðameiri áætlanir ríkisins þar sem saman fara stefnumörkun, áætlanagerð 
og forgangsröðun fjár verði einfaldaðar, sameinaðar og samþættar. Markmiðið er að 
fjarlægja þá flöskuhálsa sem standa góðri efnahags- og samfélagsþróun fyrir þrifum, búa 
núverandi og uppvaxandi kynslóðir undir tækifæri og viðfangsefni framtíðarinnar, stuðla að 
sjálfbærri þróun og atvinnusköpun og tryggja skynsamlega forgangsröðun fjármuna og 
auðlinda í þágu lífsgæða um land allt. Ein kaflaskipt áætlun kveði á um fjárveitingar til 
lykilfjárfestinga sem þarf til að framtíðarsýn Íslands 2020 og aðgerðaáætlun fyrir atvinnulíf 
og samfélag nái fram að ganga. Í áætluninni felist jafnframt hvati fyrir samþættingu og 
einföldun opinberra stefna og áætlana á viðkomandi sviðum. Ábyrgð: Fjármálaráðuneytið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miðað verði við að áætlunin verði kaflaskipt: 

1. Efnahagslegar og fjárhagslegar undirstöður áætlunarinnar: 
a. greining á styrkleikum og veikleikum atvinnulífs og hagkerfis. 
b. fjárhagslegt svigrúm til fjárfestinga á áætlunartímabilinu. 
c. fjármögnun áætlunarinnar: af hálfu hins opinbera, tekjuöflun og aðrar 

samstarfsleiðir. 
d. eftirlit með góðri nýtingu fjármagns. 

 
2. Innviðir: 

a. samgöngur, 
b. orka, 
c. umhverfismál, 
d. samskipti og gagnaflutningar.  

niðurstöðum rammaáætlunar um 
auðlindanýtingu og náttúruvernd. 
Á suðvesturhorninu verður 
svæðisskipulagið frá Reykjanesi 
í vestri og Borgarnesi í norðri 
til Árborgar í austri. Sérstök 
höfuðborgarstefna verður unnin í 
samvinnu við Samband íslenskra 
sveitarfélaga og sveitarfélaga á 
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Skýringarmynd: Fjárfestingaráætlunin kallar á einföldun helstu áætlana.

höfuðborgarsvæðinu. Stefnan á 
að taka á umgjörð atvinnulífs og 
mannlífs, umhverfismálum, þróun og 
innviðum, íbúalýðræði og stjórnkerfi. 
Hún fjallar um höfuðborgarsvæðið 
í heild, dregur fram veikleika, 
styrkleika og tækifæri og skilgreinir 
skyldur höfuðborgarinnar við landið 
allt. 



Hjólið er ódýr, árangursrík og 
hagkvæm leið til að bæta lýðheilsu, 
draga úr offitu, hjartasjúkdómum, 
streitu, þunglyndi og mengun. 
Hjólreiðar eru fjársveltur málaflokkur 
sem ætti að styðja, ekki kæfa í óþörfum 
boðum og bönnum. Á ráðstefnu 
Landsamtaka hjólreiðamanna, Hjólað 
til framtíðar, sem haldin var í tilefni 
samgönguviku komu sérfræðingar 
sem starfa að eflingu hjólreiða í 
Danmörku, Hollandi og Þýskalandi. 

Öllum bar þeim saman um að með 
markvissri, samstilltri vinnu væri 
ekkert því til fyrirstöðu að hjólreiðar 
gætu orðið jafn algengar hér og í 
þeim borgum sem þau starfa í. Einnig 
að hjálmaskyldu ætti alls ekki að 
lögleiða. Þegar eru hjólreiðum settar 
óþarfa hömlur í umferðarlögum. Í 
frumvarpinu er gengið enn lengra og 
verði það að lögum er líklegt að þau  
aftri auknum hjólreiðum og dragi úr 
öryggi þeirra sem hjóla. Þar má nefna 

Þetta er kjarni tillögu sem við 
„óbreyttir“ Samfylkingarþingmenn 
Reykvíkinga flytjum nú á alþingi 
öðru sinni, og nú kemur tillagan 
nógu snemma fram til að fá umræðu 
á þinginu og vonandi líka sem víðast 
í samfélaginu.

Fágætt er það og líklega evrópskt 
einsdæmi í alvöruríki að í 
höfuðborginni með útbæjum sínum 
búi næstum tveir landsmenn 
af hverjum þremur, og kannski 
er það þessi hlutfallslega stærð 
höfuðborgarinnar sem veldur 
sífelldri tortryggni í garð Reykjavíkur 
um allt land. Hagsmunaátök milli 
strjálbýlis og þéttbýlis þekkjast svo 
sannarlega víðar en hér, og um alla 
heimsbyggðina er mjög til vinsælda 
fallið að deila á „þá fyrir sunnan“. 
Hvergi hafa þesskonar átök samt 
smitað út í stjórnmálin jafn-illilega 
og hér: Alla 20. öldina var það einn 
af rauðu þráðunum í íslenskum 

stjórnmálum að koma í veg fyrir 
vöxt og viðgang Reykjavíkur undir 
þeim göfuga gunnfána að hindra að í 
landinu myndist borgríki. 

Staðreyndin er þó sú að jafnvægi 
kynni að vera að skapast einmitt 
með einmitt slíku ríki þar sem 
borgin leitar út á land og tengist 
minni byggðum. Menn tala núna 
um höfuðborgarsvæðið meira, milli 
Hvítánna eða að minnsta kosti innan 
þríhyrningsins Selfoss-Akranes-
Keflavík. Þetta snýst ekki við næstu 
áratugi. Höfuðborgin er á sínum stað 
– og löngu kominn tími til að samfélag 
allra landsmanna taki fullt mið af 
þeirri staðreynd.

Stundum höfuðborg – en 
stundum ekki
Hin sífellda flugvallarumræða sýnir 
ágætlega vanda Reykjavíkur sem 
höfuðborgar. Reykvíkingar lýstu í 
almennri atkvæðagreiðslu 2001 þeim 

Lögð er áhersla 
á að umræða og 

aðgerðir megi ekki 
einskorðast við 

aðlögun, vöktun og 
viðbragðsáætlanir. 
Mótvægisaðgerðir 

þurfi einnig að 
koma til. Þá 

segir að ríki leggi 
mismikla áherslu á 
loftslagsbreytingar 

í varnar- og 
öryggismálum.

Þeir hinir sömu 
sem halda því fram 

að flugvöllurinn 
verði að vera í 

Vatnsmýrinni til 
að Reykjavík geti 
verið höfuðborg 

eru svo allra manna 
iðnastir við að 

flytja tillögur um 
að sem allra flestar 

stjórnsýslustofnanir 
og miðstöðvar 

almannaþjónustu 
verði fluttar úr 

höfuðborginni heim í 
eigið hérað.
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ÖRYGGI ER MIKLU 
MEIRA EN HERVARNIR

ER STEFNA UM AUKNAR 
HJÓLREIÐAR MARKLEYSA?

SAMNINGUR UM HÖFUÐBORGINA?

Umhverfisvá, mengun og náttúruhamfarir eru áberandi í áhættumati 
fyrir Ísland frá 2009. Starfshópurinn að baki áhættumatinu nálgaðist 
öryggismálin með nýjum og femínískum hætti. Matið liggur nú til 
grundvallar nýrri þjóðaröryggisstefnu.  

Verði umferðalagafrumvarpið samþykkt óbreytt er ráðherra heimilt að 
banna hjólreiðar án hjálms. Það vinnur gegn markmiðum stjórnvalda í 
loftlagsmálum, lýðheilsumálum og umhverfismálum, og gegn markmiðum 
sveitarfélaga um mannvænlegt umhverfi í borgum og bæjum. Umhverfi 
þar sem hægt er að skreppa á hjólinu eins og maður er klæddur. Þar sem 
hjólreiðar eru álitinn alvöru ferðamáti.

Höfuðborgarsamningur milli Reykjavíkur og ríkisins – þar sem reifaðar 
eru þær skuldbindingar sem borgin hlýtur að standa við sem höfðuborg 
lýðveldisins en þar á móti tryggt að forystumenn í ríkisstjórn og á alþingi 
taki tillit til þeirrar ábyrgðar sem á höfuðborginni hvílir – og hætti að 
líta á Reykjavík sem óvin eins og stundum ber við hjá héraðshöfðingjum 
á landsbyggðinni.

Starfshópurinn tók mið af 
þróuninni á Norðurlöndum, í öðrum 
Evrópuríkjum og Bandaríkjunum, 
sem hann sagði einkum hafa falist í 
útvíkkun öryggishugtaksins. Það næði 
nú yfir nýjar hnattrænar ógnir, en 
ekki eingöngu ríkisvald og hervarnir. 
Um væri að ræða samfélagslega 
áhættuþætti eins og skipulagða 
glæpi, hryðjuverk, efnahagskreppur, 
ólöglega fólksflutninga, mansal, 
fjarskipta-, net- og orkuöryggi, 
náttúruhamfarir, matvælaöryggi, 
farsóttir og umhverfisslys. Hefðbundin 
mörk innra og ytra öryggis ríkja ættu 
ekki lengur við. Viðbúnaður tæki nú 
oftar mið af „áhættu“ og „veikleikum“ 
ríkja, samfélaga eða grunnvirkja 
á borð við efnahags-, orku- og 
samgöngukerfa, fremur en beinni 
ógn. Þá ræddi hópurinn hugtakið 
„mannöryggi“, sem Eva Bjarnadóttir 
fjallar um annars staðar í blaðinu.1
Þessi breytta nálgun skýrist af áhrifum 
kvenna á alþjóða- og öryggismál 
síðustu ára. Málaflokkurinn hefur 
frá upphafi nær eingöngu verið á 
forræði karla, hvort sem horft er til 
ákvarðanatöku eða fræðimennsku, 
og einkennst af áherslu á hernað 
og átök. Kvennabarátta og skrif 
femínískra fræðimanna hefur verið 
mikilvægt og löngu tímabært innlegg 

í umræðuna um endurskilgreiningu 
á öryggishugtakinu, ekki síst í ljósi 
áhrifa stríðsátaka á konur (konur og 
börn eru t.d. um 80% flóttamanna).

Umfangsmikil áhrif 
loftslagsbreytinga
Í áhættumatinu er áhættan greind í 
þrennt: þjóðaröryggi, samfélagslegt 
eða borgaralegt öryggi og hnattræna 
og þverþjóðlega þætti. Áhættan 
í hverjum flokki er metin, en 
áhættuflokkunum ekki forgangsraðað. 
Nokkrir þættir voru sérstaklega 
skoðaðir: öryggi fjármálakerfisins, 
hernaðarógnir, heilbrigðisöryggi 
og farsóttir, hryðjuverk, 
gereyðingarvopn, skipulagðir 
glæpir, mansal, fólksflutningar, 
fjarskipta-, net- og orkuöryggi, 
siglingaöryggi og mengunarvarnir, 
matvæla- og vatnsöryggi og 
umhverfisógnir, náttúruhamfarir og 
loftslagsbreytingar.

Umhverfisógn er í matinu skilgreind 
sem umhverfisbreyting, af manna 
eða náttúru völdum, er geti skaðað 
heilsu fólks, haft neikvæð áhrif á 
atvinnu- og viðskiptaumhverfi, ógnað 
tilveru dýra- eða plöntutegunda 
eða raskað vistfræðilegu jafnvægi. 
Ógnin geti verið staðbundin eða 

náð til stórra svæða og sé hnattræn 
í verstu tilfellunum. Þar megi 
nefna þynningu ósonlagsins, 
mengun sjávar, útrýmingu dýra- 
og plöntutegunda, þverrandi 
neysluvatn og náttúruauðlindir 
og aukna landeyðingu. Mest fari 
nú fyrir loftslagsbreytingum, sem 
muni í framtíðinni hafa mikil áhrif 
á t.d. matvælaöryggi, mengunarslys 
á norðurslóðum, fólksflutninga og 
farsóttir. 
 
Helstu umhverfisógnir
Áhættumatið segir viðvarandi líkur 
á hættuástandi á Íslandi vegna 
náttúruhamfara. Helstu ógnirnar 
séu eldgos, jarðskjálftar, snjóflóð, 
óveður, aurskriður, sjávarflóð, 
flóð í ám og vötnum, flóðbylgjur af 
hafi og jökulhlaup. Auk þess gæti 
loftslagsbreytinga nú þegar. Sjávarhiti 
hafi t.a.m. hækkað, með tilheyrandi 
áhrifum á fiskistofna og eins bráðni 
jöklar hraðar en áður. Þá sé á næstu 
árum gert ráð fyrir a.m.k. hálfsmetra 
hækkun á yfirborði sjávar, allt frá Vík 
til Akraness.3 Aðgerðarleysi muni 
auka hættuna á náttúruhamförum en 
varlega sé farið í allar framtíðarspár, 
enda hafi lítið verið unnið með 
loftslagsbreytingar í almannavörnum 
hér á landi hingað til.

Lögð er áhersla á að umræða og 
aðgerðir megi ekki einskorðast við 
aðlögun, vöktun og viðbragðsáætlanir. 
Mótvægisaðgerðir þurfi einnig 
að koma til. Þá segir að ríki leggi 
mismikla áherslu á loftslagsbreytingar 
í varnar- og öryggismálum. Bretar 
og Finnar geri t.d. mikið úr þeim, en 
Frakkar alls ekki. Almennt séu þó 
loftslagsbreytingar farnar að hafa 
áhrif á öryggisstefnu ríkja.4

Viðbrögð íslenskra 
stjórnvalda
Starfshópurinn lagði m.a. til 
mörkun skýrrar þjóðaröryggisstefnu 
sem tæki mið af útvíkkaðri 
öryggisskilgreiningu. Þá lagði hann 
til stofnun neyðaraðgerðarstjórnar 
sem hefði yfirsýn yfir hverskyns 
neyðarástand. Alþingi hefur nú 
brugðist við og ályktað um mótun 
þjóðaröryggisstefnu á grundvelli 
áhættumatsins og alþjóðlegum 
skuldbindingum, en sérstök 
þingmannnefnd á að skila tillögum um 
mitt næst ár. Þá er áhersla á baráttuna 
gegn loftlagsbreytingum í nýlegri 
þingsályktun um norðuslóðastefnu. 

Ríkisstjórnin hefur einnig brugðist 
við ákalli um mótvægisaðgerðir. 
Í aðgerðaáætlun frá 2010 segir að 
mörkuð hefði verið sú stefna 2007 að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
um 50-75% til 2050. Eins taki Ísland 
þátt í átaki Evrópusambandsríkja 
um 30% samdrátt í losun til 2020. 
Tíu lykilaðgerðir, eins og uppsetning 
viðskiptakerfis með losunarheimildir 
og kolefnisskattur, eru settar í 
forgang. Í samgöngum er talað um 
breytt kerfi skatta og gjalda á bíla 
og eldsneyti, notkun hins opinbera 
á sparneytnum og vistvænum 
ökutækjum og eflingu göngu, 
hjólreiða og almenningssamgangna. 
Einnig er talað um notkun 
lífeldsneytis á fiskiskipaflotann og 
rafvæðingu fiskimjölsverksmiðja. 
Þá er talað um aukna skógrækt 
og landgræðslu, markvisst átak í 
endurheimt votlendis og eflingu 
rannsókna og nýsköpunar í 
loftslagsvænni tækni. Margar þessara 
aðgerða eru nú þegar komnar til 
framkvæmda.

ákvæðið þar sem venjulegar hjólreiðar 
eru bannaðar án öryggisbúnaðar eða 
öryggisklæðnaðar. Skilaboðin eru 
skýr, hjólreiðar eru hættulegar. 

Öruggasti og aðgengilegasti 
fararmátinn í Reykjavík eru hjólreiðar. 
Slysatíðni á hvern kílómetra er 
lægri en meðal þeirra sem ganga 
eða aka. Hjálmaskylda er óþörf. 
Áratugareynsla Ástrala, til dæmis, 
hefur fyrir löngu sannað að hún skilar 
ekki þeim árangri í slysavörnum sem 
vonast er eftir. Hinsvegar hamlar 
hún því að hjólreiðar verði almennar. 
Öryggisáhrif fjöldans eru einmitt 
það sem bestum árangri skilar við að 
fækka slysum. Þetta sannar meðal 
annars árangur Dana og Hollendinga.
Á Íslandi er mikið gert úr hættunni 
við hjólreiðar, allt í nafni öryggis. 
Þvert á staðreyndir hafa hjólreiðar 
ímynd áhættu. Hjólreiðar í Reykjavík 
eru öruggar. Til mikils er að vinna að 
hætta stöðugum áróðri um hættur 
hjólreiða, horfa á heildarmyndina og 

viðurkenna að kostir hjólreiða eru 
margfaldir allri áhættu, 77-faldar 
samkvæmt nýjustu rannsóknum frá 
Spáni.  Öll ráðuneyti, stofnanir og 
stjórnsýslustig verða að vera samstiga 
í því starfi, þar með taldir þeir sem 
starfa innan stjórnmálahreyfinga. 

„Jákvæð ímynd verður ekki til af sjálfu 
sér, og þaðan af síður verður henni 
viðhaldið án markvissrar eftirfylgni. 
Yfirlýsing þjóðar, atvinnugreinar, 
stofnunar eða fyrirtækis um eigið 
ágæti verður marklaus um leið og 
í ljós koma dæmi sem benda til 
að yfirlýsingin sé ekki í samræmi 
við raunveruleikann,“ segir í nýju 
skýrslunni um græna hagkerfið og á 
við í þessu samhengi.

Ítrekað hefur LHM bent á dæmi 
sem ekki eru í samræmi við yfirlýst 
markmið. Nokkur má lesa í umsögnum 
landssamtakanna um frumvarp til 
nýrra umferðarlaga. Hana ráðlegg ég 
öllum að lesa.

Páll Guðjónsson
Hjólreiðamaður

vilja sínum að Vatnsmýrarvöllur 
yrði lagður af, og borgarstjórn 
samþykkti síðan skipulag þar sem 
önnur flugbrautin fer 2016, hin 2014. 
Flugvallarsinnar utan borgar hafa 
aldrei sætt sig við þessa ákvörðun 
í borginni og finna henni flest til 
foráttu. Að minnsta kosti ein af rökum 
þeirra eru marktæk: Að Reykjavík hafi 
sem höfuðborg ákveðnar skyldur sem 
taka verður tillit til við ákvarðanir 
borgarbúa um innri mál.

Þeir hinir sömu sem halda því fram 
að flugvöllurinn verði að vera í 
Vatnsmýrinni til að Reykjavík geti 
verið höfuðborg eru svo allra manna 
iðnastir við að flytja tillögur um að 
sem allra flestar stjórnsýslustofnanir 
og miðstöðvar almannaþjónustu 
verði fluttar úr höfuðborginni 
heim í eigið hérað. Þá vegur 
höfuðborgarhlutverkið ekki eins 
mikið, og atvinnufæri í höfuðborginni 
teljast ekki verð umtals.

Við sem stöndum að baki tillögunni 
um höfuðborgarsamning – auk mín 
Helgi Hjörvar, Sigríður Ingibjörg 
Sigurðardóttir, Skúli Helgason og 
Valgerður Bjarnadóttir – teljum 
að það sé kominn tími til þess að 
setja umræðunni um höfuðborg og 
landsbyggð þokkalegan hljómbotn, 

og stuðla að sáttum um ilmandi 
höfuðborg í blómstrandi landi.  

„Allajafna er við það miðað um 
höfuðborg,“ segjum við í greinargerð, 
„að hún sé aðsetur æðsta valds 
í ríkinu og miðstöð stjórnsýslu. 
Skyldur höfuðborgarinnar sem 
sveitarfélags eru því víðtækari en 
annarra sveita ríkisins þar sem 
íbúar hennar og leiðtogar þeirra 
verða í starfsháttum og skipulagi 
að taka tillit til þjónustuhlutverks 
borgarinnar fyrir alla landsmenn. 
Réttindi verður höfuðborgin að hafa 
á móti, þar á meðal þau að samráð 
sé haft við stjórnendur hennar um 
þær ákvarðanir ríkisstjórnarinnar og 
þings sem snerta mikilvæga hagsmuni 
borgarbúa, svo sem atvinnufæri, 
skipulag og yfirbragð.“

Við viljum að forsætisráðherra ræði 
við borgaryfirvöld um samning 
„þar sem yrðu reifaðar skyldur 
Reykjavíkurborgar og réttindi sem 
höfuðborgar, getið þeirra breytinga 
á lögum og öðrum regluramma sem 
samningsaðilar yrðu ásáttir um að 
beita sér fyrir og kveðið á um skipulegt 
samráð ríkisstjórnarinnar, Alþingis 
og borgarstjórnar um ákvarðanir sem 
sérstaklega snerta stöðu Reykjavíkur 
sem höfuðborgar.“



ÖRYGGIÐ OG ELDSTÓIN

MANNÖRYGGI TIL 
GRUNDVALLAR ÁHÆTTU-
MATI FYRIR ÍSLAND

HVER VERNDAR 
PALESTÍNUMENN?

Eld stór hafa lík lega aldrei 
áður komist á dag skrá 
utan ríkis ráð herra Banda
ríkjanna. Á síðasta ári 
á kvað Hillary Clin ton fyrir 
hönd Banda ríkja stjórnar að 
veita 50 milljón dollara til 
að dreifa nýrri tækni sem 
gerir opnar eld stór í Afríku 
öruggari og hreinni með því 
að nota úr gang sem fellur til 
við land búnað.
Talið er að rúmlega tvær milljónir 
manna deyi árlega af völdum reyksins 
sem leggur frá opnum eldstóm. Þá 
er þar brennt gríðarlegu magni 

af viðarkolum. Talið er að skógar 
Austur Afríku dugi ekki lengur en 
25 ár til viðbótar ef fer fram sem 
horfir. Eyðing skóga er ekki aðeins 
slæm fyrir andrúmsloftið heldur 
eykst líka hætta á aurskriðum og 
flóðum. Þar að auki er matur á þessu 
svæði oft þess eðlis að hann verður 
að elda, sem þýðir að eftir því sem 
erfiðara er að nálgast viðarkol þurfa 
konur og börn að ferðast lengra í 
leit að þeim. Viðvarandi kolanotkun 
eykur því bæði óöryggi og skapar 
hungurhættu fyrir milljónir manna. 

Eldstóarverkefnið er gott dæmi um 
heildstæða aðgerð í öryggismálum, 
með þróunarsamvinnu og 
umhverfisvernd, sem eykur ekki 
bara öryggi íbúa Afríku heldur okkar 
allra. 

Í áhættumatsskýrslu fyrir Ísland sem gefin var út árið 2009 
er mannöryggi eitt þeirra hugtaka sem lagt er til grundvallar 
við víðtæka skilgreiningu á hættum sem steðja að landinu. 
Jafnframt gætir áhrifa þess í umfjöllun um friðargæslu og 
mansal. Hugtakið er þó ekki skilgreint nákvæmlega, en 
minnst er á ólíka notkun þess. 
Í skýrslunni segir að hefð bundin 
mörk milli innra og ytra öryggis 
ríkja séu orðin æ ó ljósari í heimi 
þar sem hættur á borð við skipu
lagða glæpa starf semi, hryðju verk, 
efna hags kreppur, ó lög lega fólks
flutninga, man sal og náttúru ham
farir gangi þvert á landa mæri ríkja. 
Í því um hverfi taki við búnaður oft 
fremur mið af veik leikum ríkja og 
sam fé laga en beinni ógn gegn þeim. 

Skýrslu höfundar benda á að út
breiðsla man n öryggis hug taksins 

hafi bein á hrif á Ís land. Með aukinni 
á herslu á man n öryggi verði skilin 
milli hernaðar að gerða, þróunar
sam vinnu og mann úðar starfa 
ó ljósari en áður, en skoða verði 
á hrif þess í ljósi aukinnar þátt
töku Ís lands í friðar gæslu á undan
förnum árum. Að lokum setja þeir 
man n öryggi í sam hengi við man sal. 
Áður fyrr hafi það jafnan verið við
fangs efni lög reglu yfir valda, en nú 
sé man sal í ríkara mæli skoðað út 
frá sjónar miðum man n öryggis sem 
al þjóð leg öryggis ógn.

Ef gerð er sú krafa á ríki 
að þau útbúi stefnu og 
stofnanir til verndar 
almenningi, hver verndar þá 
Palestínumenn? Það sem af 
er árs má rekja dauðsföll yfir 
hundrað Palestínumanna 
beint til hernáms Ísraels og 
yfir fimmtán hundruð hafa 
slasast. 
Þá hafa heimili verið rifin, 
fólk flutt nauðugt milli svæða, 
sjúklingum meinaður aðgangur 
að heilbrigðisþjónustu, börn verið 
handtekin og fangelsuð, og á 
hverjum degi ganga Palestínumenn 
í gegnum niðurlægjandi hindranir 
á för sinni. Á sama tíma lifa 
Ísraelsmenn í stöðugum ótta við 
fólkið sem þeir kúga.
 
Hvort sem nálgunin á öryggismál 
er út frá ríkjum eða einstaklingum, 
hernaðarleg eða lítur til fleiri 
öryggisþátta, fellur ábyrgð á vernd 

almennings að lokum á ríkið. Á meðan 
ekki er hægt að hafa hnattrænan 
ríkisborgararétt verður að tryggja að 
allir einstaklingar tilheyri ríki sem 
ábyrgist þá. Þótt alþjóðavæðingin 
hafi í för með sér aukin samskipti 
þvert á landamæri eru landamærin 
enn til staðar og hafa mikla þýðingu 
fyrir daglegar athafnir okkar allra. 
Krafan um sjálfstæði Palestínu 
hefur oft verið sett fram í nafni 
sjálfsákvörðunarréttar þjóða, en 
hana er ekki síður hægt að rökstyðja 
í þágu mannréttinda og öryggis. 

Ef markmið tveggja ríkja lausnar 
er að bæta mannréttindi og 
öryggi einstaklinga á svæðinu 
verða verkefnin mjög skýr, því 
Palestínumenn vantar allar 
stofnanir sem tryggja öryggi þeirra, 
hvort heldur er efnahagslegt, 
heilsufarslegt eða umhverfislegt. 
Jafnframt er ljóst að tryggja verður 
aðkomu kvenna að friðarferli og 
uppbyggingu ríkjanna tveggja í 
anda ályktunar öryggisráðsins 
númer 1325. Hægt er að nálgast allar 
upplýsingar um áhrif hernámsins 
á öryggi í mánaðarlegum skýrslum 
samræmingarskrifstofu Sameinuðu 
þjóðanna í mannúðarmálum.

FÓLK Í STAÐ RÍKJA
Undanfarin ár hafa orðið miklar breytingar á umræðunni um öryggismál. Í auknum mæli er 
farið að líta til annarra ógna en þeirra sem beinast að ríkjum og stafa frá herjum.

 e r ð l a u n a h a f a r 
f r i ð a r v e r ð l a u n a 
Nóbels í ár eru 
konur sem unnið 
hafa að valdeflingu 

kvenna í sínum heimalöndum með 
hugmyndafræði og aðferðum sem 
beinast að rótum vandans: Fátækt, 
misrétti og ofbeldi. Með heildstæðri 
sýn á vanda stríðshrjáðra og fátækra 
svæða heimsins hafa þær vakið 
athygli og náð árangri.

Á síðustu árum hefur aukist þrýstingur 
á ríki og alþjóðastofnanir að víkka 
út sjóndeildarhringinn og vinna 
að öryggismálum í takt við breytta 
tíma. Það eru ekki síst feminískir 
fræðimenn og aðgerðasinnar sem 
hafa beitt sér fyrir því eftir að hafa 
skoðað hvaða áhrif átök höfðu á 
konur. Á sama tíma varð til ríkari 
áhersla á öryggi einstaklinga. Þessi 
áherslubreyting hafði gríðarleg áhrif 
á umræðuna í heild, en einnig á 
stefnu Sameinuðu þjóðanna, annars 
vegar með aukinni meðvitund um 
hlutdeild kvenna og hins vegar með 
nýju hugtaki: mannöryggi (e. human 
security).
 
Fólk framar ríki
Eins og orðið gefur til kynna er 
með mannöryggi lögð áhersla á 
einstaklingsmiðaðri nálgun á öryggi 
en þekkst hefur hingað til. Enn er 
tekist á um skilgreiningu hugtaksis 
og eru tvær ólíkar útfærslur 
notaðar. Annars vegar hefur verið 
mótuð stefna um mannöryggi 
með áherslu á öryggi einstaklinga 
gagnvart pólitísku ofbeldi, eða það 
sem hefur verið nefnt frelsi frá ótta 
(Kanadamenn og Norðmenn hafa 
innleitt slíkar áherslur). Sú útfærsla 
hefur aftur á móti mætt tortryggni í 
þróunarríkjunum. Þar líta margir svo 
á að ráðamenn á Vesturlöndum vilji 
nýta hugtakið í þessari merkingu til að 
auðvelda afskipti af innanríkismálum 
annarra ríkja. 

Hina útfærslu hugtaksins mannöryggi 
má rekja til hugmynda um 

þróunarsamvinnu þar sem áhersla 
er lögð á mikilvægi sjálfbærrar 
þróunar. Hugtakið var fyrst sett 
opinberlega fram í þeirri merkingu í 
skýrslu þróunaráætlunar Sameinuðu 
þjóðanna (UNDP) árið 1994. Þar er 
mannöryggi skilgreint sem öryggi frá 
langvarandi ógnum eins og hungri, 
sjúkdómum og kreppu, eða frelsi frá 
skorti. En jafnframt felst í því vernd 
við skyndilegri og meiðandi röskun 
á daglegu lífi, hvort sem það er á 
heimilum, vinnustöðum eða almennt 
innan samfélaga. Auk þess er lögð á 
það áhersla að öryggisþættir á borð 
við efnahagslegt öryggi, mataröryggi, 
heilbrigðisöryggi og umhverfisöryggi 
tengist innbyrðis.

Á hvorn veginn sem mannöryggi er 
skilgreint gerir beiting hugtaksins 
ráð fyrir viðhorfsbreytingu sem 
lýtur annars vegar að því skoða 
fleiri einingar en ríkið, svo sem 
öryggi einstaklinga, samfélaga 
og svæða, en hins vegar að 
aukinni áherslu á alþjóðasamstarf 
öryggisstofnanna og sambærilegri 
nálgun þeirra á öryggismál. 
Þannig verða öryggismálin hluti af 
alþjóðavæðingunni og komast í takt 
við alþjóðasamstarf á öðrum sviðum.
 
Eðlilegt framhald
Það er eðlilegt að spyrja hvort 
hugtakið mannöryggi bæti einhverju 
við það samstarf sem nú þegar er fyrir 
hendi á sviði mannréttinda, þróunar 
og friðarmála. Til þess að uppfylla 
markmið mannöryggis þarf að tryggja 
vernd fólks og valdeflingu. Verndin 
er fyrst og fremst á höndum ríkisins 
sem ber skyldu til að útbúa stefnu og 
stofnanir sem vernda fólk frá hættum. 
Aðrir, svo sem alþjóðastofnanir, 
almenningur, frjáls félagasamtök og 
einkafyrirtæki, geta þó átt mikinn 
þátt í að veita slíka vernd. Valdeflingin 
snýst um að gera einstaklingum og 
samfélögum kleift að taka upplýstar 
ákvarðanir og starfa í eigin þágu. Eins 
og Amartya Sen útskýrir í skýrslu 
Mannöryggisráðsins (e. Commission 
on Human Security) er mannöryggi í 
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raun hluti af þróunarsamvinnu, er ysti 
endi hennar eða hættustjórnunin.

Evrópusambandið brást við og 
bætti mannöryggishugtakinu við 
öryggisstefnu sína árið 2008. Í 
framkvæmdaskýrslu sambandsins 
það ár segir að Evrópusambandið hafi 
unnið að því að tryggja mannöryggi 
með því „að draga úr fátækt og ójöfnuði, 
stuðla að góðum stjórnarháttum og 
mannréttindum, aðstoða við þróun 
og takast á við meginorsakir átaka 
og öryggisleysis“. Þar er lagt á ráðin 
um að sambandið haldi áfram að 
samþætta mannréttindamál öllum 
þáttum öryggisstefnunnar með 
einstaklingsmiðuðum áherslum í 
samræmi við mannöryggi.

Í útfærslu Sen og Evrópusambandsins 
er mannöryggi heildstæð nálgun 
á öryggismál sem samþættir 
mannréttindi og þróunarsamvinnu, 
líkt og Nóbelsverðlaunahafarnir 
hafa gert. Mögulega er það eðlilegt 
framhald af því samstarfi sem nú 
þegar er að finna á því sviði, en um 
það ríkir enn ekki fullkomin sátt í 
alþjóðasamfélaginu.
 
Konur, friður og öryggi
Á síðustu árum hafa orðið breytingar 
á öryggisstefnu Íslands að þessu 
leyti. Ísland er til dæmis eitt fárra 
ríkja þar sem samþykkt hefur verið 
framkvæmdaáætlun um ályktun 
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
númer 1325, um konur, frið og öryggi. 
Þar var í fyrsta sinn rætt um aðstæður 
kvenna í átökum, hlutverk þeirra í 
friðarumleitunum og kynjasjónarmið 
í friðargæslu.

Hvergi er minnst á mannöryggi 
berum orðum í áætlun Íslands en 
tvö meginmarkmið þess, vernd og 
valdefling, eru þar til staðar. Þá segir 
í formála að skilin milli utanríkismála 
og innanríkismála séu á undanhaldi 
og að Íslendingar hyggist leggja sitt 
af mörkum til að bæta mannréttinda 
kvenna. Hvort tveggja er í samræmi 
við breyttar áherslur í öryggismálum.

V
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Hinn 17. ágúst var Georges-André 
Kohn, 12 ára fluttur áamt fjölskyldu 
sinni frá París til Auschwitz. Það 
var 79. flutningur franskra gyðinga 
austur á bóginn og sú síðasta. Við 
komuna til Auschwitz var George-
André valinn í rannsóknarhóp 
þar sem átti að rannsaka 
lungnasjúkdóma. Í nóvember var 
hann svo sendur til Neugamme-
búðanna. Myndin hér að ofan er 
tekin árið 1944 og sýnir að það er búið 
að fjarlægja eitlana í handarkrikum 
drengsins. Ljósmyndarinn er SS-
læknirinn Kurt Heissmeyer.

Georges-André Kohn

inn 20. apríl klukkan 
átta eftir hádegi, 
sama dag og Adolf 
Hitler fagnaði 
afmælisdegi sinum, 

voru skandinavískir fangar fluttir úr 
Neugamme-fangabúðunum rétt fyrir 
utan Hamborg. Farartækin sem notuð 
voru gengu undir nafninu „hvítu 
rúturnar“ og táknuðu frelsi fyrir 
marga fanga en ekki alla.

Eftir í fangabúðunum voru meðal 
annars tuttugu gyðingabörn á 
aldrinum fimm til tólf ára. Tíu 
stúlkur og tíu drengir. Þar af tveir 
systkinahópar. Þau fóru ekki með 
hvítu rútunum.

Þau höfðu um margra mánaða skeið 
verið hluti af „læknisfræðilegum“ 
tilraunum sem SS-læknirinn Kurt 
Heissmeyer gerði í Neugamme. 
Heissmeyer hafði fjarlægt eitlana 
úr börnunum með skurðaðgerð 
og sprautað þau með lifandi 
berklabakteríum undir húðina. Sum 
börnin höfðu verið smituð af berklum 
með barkaþræðingu. Í yfirheyrslu 
árið 1964 viðurkenndi Heissmeyer 
að honum hafi ekki fundist „neinn 
grundvallarmunur á gyðingum og 
tilraunadýrum“. 

Nokkrum tímum eftir að síðustu 
Skandinavarnir höfðu yfirgefið 
fangabúðirnar í Neugamme 
voru börnin flutt á brott, ásamt 
fjórum föngum sem höfðu séð 
um þau og annast í fangavistinni. 
Áfangastaðurinn var skólabygging í 
Hamborg og þangað kom hópurinn á 
miðnætti. Fullorðna fólkið í hópnum 
voru tveir franskir læknar, Gabriel 
Florence og René Quenouille, og 
tveir Hollendingar, Dirk Deutekom 
og Anton Hölzel. Skólahúsið hét 
Bullenhuser Damm og var hluti 
af fangabúðunum við Neugamme. 
Skólinn hafði rétt áður verið 
mótsstaður fyrir skandinavíska fanga 
sem safnað var saman í húsinu og 
síðan sleppt. 

Hópurinn var færður niður í 
kjallarann. Í kyndiklefanum var 
fullorðna fólkið hengt. Notast 
var við rör í loftinu. Síðan var 
komið að börnunum. Sum börnin 
höfðu samkvæmt frásögn SS-
læknisins Alfreds Trzbinskis fengið 
morfínsprautur, þar á meðal Georges-
André Kohn sem var hvað verst 
leikinn eftir tilraunir Heissmeyers. 
Georges-André var sofandi þegar 
hann var hengdur, ekki í rörinu eins 
og fullorðna fólkið, heldur í krók á 
veggnum. SS-korporállinn Johann 

HATRIÐ KOLLVARPAR 
UMHVERFI SÍNU
Í apríl 1945 komust herir Bandamanna inn fyrir landamæri 
hins nasíska Þýskalands. Það var þó ekki fyrr en 8. maí sem 
Þýskaland gafst upp. Þennan tíma frá innrásinni og allt fram 
að uppgjöf reyndu margir sem framið höfðu glæpi í skjóli 
nasista að dylja þá með því að losa sig við sönnunargögn. 

Frahm þurfti að nota alla líkamsþyngd 
sína til þess að snaran herptist að hálsi 
litla drengsins. Síðan hengdi Frahm 
tvö börn, hvert á sinn krók, „eins og 
á málverki,“ sagði hann í yfirheyrslu 
árið 1946. Ekkert af börnunum grét á 
meðan þessu stóð.

Þegar öll börnin höfðu verið myrt 
deildust út snafsar og nokkrar 
sígarettur handa SS-mönnunum sem 
stóðu að verknaðinum. Síðan var 
komið að næsta hópi til að hengja. 
Tuttugu sovéskir stríðsfangar. Hvað 
þeir hétu vitum við ekki. En nöfn 
barnanna eru þekkt. Mania Altmann 
5 ára, Lelka Birnbaum 12 ára, Suric 
Goldinger 11 ára, Riwka Herzberg 
7 ára, Alexander Hornemann 8 ára, 
Eduard Hornemann 12 ára, Marek 
James 6 ára, Junglieb 12 ára, Lea 
Klygermann 8 ára, Georges-André 
Kohn 12 ára, Bumel Mekler 11 ára, 
Jacquline Morgenstern 12 ára, Eduard 
Reichenbaum 10 ára, H. Wassermann 
8 ára, Elanora Witónska 5 ára, Roman 
Witónski 7 ára, Roman Zeller 12 ára, 
Ruckla Zylberberg 9 ára.

Daginn eftir voru líkin færð aftur 
til Neugamme og þau brennd. Núna 
heitir skólinn Janusz-Korczak-Schule. 
Á skólalóðinni er lítill rósagarður sem 
tileinkaður er minningu barnanna.

Þessi hroðalega saga gerist ekki í 
tómarúmi. Hún er endapunktur á 
afleiðingum hatursumræðu sem 
fékk að grassera óáreitt í áratugi. 
Gyðingahatur var landlægt í 
Evrópu allt frá miðöldum og braust 
út í skipulegum ofsóknum öðru 
hverju í gegnum aldirnar og þá af 
guðfræðilegum ástæðum. Áður en 
nasistar komu fram á sjónarsviðið 
var það krossinn sem vakti ótta 
hjá gyðingum og var tákn hinnar 
algeru og taumlausu illsku. Það var 
svo á 20. öld að gyðingahatur tók á 
sig aðra mynd, hætti að snúast um 
hópinn „sem drap Krist“” og varð að 
einskonar undirgrein í félagsvísindum 

sem studdist við líffræðikenningar 
og hugmyndir um stéttaátök. Hatrið 
varð að normi og ofsóknirnar urðu 
að einhverskonar hreinsunarstarfi. 
Birtingarmyndir þessa ástands voru 
sum hver furðulegar.

Á þriðja áratugnum kom út í 
Þýskalandi borðspilið „Juden 
Raus!“, sem var kynnt sem „mjög 
skemmtilegt spil fyrir börn og 
fullorðna“. Leikmennirnir í spilinu 
voru í laginu eins og hattar sem 
gyðingar voru neyddir til að bera á 
miðöldum. Á hverjum hatti var einnig 
skopmynd af gyðingi. Þegar þarna 
er komið sögu var hatursorðræðan 
orðin mainstream. Hún var partur 
af daglegu lífi fólks og ofin inn í 
samfélagið. 

Hatursorðræða er tiltölulega 
auðgreinanleg þótt skilin milli 
venjulegra svívirðinga á opinberum 
vettvangi og hatursorðræðu séu 
stundum óljóst. Það sem einkennir 
hatursumræðu öðru fremur er 
tilhneigingin til afmennsku þeirra sem 
hatrið beinist gegn. Hatursumræða 
heggur því að rótum manneskjunnar 

H

„Þú vinnur með því að 
hrekja burt 6 Júða.“ 
Borðspilið Juden Rausl var kynnt 
sem „mjög skemmtilegt“ spil fyrir 
börn og fullorðna á þriðja áratug-
num.

Teitur Atlason

Hatursáróður á skólatöflu í 
Kigali höfuðborg Rúanda.

Hatursorðræða 
er tiltölulga 

auðgreinanleg 
þótt skilin milli 

venjulegra 
svíðvirðinga 
á opinberum 
vettvangi og 

hatursorðræðu 
séu stundu óljós.
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„Hvernig væri að menn kynntu 
sér hvernig Benito Mussolini 
var meðhöndlaður og hengdur 
upp á afturlöppunum? Myndi 
Jóhanna ekki taka sig ámóta vel 
út? Nicolae Ceausescu er sérstök 
fyrirmynd Svika-Móra [nafn 
sem LA notar um Steingrím J. 
Sigfússon]. Væri ekki við hæfi 
að þeir fóstbræður fengju sömu 
brottför úr Jarðvistinni ? Annars 
er mér sama hvernig við losnum 
við þessar skaðræðis kvik-kindur. 
Burt með allt Sossa-stóðið !“

Loftur Altice Þorsteinsson, 24.10.2009

„Margir af félögum mínum sem ég hitti á Útey 
voru drepnir og þú ert morðinginn. Þú ert sá sem 
af algerri hendingu náðir ekki að drepa mig. Ég var 
heppinn.
   Þú heldur kannski að þú hafir sigrað. Þú heldur 
kannski að þú hafir eyðilagt Verkamannaflokkinn 
og málstað þess fólks sem vill fjölmenningarlegt 
samfélag, með því að drepa vini mína og flokksfélaga.
   Þú skalt vita að þér mistókst ætlunarverk þitt.
   Þú hefur ekki aðeins sameinað okkur, þú hefur 
kveikt eld í huga okkar og þú skalt vita að við 
stöndum saman sem aldrei fyrr.“

Ivar Benjamin Østebø, 16 ára, 
lifði af morðárásina í Útey 22. júlí 2011

„Burt með allt sossa-stóðið!“ Þér misstókst ætlunarverk þitt Sannir Finnar

Morðárásin á Útey 22. júlí í sumar er 
áminning um að baráttan fyrir frelsi, 
jafnrétti og bræðralagi, grundvallar-
hugmyndum jafnaðarstefnunnar, er 
dauðans alvara. Þar sem jafnaðarmenn 
hafa komist til áhrifa, með stuðningi 
almennings eftir lýðræðislegum 
leiðum, hafa þeir byggt samfélög 
á grunni velferðar og réttlætis. 
Okkar leið hefur verið leið lýðræðis, 
mannréttinda og samábyrgðar. 
Jafnaðarmenn í sterkum tengslum 
við verkalýðshreyfinguna og 
önnur baráttusamtök fyrir bættu 
samfélagi hafa náð miklum árangri 
á Norðurlöndum, í Evrópu og öðrum 
heimsálfum, í að skapa manneskjulegt 
samfélag sem byggir á jöfnuði og 
frelsi. Sú barátta hefur ætíð átt sér 
volduga óvini. Það sannaðist enn á ný 
í Noregi í sumar.

Íhaldsöfl samfélagsins hafa ætíð 
nýtt sér efnahagsleg yfirráð, ráðandi 
stöðu í valdastofnunum samfélagsins, 
embættiskerfi, dómstólum, her og 
lögreglu, og hefðbundna drottnun 
í trúarstofnunum, skólakerfi og 
fjölmiðlum, til að berja niður 

hugmyndir um aukin réttindi 
almennings til sjálfstæðs lífs, 
athafna og tjáningar. Í mörgum 
löndum hefur barátta fyrir jöfnum 
rétti allra samfélagsþegna kostað 
mannfórnir og blóðsúthellingar 
þegar afturhaldsöflin reyna að halda 
í valdatæki sín og yfirráð.

Þegar kröfur jafnaðarmanna og 
verkalýðshreyfingarinnar um 
manneskjulegt samfélag náðu flugi 
á 20. öld, öld fjöldans, brást yfirstétt 
margra landa við lýðræðis- og 
jafnréttiskröfum með því að grípa til 
ofbeldis. Fasisminn og nasisminn í 
Evrópu millistríðsáranna, fasista- og 
herforingjastjórnir kalda stríðsins í 
Suður-Evrópu, Rómönsku Ameríku 
og víðar í heiminum og aðrar 
kúgunarstjórnir báru einkenni þessa. 
Hagsmunir eignastéttanna réðu 
ferðinni, kerfið hlýddi, kirkjan var 
sátt og herinn sá um framkvæmdina. 
Kúgun og ofbeldi einkenndi 
samfélögin.

Á síðustu áratugum hefur lýðræði 
sigrað í mörgum löndum. Lönd 

BARÁTTAN FYRIR 
FRELSI, JAFNRÉTTI OG 
BRÆÐRALAGI
Í sumar bárust okkur ógnvænlegar fréttir frá Noregi. Bræðra- 
og systraþjóð okkar upplifði hryllilegt fjöldamorð. Sumarhátíð 
ungra jafnaðarmanna í Noregi varð fyrir árás þar sem 
saklaus ungmenni voru myrt tugum saman með köldu blóði. 
Vegna þess að þau tóku afstöðu. Vegna þess að þau tilheyrðu 
hreyfingu sem berst fyrir samfélagi jafnréttis og virðingar. 
Vegna þess að þau voru jafnaðarmenn.

Eftir Sigurð Pétursson

og þess að vera manneskja. Í undanfara 
þjóðarmorðsins á Tútsí-fólkinu í 
Rúanda hafði því verið skipulega 
haldið að Hútú-fólkinu í fjölmiðlum og 
hvar sem því var að komið að Tútsar 
væru ekki menn heldur „kakkalakkar 
sem þyrfti að kremja“. Þessi umræða 
hélt áfram óáreitt uns allt sprakk í loft 
upp í æðisgengnasta morðæði sem 
mannkynið hefur séð. 

Í ritum Hönnu Arendt, sem sjálf 
upplifði gyðingaofsóknir í Þýskalandi, 
segir hún að þegar lagaleg staða 
gyðinga var kerfisbundið rifin niður 
hafi orðið óvært í landinu. Þá gerðist 
það sem fylgir alltaf hatursumræðu. 
Afmennskunin. 

Það er forvitnilegt þegar 
hatursorðræða er athuguð 
að hún beinist alltaf gegn 
eftirfarandi eiginleikum: Kyni, 
kynhneigð, kynþætti, húðlit, 
trúarbrögðum, ætterni, þjóðerni 
eða stjórnmálaskoðunum. Þetta 
síðastnefnda er vel greinanlegt í 
umræðunni hér eftir hrun og er ekkert 
endilega bundið við hömlulausa 
bloggara. 

Annað einkenni á hatursumræðu er 
að hún þrífst eiginlega alltaf á „við/
þið“-planinu, en ekki „ég/þú“. Ef 
hatursorðræðan væri persónuleg, 
þá væri hún orðin að hótun og 
varðaði við lög. Hún beindist 
gegn persónu, sem er gegn eðli 
hatursumræðunnar. Hatursumræða 
beinist alltaf gegn hópum. Samkvæmt 
þessari kenningu eru því þau 
skrif eins formannsframbjóðenda 
Sjálfstæðisflokksins á landsfundi 
flokksins árið 2009, ekki 
hatursorðræða að það ætti að taka 
Jóhönnu Sigurðardóttur af lífi og 
vísaði í örlög Benitos Mussolinis máli 
sínu til áréttingar. Það sem hér var á 
ferðinni var því einfalt form af reiði 
sem fór yfir strikið. 

Nýleg skrif eins þingmanns 
Framsóknarflokksins falla hinsvegar 
alveg að hugmyndinni um að 
hatursumræða beinist alltaf gegn 
hópum. Á bloggsíðu sinni sagði 
þingmaðurinn að heimurinn væri 
ekki eins flókinn og hann hefði verið. 
Hægri og vinstri heyrðu sögunni til 
og átakalínur stjórnmálanna snérust 
núna um „krati og ekki krati“. 
Takið eftir við/þið-planinu. Þetta 
er alveg á pari við þá staðreynd að 
hatursumræða getur ekki höndlað 
flókinn veruleika og leitar alltaf 
eftir „við/þið“-umræðugrundvelli. 
Þingmaðurinn hélt áfram og beitti 
fyrir sig þekktu stefi í hatursorðræðu. 
Fyrst er óvinurinn skilgreindur 
(kratar) og svo eru honum gerðar 
upp skoðanir: Kratar skilja ekki 
sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda 
og raunverulega framleiðslu sem 
skilar sér í auknum hagvexti. Svo 
eru illum áformum óvinarins gerð 
skil: Kratar telja að hagvöxtur skili 
sér í skattpíningu vinnandi stétta til 
útþenslu báknsins sem þeir sjálfir 
einsetja sér að vinna við. Þetta er í 
raun stefna Samfylkingarinnar. Það 
eina sem vantar til að þessi skrif nái að 
uppfylla allar kríteríur hatursskrifa er 
hin undirliggjandi hótum um makleg 
málagjöld. 

Svæsnustu hatursskrifin er að finna 
í kringum femínista og þá sem halda 
á lofti femínískum lífsgildum. Það 
er uggvænlegt í þessu samhengi 
að rótgróin andúð, og það sem 

auðveldlega má kalla hatur, virðist 
hafa fest sig í sessi þegar kemur að 
femínistum. Orðræðan í kringum 
femínisma er sennilega sú svæsnasta 
sem finnst og ekkert sérstaklega 
óalgengt að finna beinar hótanir 
í garð nafngreindra kvenna í 
athugasemdakerfum við blogg 
(sjaldan karla). Það sem er svo 
dapurlegt í þessu samhengi er að 
enginn virðist nenna að kynna sér 
femínisma, og svo virðist sem fólk 
láti sér nægja einföldustu alhæfingar 
þegar kemur að því óendanlega frjóa 
hugmyndakerfi sem femínisminn 
er. Þarna er komin ein skýrasta 
birtingarmynd hatursorðræðu. 
Einföldunaráráttan.

Telja má líklegt að í flóknum og 
óskiljanlegum heimi séu þeir til 
sem krefjast skiljanlegra skýringa. 
Þessi krafa felur í sér smættun 
veruleikans og þess að smíðað sé 
eitthvert kerfi sem fólk skilur. 
Kynþáttahyggja er gott dæmi um slíkt 
kerfi. Það er einfalt, auðskiljanlegt, 
inniheldur sameiginlegan óvin og 
ranghugmyndir um eigin sögu og 
uppruna. Þegar þetta allt er til staðar 
þarf ekki nema lyklaborð til að koma 
af stað hatursorðræðu.

Í náttúrunni er til fyrirbæri sem er 
svo makalaust að vísindamenn botna 
hvorki upp né niður í því. Við vissar 
aðstæður þegar saman fara nokkur 
hagstæð ár fyrir engisprettur, verður 
til ofsafengin fjölgunarsprenging. 
Engisprettustofninn verður svo stór 
að undrum sætir. Þegar stofninn nær 
vissri stærð gerast þau undur að hver 
og ein engispretta skiptir um lit og 
jafnvel sköpulag. Hvert einstakt dýr 
verður brúnt á litinn og fæturnir 
breytast. Skepnan verður árásargjörn 
og skaðinn af völdum faraldranna 
er ólýsanlegur. Árið 1875 varð 
engisprettufaraldur í vesturhluta 
Bandaríkjanna á svæði sem er jafn 
víðlent og Spánn. Vísindamenn segja 
að aldrei áður í veraldarsögunni 
hafi mælst jafnmikill lífmassi einnar 
tegundar. Svo gerist það þegar 
stofninn er orðinn of stór að ekkert 
æti er tiltækt og dýrin drepast 
unnvörpum. Þetta kerfi er eins og 
gefur að skilja, ekki sjálfbært. 

Háttalagi engisprettunnar svipar 
mjög til þess hvernig hatursumræða 
getur kollvarpað umhverfi sínu. 
Hún byrjar smátt en getur við réttar 
aðstæður orðið að faraldri. Þegar 
hatursumræðan er orðin almenn 
og samþykkt í samfélaginu sem 
hversdagslegur sannleikur, þá 
breytist birtingarmynd hennar. Orð 
verða að verkum. Staðið er við stóru 
orðin og þá fer af stað atburðarás 
þar sem illskan tekur völdin og við 
horfum með holu í hjartanu ofan 
í kjallara í skólabyggingu þar sem 
huglaus fífl hlýða skipunum og hengja 
lítil börn.

Suður-Evrópu búa nú við lýðfrelsi 
og jafnaðarmenn hafa þar haldið 
um stjórnvöl löngum stundum og 
snúið löggjöf og þjóðfélagsþróun 
til mannúðlegri vegar. Spánn er 
þar gott dæmi. Í Austur-Evrópu 
hristu þjóðirnar af sér hlekki 
kommúnismans og sækja nú fram sem 
fullgildir aðilar að lýðræðissamfélagi 
Evrópuþjóða. Í velferðarþjóðfélögum 
Vestur-Evrópu og Norðurlanda 
hafa jafnaðarmannaflokkar víða 
ráðið för. Þar hefur verið tekist á 
um efnahagsleg yfirráð, hlutverk 
ríkisvaldsins og samfélagsábyrgð. 
Um skeið náði nýfrjálshyggjan 
með stuðningi stórfyrirtækja og 
auðjöfra miklum áhrifum. Henni 
tókst að breyta valdahlutföllum 
peningaöflunum í hag og breyta 
samfélögum. Líka hér á Íslandi.

Nú er þjóðfélag nýfrjálshyggjunnar 
hrunið. En leið lýðræðis og samhjálpar 
á sér enn öfluga óvini. Þeir koma fram 
í margvíslegum búningi. Þeir fitja upp 
á nefið þegar flóttamenn leita á náðir 
okkar. Þeir fúlsa við fjölbreyttara 
samfélagi ólíkra menningarhópa. 
Þeir berjast gegn breytingum í 
atvinnuvegum og samfélagsháttum. 
Þeir beita undirróðri og spila á 
tilfinningar. Þeir eiga sér öfgaflokka í 
flestum löndum og háværa málsvara. 
Og málflutningur þeirra gegn lýðræði 
og réttindum minnihlutahópa er 
oftar en ekki hatursfullur. Ofbeldið 
er afsprengi þess. Morðin á Útey eru 
sprottin úr jarðvegi afturhalds og 
ofstækis sem við verðum að berjast 
gegn og reka af höndum okkar. Líka 
hér á Íslandi.

Það ræður úrslitum um þróun 
samfélagins og getur ráðið úrslitum 
um líf og dauða. Minnumst félaga 
okkar í Noregi sem létu lífið fyrir 
málstað mannúðar og réttlætis 
með því að halda á lofti merki 
jafnaðarstefnunnar: Jöfnuður, friður, 
frelsi.

Það er uggvænlegt í 
þessu samhengi að 

rótgróin andúð, og það 
sem auðveldlega má 

kalla hatur, virðist hafa 
fest sig í sessi þegar 

kemur að femínistum.

Nokkrir forystumenn Sannra Finna í Finnlandi 
fengu manifesto Breivik í tölvupósti ásamt 
ljósmyndum af honum sjálfum í hermannabúningi 
með þungavopnum nokkrum klukkustundum 
fyrir morðin. Ein þeirra sem fékk sendinguna var 
Terhi Kiermunki sem sendi póstinn áfram á alla á 
póstlista sínum. ,,Þetta leit út fyrir að vera um íslam 
og við höfum fullt af félögum sem eru að rannsaka 
slíka hluti,“ útskýrði hún seinna. Mistökin verða 
skiljanlegri þegar haft er í huga að þingmaðurinn 
Jussi Halla-aho er nefndur til sögunnar í 
stefnuyfirlýsingunni sem innblástur. Jussi Halla-
aho hefur síðan neitað að þekkja til Breivik eða 
stefnuyfirlýsingar hans. 

Smugan.is 3. ágúst 2011
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Er ekki tími til kominn að smyrja? Ég bara smyr.
Nú er sértilboð á smurþjónustu hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota.

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri
Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bílatangi Ísafirði

Bifreiðaverkstæðið Ásinn 

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Kópavogi

Toyota SelfossiToyota Reykjanesbæ

Bílageirinn

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is

*Olíur, olíusíur, loftsíur, frjókornasíur, bensín- og hráolíusíur, þurrkublöð, þurrkugúmmí, ljósaperur, rúðuvökvi og frostlögur.

Pantaðu tím
a í d

ag.

Það er e
infalt o

g fljótle
gt.

ENGIN VANDAMÁL - BARA LAUSNIR

20% afsláttur 
Sértilboð á smurþjónustu hjá öllum 
viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota 
á Íslandi í október, m.a. af olíu, síum, 
rúðuþurrkum og bílaperum.*

15% afsláttur 
af vinnu við smurningu. 

Komdu í heimsókn. 
Við tökum vel á móti þér. 

Toyota Kópavogi Nýbýlavegi 8 200 Kópavogi 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 603 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 800 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 17 260 Reykjanesbæ 420 6600
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 112 Reykjavík 577 7080
Bifreiðaverkstæðið Ásinn Kalmansvöllum 3 300 Akranesi 431 5050
Bílatangi Suðurgötu 9 400 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 550 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 640 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 700 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a 230 Reykjanesbæ 421 6901

Dagur B. Eggertsson
Borgarfulltrúi

egja má að sveitarfélögin 
hafi gengið í ESB árið 1994 
þegar EES-samningurinn 
var gerður. Við fulla aðild 
myndi sáralítið af löggjöf 
og ákvörðunum sem hefði 

bein áhrif á sveitarfélögin bætast við. 
Sveitarfélög á Íslandi eru því í þeirri 
undarlegu stöðu að ótal ákvarðanir 
ESB hafa áhrif hér heima án þess að 
við eigum sæti við borðið þar sem 
þeim málum er ráðið til lykta. Þetta 
er alvarlegur lýðræðishalli.

Yfirstandandi aðildarviðræður 
hafa þegar dregið það fram engin 
eiginleg byggðastefna er til á Íslandi. 
Við höfum líka vanist því að snúa 
blinda auganu í byggðamálum 
að höfuðborgarsvæðinu þar sem 
75% landsmanna búa. Þessu er 
öðruvísi farið í Evrópu. Þar eru 
borgarsvæði fyrir löngu orðin 
sérstakt áhersluatriði í byggðastefnu. 
Borgir og borgarsvæði eru ekki 
síst mikilvægar sem drifkraftur í 
hagvexti, vagga lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja, græns hagvaxtar og 
skapandi greina af öllu tagi.

Þessu þurfum við að sinna. Við 
þurfum höfuðborgarstefnu um leið og 
við dreifum völdum út í landshlutana 
í atvinnu- og byggðamálum. Þar 
á forræði stoðkerfis, skipulags og 
forgangsröðun fjármuna heima. 
Það merkilega er nefnilega að þegar 
vinnubrögð „hins miðstýrða“ ESB 
og Íslands í byggðamálum eru 
borin saman þá dreifir ESB völdum 
á meðan allar meginákvarðanir í 
byggðamálum á Íslandi eru teknar í 
Reykjavík.

Framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar, 
Ísland 2020, miðar að því að snúa þessu 
við og dreifa völdum. Valddreifingin 
felst í því að stjórnvöld setji sér skýr 
og mælanleg markmið til framtíðar á 
sviði efnahags-, atvinnu-, umhverfis- 
og samfélagsmála. Það hefur þegar 
verið gert. Til að skilgreina og velja 
verkefni á hverjum stað verða unnar 
sóknaráætlanir í hverjum landshluta. 
Undirbúningur þeirra er að hefjast.

Ekki svo að skilja að landshlutanir 
hafi setið með hendur í skauti hingað 
til. Það er raunar stórmerkilegt (og 
líklega efni í annan pistil) að allir 
landshlutar hafa á undanförnum 
árum sótt í sjóði og samstarfsverkefni 
ESB á hinum aðskiljanlegustu sviðum. 
Þar til nýlega var höfuðborgarsvæðið 
eina undantekningin í þessum 
efnum. Á þessum sviðum opnast 
enn ný tækifæri fyrir okkur sem 
umsóknarríki. Þessi tækifæri þurfum 
við öll að nýta. Oft var þörf, en nú er 
nauðsyn.

ESB OG 
SVEITARFÉLÖG: 
TÆKIFÆRIN Í 
STÖÐUNNI

S

ALDUR ER PÓLITÍK INNGANGUR AÐ 
JAFNAÐARSTEFNUNNI

BARÁTTAN FYRIR 
FRELSI, JAFNRÉTTI OG 

BRÆÐRALAGI

HVER VERNDAR 
PALESTÍNUMENN?

OPIN PRÓFKJÖR OG 
ÁRGJALD

bls. 4 bls. 6 bls. 21 bls. 19 bls. 7
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